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ตท.22 ผงาดยกแผง คุม 4 เหลาฯ

โผ มท.-ตร.กอกสองจอขยับ 

ภท.ทารบฟองหมอชนบท

สธ.เตนแจงยายเหมาะสม

ฟน‘ขุนคอน’ดันนิรโทษสุดซอย

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ประชุมหารือขอราชการรวมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข และ 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ภายในหองทํางาน รมว.กลาโหม ที่กระทรวงกลาโหม

             
|

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลโชวภาพ “ประ 

ยุทธ-อนุทิน-อนุพงษ” นั่งหารือในหอง รมว.

กลาโหม “เสี่ยหนู” แจงแคพาหมอผิวหนัง

ไปตรวจอาการ “บ๊ิกตู” ไมมีคุยเร� องอ� น วอน

อยาโยงการเมืองเลือกขาง ยันเขาปารอย

ตอพบ “บิ๊กปอม” บอย “เด็ก พปชร.” ย้ํา 

“ประวิตร” ปรารภเสมอไมแยงเกาอี้นอง 

“ทิพานัน” สวน “โทนี่” พล.อ.ประยุทธ

บริหารประเทศเพ� อประโยชน ปชช. ไมตอง

หนีคุกลี้ภัยเหมือนบางคน “หัวหนาพรรค 

ภท.” ไมสนแมวดาไวใจไมได บอกโลกนี้คือ

ละคร ผลเลือกตั้งเปนตัวตัดสิน “ฝายคาน” 

โหนกวน 51 นักวิชาการย� นหลักฐานเพิ่ม

ปม 8 ปนายกฯ “ชวน” เซ็นคํารอง “หมอ 

ระวี” คานสูตรหาร 100 สงศาล รธน.

เม� อวันที่ 31 สิงหาคม นายอนุชา 

บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝาย

การเมือง ปฏิบัติหนาที่โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ไดสงภาพการหารือระหวาง 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม (รมว.กลาโหม) นายอนุ                   

ทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข และ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 

รมว.มหาดไทย ภายในหองทํางาน รมว.กลา 

โหม กระทรวงกลาโหม เขากลุมไลนผูส� อ

ขาวในชวงเชาที่ผานมา

โดยนายอนุชาระบุวา เม� อชวงเชาวัน

เดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา รมว.

กลาโหม ประชุมหารือขอราชการรวมกับ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข 

เกียกกาย • “อนุทิน” ตัดไฟศึกหมอชนบท 

โดดขวางลูกพรรคกอนลามจุดชนวนเสื้อ

กาวน อาง “ศุภชัย” พูดในนามสวนตัว

ไมใชมติพรรค ในฐานะผูนําพรอมขอโทษ 

พรรคการเมืองไมมีสิทธ์ิไปทําสงครามรบกับ

ใคร “โฆษก สธ.” ตั้งโตะแถลงเดือดโยก

ยายฉาว ขีดเสนอยาสรางความปนปวน ทุก

ตําแหน�งเปนธรรมเหมาะสม 

เม� อวันพุธ เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา 

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช� อ ใน

ฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

แถลงถึงกรณีที่มีเพจเฟซบุก “ชมรมแพทย

ชนบท” พยายามใสรายปายสีพรรคภูมิใจ

ไทยมาโดยตลอด  และมีการบิดเบือนใหขอ 

มูลอันเปนเท็จและใสรายวา ในวันนี้เพจดัง

กล่าวก็มีการกล่าวหาเรื่องแต่งตั้งโยกย้าย

ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่ง

เกิดจากคนเพียงคนเดียว เตือนอํานาจไม

เปนธรรมไมยั่งยืนนั้น และกอนหนานี้ก็ยัง

กลาวหานโยบายคาแรงขั้นต่ํา ซึ่งความจริง

พรรคไมเคยมีนโยบายเร� องนี้ 

นายศุภชัยกลาววา ตนเองเขาใจวา 

ที่ผานมาเคยมีกรณีชมรมแพทยชนบทไม

ไดรับการรับรองจาก สธ. แตมักอางเปนตัว 

แทนของแพทย โดยที่แพทยของ สธ.เอง

ก็ไมยอมรับ เพราะเปนชมรมที่มีมุงหมาย

ทางการเมือง ไมใชการพัฒนาวิชาการ

ป.ป.ช. • สังเวยแทน “ทักษิณ” อีกราย 

ป.ป.ช.ช้ีมูล “ขุนคอน-สมศักด์ิ เกียรติสุรนนท” 

อดีตประธานสภาผูแทนฯ  เรงรีบผลักดันราง 

พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย สงสํานวนให 

อสส.พิจารณาส่ังฟองแลว เชือดชุดใหญ ฟน 

3 อดีตนายก อบจ.ดังคดีทุจริต แจงขอกลาว

หาเกือบ 40 คน  พันปมจัดซื้อ “เสาไฟกินรี” 

อบต.ราชาเทวะ 8 ป 871  ลานบาท 

เม� อวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 ท่ีสํานัก 

งานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย                                                         

เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ในฐานะโฆษกสํานักงาน ป.ป.ช. พรอมดวย

นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผูชวยเลขาธิการ

คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ในฐานะรองโฆษก

สํานักงาน ป.ป.ช. รวมกันแถลงขาวถึงผล

การดําเนินงานระหวางเดือน ม.ค.-ก.ค. 65  

โดยนายนิวัติไชยกลาววา เม� อเร็วๆ                                                 

นี้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด                                                 

นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท เม� อคร้ังดํารง

ตําแหน�งประธานสภาผูแทนราษฎร กรณี                                                        

กลาวหานายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทร 

ปราการ พรรคเพ� อไทย กับพวกรวม 42 

ราย ใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบในการเสนอ                                                  

และพิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่อง 

จากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก

ทางการเมืองของประชาชน ฉบับที่..  พ.ศ. 

… (พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย) 

พฤติการณของนายสมศักดิ์กับพวก 

รวมกันใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ทําผิดขอ                                                          

บังคับในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ป                                                        

2551 หลายประการ เชน มีการเรงรีบให                                                          

ส.ส.ลงมติ และไมทําหนาที่สงราง พ.ร.บ. 

ฉบับดังกลาวที่มีการโตแยงทักทวงวาการ

แกไขเพ่ิมเติมราง พ.ร.บ.ฉบับน้ีเปนกฎหมาย

เก่ียวกับการเงิน ตองสงใหหน�วยงานอ� นของ

รัฐพิจารณากอนหรือไม 

ไทยโพสต • อวม! 1 ก.ย.ขึ้นคากาซหุงตม

อีก 1 บาท/กก. ดันถัง 15 กิโล ราคา 408 

บาท คลังจอถกพลังงานขยายเวลามาตรการ

ลดภาษีดีเซลถึงส้ินป กบน.ยังตรึงดีเซลลิตร

ละ 35 บาท ดีเดย 5 ก.ย.-19 ต.ค. ลง

ทะเบียนคนจนรอบใหม

เม� อวันที่ 31 สิงหาคม นายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

คลัง กลาวปาฐกถาพิเศษในงาน “Thailand 

Ready : Moving onto  the Next Chapter” 

วา กระทรวงการคลังเตรียมหารือรวมกับ

กระทรวงพลังงานในการพิจารณาขยาย

ระยะเวลามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ํา                 

มันดีเซลตออีก 2-3 เดือน หรือจนถึงสิ้นป                       

2565 จากปจจุบันมีการลดภาษีสรรพสามิต                                                    

น้ํามันดีเซลลิตรละ 5 บาท ซึ่งจะสิ้นสุด

ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เน� องจากประเมินวา

สถานการณราคานํ้ามันในปจจุบันยังมีความ

ผันผวนอยู ขณะเดียวกันยังเปนการชวยลด

ภาระคาครองชีพใหประชาชนในเร� องราคา

พลังงานอีกดวย สวนมาตรการชวยเหลือ

คาไฟฟานั้น กระทรวงพลังงานอยูระหวาง

การพิจารณาเชนกัน โดยที่ผานมารัฐบาล

ไดมีการตรึงราคาคาไฟฟาผานการไฟฟา

ฝายผลิตฯ (กฟผ.) อยูแลว โดยเปนการชวย

เหลือแบบเฉพาะเจาะจง  เนนกลุมฐานราก

ที่ไดรับผลกระทบเปนหลัก

“เร� องราคาน้ํามันนั้น 

ไทยโพสต • อัยการคดีพิเศษแจงขั้นตอน

สงฟอง “ชัยวัฒน” พรอมพวก ขอหาฆา

แกนนํากะเหรี่ยงบางกลอย-โปงลึกโดยไตร 

ตรองไวกอน 5 ก.ย.นี้ “อดีต หน.อุทยานฯ 

แกงกระจาน” มอบตัวดีเอสไอ รับทราบขอ 

หาเพิ่มรวม 9  ขอหา ลั่นพรอมตอสูคดี ยัน

บริสุทธิ์ไมใชผูมีอิทธิพล 

เม� อวันที่ 31 สิงหาคม นายประยุทธ 

เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการคดีพิเศษ ในฐานะ

รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด กลาวถึง                              

ความคืบหนากรณีอัยการสูงสุดมีคําส่ังช้ีขาด

ความเห็นแยงใหฟองนายชัยวัฒน ลิ้มลิขิต

อักษร อดีตหัวหนาอุทยานแหงชาติแกงกระ 

จาน จ.เพชรบุรี กับพวกรวม 4 คน ฐาน

รวมกันฆานายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิล

ลี่ แกนนํากะเหรี่ยงบานโปงลึก บางกลอย 

อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี โดยไตรตรองไว

กอนและขอหาอ� นๆ วา อัยการสํานักงานคดี

พิเศษไดเตรียมพรอม โดยกอนหนามีหนังสือ

ถึงดีเอสไอใหไปแจงขอกลาวหาเพิ่มเติมใน                                                       

สวนท่ียังไมแจง  และใหนําตัวสงมาใหอัยการ

ย� นฟองตอศาลภายในวันที่ 5  ก.ย.นี้ โดย

ทีมงานคณะทํางานอัยการไดรางฟองเตรียม

พรอมไวหมดแลว 

“วันที่ 5 ก.ย. ถานายชัยวัฒนกับพวก

ทุกคนเดินทางมา 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  6  ค่ํา  เดือน  10  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9423

อิสรภาพแหงความคิด

DSIแจงขอหาเพ่ิม

‘ชัยวัฒน’มอบตัว

พรอมสูคดีช้ันศาล

อวมข้ึนกาซLPG

ตรึงดีเซล35บาท

บัตรคนจน5ก.ย.
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แมเอาเร� องครู

ลืมลูกตายในรถ

ธปท.ชี้

เศรษฐกิจ ก.ค.ซึม

‘ภูมิใจไทย’ กราว

ปลดดอกเบี้ย กยศ.

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

เด็กปอมปองนายไมแยงเกาอ้ีนอง/โต โทน่ี!‘บ๊ิกตู’ทําเพ� อชาติ

‘2ป.’เปดกห.คุยหนู



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ ใหญ่ว่า ผู้ ใหญ่ติ ผู้ ใหญ่พูดถึง ก็ถือเป็นคำาสั่งสอน 

เราต้องมาดูตัวเราเองว่าเป็นไปตามที่เขาพูดหรือไม่ และมา

ดัดแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น ผมคิดถึงวันดีๆ เสมอ คิดถึงความ

เมตตา ความเอ็นดูที่ท่านให้ไว้กับผม ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีการเมือง

อย่างนี้ เขาก็คงเป็นลุงผมเหมือนเดิม ทุกอย่างโลกนี้คือละคร 

และผลของการเลือกตั้งจะเป็นคำาตอบทุกอย่าง ดังนั้นต้องรอ

ผลการเลือกตั้ง.

านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ได้จัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่แปลงยุทธศาสตร์

ชาติไปสู่การปฏิบัติและกำาหนดทิศทางการพัฒนา

ประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 2566-2570 ขณะนี้

แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ได้ผ่านการรับทราบของรัฐสภาแล้ว และ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับทราบร่าง

แผนพัฒนาฯ ที่ ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วย

งานต่างๆ ซึ่งไม่ได้แก้ไขในสิ่งที่เป็นสาระสำาคัญที่รัฐสภาได้รับ

ทราบไปแล้ว

ส่วนที่มีการปรับปรุงคือ ในส่วนเนื้อความให้มีความ

ถูกต้อง การจัดเรียงลำาดับของเนื้อหาของแผนฯ การปรับปรุง

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายย่อย และสถานการณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 

สอดคล้องกันระหว่างหมุดหมาย และสอดคล้องกับแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น หลังจากนี้จะเหลือขั้นตอน

สุดท้ายคือ การที่นายกรัฐมนตรีนำาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศให้ใช้

แผนพัฒนาฯ ฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 65 เป็นต้นไป  

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกับแผนฉบับก่อนหน้านี้ 

รองโฆษกรัฐบาลระบุว่า เมื่อแผนพัฒนาฯ เริ่มมีผล                                                      

บังคับ จะเป็นแผนระดับชาติที่รัฐบาลยึดเป็นกรอบการผลักดัน                                                          

การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า มีเป้าหมายหลัก 5 

ประการ คือ ปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

พัฒนาคนสำาหรับโลกยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความ

เป็นธรรม เปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

และเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ

ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ มีตัวชี้

วัดความสำาเร็จของแผนที่สำาคัญ ได้แก่ รายได้ประชาชาติต่อ

หัวเท่ากับ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 บาท 

จากปี 2564 ที่ 7,097 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 227,000 

บาท, ดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 0.7209 

จากปี 2563 อยู่ที่ 0.6501

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เคยให้สัมภาษณ์ว่า แผน

พัฒนาฯ ฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำาให้ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้มีการออกแบบแผนนี้มาจาก

ฐานคิดรวม 4 ประการ คือ เศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถ

ในการที่จะล้มแล้วลุกให้ไว เดินไปข้างหน้าให้ได้ เป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยตั้งเป้าว่า

จะทำายังไงจากแผนฉบับนี้ ทำาให้รายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 

3 แสนบาทต่อคน ซึ่งต้องพยายามอย่างยิ่งยวด แต่ขีดความ

สามารถของคนทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับสูง 

เมื่อหันมาดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย นอกจาก

ความเหลื่อมล้ำาที่คนจนและคนรวย ยังมีช่องว่างระหว่างราย

ได้กว้างอยู่เหมือนเดิม การดำารงชีวิตภายใต้ค่าครองชีพที่สูง

ขึ้น การดิ้นรนแบบปากกัดตีนถีบของคนจนในเมืองสะท้อนให้

เห็นถึงความตึงเครียดในการดำารงชีพเกินกำาลังกรอบความ

หมายของคำาว่าพอเพียง และสิ่งที่กำาลังจะตามมาคือ สังคม

ผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม 

เนื่องจากฐานประชากรเหล่านี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่ฐานะยากจน 

ไม่มีสวัสดิการด้านสาธารณสุขรองรับอย่างครอบคลุม น้อย

คนที่จะมีเงินออมที่จะดำารงชีพ หลายคนไร้ที่อยู่อาศัย ถูกทอด

ทิ้งจากลูกหลาน ยังเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่

เรียกว่าล้มไวลุกไวจะโอบรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แค่ไหน 

ยังไม่นับสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนจนยากจะคาดเดา จะ

ทำาให้ประเทศไทยฝ่ากระแสวิกฤตต่างๆ แบบเจ็บตัวน้อยที่สุด

ได้หรือไม่. 

แผนพัฒนาฯฉบับใหม่

ประเทศไทยไปทางไหน

สำ

จจุบันข่าวในสื่อสารมวลชนได้นำาเสนอเกี่ยวกับปัญหา  

ความรุนแรง ความแตกแยกในครอบครัวไทยมีมาก

ขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงภาพหนึ่งของความเป็นปึกแผ่นหรือ

ความอบอุ่นของครอบครัวไทยที่มีสายใยความสัมพันธ์ของ

สมาชิกในหลายรุ่นวัย ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พ่อแม่ ลูก 

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ 

(Aged society) สายใยความสัมพันธ์และการเกื้อกูลกันในระหว่างรุ่น

คนในครอบครัวที่เป็นอยู่ปกติในทางพฤติกรรม ได้มีการเปลี่ยนแปลง

จากครอบครัว “อบอุ่น ลูกหลานกตัญญู” หรือไม่อย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างครอบครัวและการเกื้อกูลที่สำารวจ

ได้ในรอบที่ 2 ปี พ.ศ.2560 (ซึ่งยังไม่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-

19) จากโครงการสำารวจด้านสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณ

ในประเทศไทย ด้วยครัวเรือนตัวอย่างซ้ำาระยะยาว (Longitudinal 

household panel survey on Health, Aging, and Retirement in 

Thailand - HART) โดยนักวิจัยของโครงการ คือ รศ.ดร.เดือนเพ็ญ 

ธีรวรรณวิวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ฉายภาพการ

เกื้อกูลกันระหว่างรุ่นคน 2 รุ่น คือ บิดามารดาสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 

60 ปีขึ้นไป) และบุตร (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) จากการศึกษาตัวชี้วัด

ของความเป็นปึกแผ่น (Solidarity) ของครอบครัวไทยในความคิดเห็น

ของบิดามารดาสูงอายุ ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพักอาศัยอยู่ด้วย

กัน (Structural solidarity) (2) ความถี่ในการติดต่อสื่อสารกัน ไม่ว่า

จะเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน ติดต่อพูดคุยกันทางโทรศัพท์ จดหมาย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ในกรณีของบิดามารดาและบุตรที่

ไม่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกัน 

(Associational solidarity) และ (3) การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ

กันของสมาชิกครอบครัวข้ามรุ่นระหว่างบิดามารดาและบุตร ในการ

ทำาหน้าที่ (Functional solidarity) ของบิดามารดาในฐานะ “ผู้ให้” แก่

บุตร และ “ผู้รับ” จากบุตร ทั้งที่เป็น “เงิน” และ “ไม่ใช่เงิน” (เช่น 

การดูแลทำาความสะอาดบ้าน การทำาอาหาร หรือการสนับสนุนทาง

ด้านจิตใจ เป็นต้น)

 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Latent Class Analysis สามารถ

แยกแยะประเภทของการเกื้อกูลระหว่างบิดามารดาสูงอายุและบุตร

วัยผู้ใหญ่ได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) เหินห่างจากลูก ซึ่งร้อยละ 41 

ของบิดามารดามีการพบปะพูดคุยกับบุตร แต่ไม่บ่อย ไม่มีการเกื้อกูล

กันทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงินกันกับบุตร กล่าวคือ บิดามารดาสูงอายุ

ไม่ได้เป็นทั้ง “ผู้ให้” หรือ “ผู้รับ” แต่อย่างใด (2) เห็นหน้าลูก/เลี้ยง

ลูกไม่ โต ร้อยละ 6 ของบิดามารดา มีการพบปะพูดคุยกับบุตรบ่อยๆ 

แต่ไม่ได้รับเงินหรือความช่วยเหลือเกื้อกูลด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินจาก

บุตรวัยผู้ใหญ่ ในทางตรงกันข้ามมีแนวโน้มที่จะเป็น “ผู้ให้” ความ

ช่วยเหลือแก่บุตร (3) แลกเปลี่ยนด้วยบริการ ร้อยละ 29 ของบิดา

มารดามีการพบปะพูดคุยกับบุตรบ่อยๆ บิดามารดาเป็น “ผู้รับ” การ

เกื้อกูลจากบุตรทั้งที่เป็นเงินและความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน และ

เป็น “ผู้ให้” เฉพาะความช่วยเหลือที่ไม่ใช่เงินเท่านั้น และ (4) มีลูก

กตัญญู ร้อยละ 24 ของบิดามารดามีการพบปะพูดคุยกับบุตรบ่อยๆ 

บิดามารดาเป็น “ผู้รับ” การเกื้อกูลจากบุตรทั้งที่เป็นเงินและความ

ช่วยเหลืออื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นในภาพรวม บิดา

มารดาสูงอายุส่วนใหญ่จะยังมีความสัมพันธ์เกื้อกูลกับบุตร 

แต่เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอายุของบิดามารดา จะเห็นว่า 

บิดามารดาที่มีอายุมากขึ้น การเกื้อกูลจะมีน้อยประเภทลง โดยเฉพาะ

บิดามารดาในวัยปลาย (อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) จะไม่มีการเกื้อกูลจาก

บุตรทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน (จากตาราง)

ร้อยละของผู้สูงอายุในภาพรวมและในแต่ละกลุ่มอายุจำาแนก

ตามประเภทของการเกื้อกูลกับบุตรวัยผู้ใหญ่

ความแตกต่างประเภทของเกื้อกูลกันในแต่ละกลุ่มวัย แสดง

ให้เห็นว่าตลอดช่วงชีวิตของคนเรา (Life course) การปฏิสัมพันธ์

ข้ามรุ่นคนเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของบุตร

และความต้องการของบิดามารดาที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยของ

คู่ปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งข้อจำากัดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยทั้ง

หลายเหล่านี้เป็นตัวกำาหนดการถ่ายโอนทรัพยากรระหว่างกัน เช่น 

เมื่อบิดามารดาเข้าสู่ผู้สูงอายุวัยต้น บุตรยังอยู่ในวัยทำางาน ยังมีราย

ได้อยู่ ในขณะที่ความต้องการของบิดามารดายังไม่มากเท่าใด เพราะ

ยังช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้งคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ สามารถพึ่งพาซึ่งกัน

และกันได้ ดังนั้นประเภทของการปฏิสัมพันธ์หรือการเกื้อกูลข้ามรุ่น

จึงมีได้หลากหลาย แต่เมื่อบิดามารดาเป็นผู้สูงอายุวัยปลาย บุตรเข้า

สู่ผู้สูงอายุวัยต้น ซึ่งส่วนใหญ่พ้นวัยทำางานแล้ว ไม่มีรายได้และต้อง

พึ่งพาบุตรหลานเช่นกัน จึงขาดศักยภาพ (ทรัพยากร) ที่จะช่วยเหลือ

เกื้อกูลบิดามารดาของตน ในขณะที่บิดามารดามีความต้องการมาก

ขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าสู่สภาพต้องพึ่งพาบุคคลอื่นอย่างสมบูรณ์ 

อีกประเด็นคือ การเกื้อกูลในผู้สูงอายุวัยปลายไม่มีประเภท “เหินห่าง

จากลูก” ทั้งนี้ น่าจะเนื่องมาจากการที่ผู้สูงอายุวัยปลายส่วนใหญ่เป็น

หม้ายและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จึงมักต้องอาศัยอยู่กับบุตรหลาน ส่ง

ผลให้ภาระหนักอาจจะไปตกอยู่กับหลาน (บุตรของบุตร) เพราะต้อง

ดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 2 คน 2 รุ่น เป็นรุ่นบิดามารดา และรุ่นปู่ย่า

ตายาย

การศึกษานี้ชี้แนะว่าบรรทัดฐานของสังคมเกี่ยวกับความ

กตัญญูรู้คุณบิดามารดายังมีอยู่ในสังคมไทย แต่อาจจะเปลี่ยนรูป

แบบของพฤติกรรมจากรูปแบบดั้งเดิมในอดีต ที่บุตรให้การช่วย

เหลือสนับสนุนทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงินกับบิดามารดาอย่างเดียว 

มาเป็นอย่างน้อยมีการติดต่อพูดคุยกับบิดามารดาอย่างสม่ำาเสมอ 

หรือบิดามารดาแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือในด้านที่ ไม่ใช่เงิน ซึ่ง

เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมที่

เปลี่ยนไป และการเกื้อหนุนผู้สูงอายุจากครอบครัวมีแนวโน้มที่

จะเป็นการดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุอาจต้องเกี่ยวพันกับสมาชิกใน

ครอบครัวหลายรุ่นด้วยกัน ดังนั้นการกำาหนดนโยบายด้านครอบครัว

อาจต้องมีกรอบวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความเป็นปึก

แผ่นของครอบครัวไทยและการเกื้อกูลระหว่างรุ่นคนในครอบครัว 

ที่รวมถึงการเกื้อกูลระหว่างรุ่นปู่ย่าตายายและรุ่นหลาน นอกเหนือ

จากวิสัยทัศน์ในกรอบของการสังคมสงเคราะห์ครอบครัวเปราะบาง 

หรือการให้รัฐสวัสดิการ

ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์

เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ารจัดทัพขุมอำานาจบิ๊กข้าราชการประจำาปีของรัฐบาลทยอย

ปิดบัญชีไปตามลำาดับ โดยเฉพาะกับ 3 หน่วยงานหลัก ที่เป็น

ขุมกำาลังทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐบาลทุกยุคสมัย

คือ กระทรวงมหาดไทย-สำานักงานตำารวจแห่งชาติและกองทัพ 

โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย นำาร่องจัดโผบิ๊กคลองหลอด

ทั้งอธิบดีกรมต่างๆ และผู้ว่าฯ หลายจังหวัดทั่วประเทศ เสร็จไปเมื่อ

วันอังคารที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา รวม 37 ตำาแหน่ง แต่กระทรวง

มหาดไทยก็ยังเหลือการแต่งตั้งอีกล็อตที่จ่อคิวนำา

เข้าที่ประชุมเข้า ครม.เดือนกันยายนนี้คือ การ

แต่งตั้งเลื่อนขั้นคนมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

23 ตำาแหน่ง และผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

อีก 11 ตำาแหน่ง เพื่อแทนคนที่เกษียณอายุและ

ตำาแหน่งที่ว่าง 

ส่วนโผบิ๊กสีกากี ระดับ พล.ต.อ.ถึง 

พล.ต.ต. ตั้งแต่ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

จนถึงผู้บังคับการ ก็เรียบร้อยไปแล้วในการ

ประชุม ก.ต.ช.และ ก.ตร. เมื่อวันจันทร์ที่ 29 

สิงหาคมที่ผ่านมา หลังบิ๊กป้อม พลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ นั่งหัวโต๊ะกำากับฉาก และหลังจาก

นี้ก็จะเป็นการทำาโผบัญชีระดับฝ่ายปฏิบัติการทั่ว

ประเทศ กับการทำาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายระดับ 

“รองผู้บังคับการ-ผู้กำากับทั่วประเทศ” ที่แต่ละ

กองบัญชาการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ก็

จะไปทำาบัญชีของแต่ละหน่วยต่อไป ซึ่งความน่า

สนใจคงน้อยกว่าการทำาโผระดับนายพลค่อนข้าง

เยอะ แต่ก็เป็นเรื่องที่วงการตำารวจทั่วประเทศ

ติดตามอย่างใกล้ชิด

และล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ก็เรียบร้อย

ไปแล้วเช่นกัน กับการจัดทัพท็อปบูต แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กทหารประจำา

ปี 

โดยเมื่อ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

รมว.กลาโหม ได้ประชุมคณะกรรมการปรับย้ายทหารชั้นนายพล หรือ

ที่เรียกกันว่า “7 อรหันต์” ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวง

กลาโหม ที่มีอำานาจเต็มในการทำาโผและเห็นชอบรายชื่อบิ๊กกองทัพ

ตามที่แต่ละเหล่าทัพเสนอมา ซึ่งทั้ง 7 คนก็เข้าประชุมพร้อมเพรียงคือ 

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม, พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองทัพ

ไทย, พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ., พล.ร.อ.สมประสงค์ นิล

สมัย ผบ.ทร. และ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปเตมีย์ ผบ.ทอ. 

จนสุดท้ายมีการเห็นชอบตามบัญชีรายชื่อที่แต่ละเหล่าทัพเสนอ

มา และได้ส่งบัญชีดังกล่าวให้เจ้ากรมเสมียนตราตรวจความถูกต้อง

อีกครั้ง พร้อมนำาส่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกฯ ลง

นาม เพื่อนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

โดยรายชื่อที่เคาะออกมาจากบอร์ดแต่งตั้งบิ๊กกองทัพปีนี้ ซึ่ง

มี 3 ตำาแหน่งหลังเกษียณอายุราชการ คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้

บัญชาการกองทัพเรือ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ พบว่ารายชื่อที่น่า

สนใจ ประกอบด้วย 

-สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม “พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ 

หรือบิ๊กหนุ่ม” เตรียทหารรุ่น 24 ขยับจาก รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 

ผบ.ทบ.เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้

ช่วย ผบ.ทอ.เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ส่วนกองทัพไทย พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี หัวหน้าคณะฝ่าย

เสนาธิการประจำาผู้บัญชาการ ขยับไปเป็น รองผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด, พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการ

ทหาร พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น รองเสนาธิการ

ทหาร พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำานวยการศูนย์ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริเพื่อความมั่นคง เป็น ผู้บัญชาการหน่วย

ทหารพัฒนา 

ถัดมาท่ีหน่วยงานหลักของกองทัพคือ กองทัพบก พบว่า บ๊ิกบ้ี 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ เตรียมทหาร 22 ยังนั่งตำาแหน่ง ผบ.ทบ. ไปจน

เกษียณปี 2566 แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวอาจถูกเปลี่ยนตัว

ทำาให้ “บิ๊กต่อ พล.อ.เจริญชัย สินเธาว์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. บิ๊กทัพ

บก สายทหารเสือราชินีคนสำาคัญ สายตรงพลเอกประยุทธ”์ ที่ก่อน

หน้านี้มีกระแสข่าวอาจได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.คนใหม่ หากบิ๊กบี้รักษาเก้าอี้

ไว้ไม่ได้ สุดท้ายไม่มีฟ้าผ่ากองทัพบก เพราะบิ๊กต่อได้เพียงขยับจากผู้

ช่วย ผบ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทบ 

พล.ท.ภูวนารท ชมพูบุตร รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้

ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.สุสรรค์ หนองบัวล่าง หรือบิ๊กโต สายบูรพาพยัคฆ์ 

แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ., พล.ท.ธราพงษ์ มาละคำา หรือ

บิ๊กหนุ่ย แม่ทัพน้อยที่ 1 ผงาดเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ที่เป็นหน่วยหลัก

ในการคุมกำาลังพล เวลามีเหตุการณ์สำาคัญๆ ทางการเมือง เช่น การ

รัฐประหาร ส่วน “บิ๊กปู” พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ รองแม่ทัพภาค

ที่ 1 สายวงศ์เทวัญ เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1, พล.ต.สุริยะ เอี่ยมสุโร รอง

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพภาค 3 คุมพื้นที่ภาคเหนือ 

ถัดมาที่ทัพฟ้า กองทัพอากาศ “พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ 

เตรียมทหารรุ่น 22 หรือบิ๊กป้อม รอง ผบ.ทอ.ที่อาวุโสสูงสุด ผงาด

ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่” โดยมีภารกิจสำาคัญ

คือ การสานต่อโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่น F35A ให้สำาเร็จ

ตามแผนที่กองทัพอากาศวางไว้ โดยการขึ้นเป็น ผบ.ทอ.รอบนี้ของ 

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เบียดเต็ง 1 บิ๊กต้น พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้

บัญชาการหน่วยบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ หรือ 

ผบ.คปอ. ไปในช่วงโค้งสุดท้าย หลังสัปดาห์ที่

แล้วชื่อของบิ๊กต้นยังมาแรงอยู่ 

ขณะที่ พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้

ช่วย ผบ.ทอ. เป็น รอง ผบ.ทอ., พล.อ.อ.พันธ์

ภักดี พัฒนกุล เสธ ทอ. ประธานโครงการ

จัดหา F35A ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. 

พล.อ.อ.ณรงค์ อินทรชาติ หรือบิ๊กณะ ที่

ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการ

กองทัพอากาศ 

และกองทัพเรือ ที่ถูกจับตามองมาตลอด

ในช่วงหลังถึงเรื่องขั้วอำานาจต่างๆ ในกองทัพ

เรือ สุดท้ายก็เป็นไปตามคาดคือ “พล.ร.อ.เชิง

ชาย ชมเชิงแพทย์ เตรียมทหารรุ่น 22 หรือ

บิ๊กจอร์ช ผู้ช่วย ผบ.ทร.ผงาดขึ้น เป็น ผบ.ทร.

คนใหม่”

หลังก่อนหน้านี้ บิ๊กเฒ่า พล.ร.อ.สม

ประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. เพิ่งดึงตัวบิ๊กจอร์ช 

กลับจากรองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการ

กองทัพไทย เมื่อช่วงโยกย้ายกลางปี เมษายน 

2565 ที่ผ่านมา เพื่อรอสไลด์ขึ้นเป็น ผบ.ทร. จนทำาให้กองทัพเรือ

ร้อนไฟลุกมาแล้ว เมื่อผลออกมาแบบนี้เลยทำาให้คู่ชิงคนสำาคัญ คือ 

พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รอง ผบ.ทร. ที่เป็นบิ๊กทหารเรือสายขั้วอำานาจ

เก่ายุค พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีต ผบ.ทร.พลาดหวัง อดได้ขึ้นเป็น 

ผบ.ทร. 

ส่วนตำาแหน่งอื่น พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร

เรือ เป็น  รอง ผบ.ทร., พล.ร.ท.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เป็นเสนาธิการ

ทหารเรือ เป็นต้น 

หากเป็นไปตามนี้ เท่ากับว่า เตรียมทหารรุ่น 22 ผงาดเป็น

ผู้นำาเหล่าทั้ง 4 เหล่า คือ กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ 

รวมถึง ตำารวจด้วย เพราะบิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ ก็จบ ตท.22 และ นรต.38 ซึ่งเรื่องแบบนี้เกิด

ขึ้นไม่บ่อยครั้งนักในวงการแผงอำานาจกองทัพและตำารวจ. 

ตท.22 ผงาดยกแผง คุม 4 เหล่าฯ

โผ มท.-ตร.ก๊อกสองจ่อขยับ 

ก

ปั

ครอบครัว ‘อบอุ่น ลูกหลานกตัญญู’

: ความท้าทายในสังคมสูงอายุ
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3บทความ-ในประเทศ

ากรัฐบาลประยุทธ์-ประวิตร อยู่ครบเทอม มี.ค.66  

เท่ากับเหลือเวลาเพียง 6-7 เดือนเท่านั้น ก็จะเข้า

สู่ โหมดเลือกตั้ง แต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน

ทางการเมือง  มหกรรมการเลือกตั้งจะเกิดเร็วยิ่งขึ้น สำาหรับ

พรรคการเมือง นักการเมือง ต่างตั้งตานับถอยหลังเพราะเหลือ

เวลาไม่มากนัก  

หลายพรรคต่างทุ่มสรรพกำาลังลงพื้นที่ พรรคการเมือง  

ฝ่ายค้าน รัฐบาล อาศัยช่วงวันหยุดเร่งลงพื้นที่ ภูมิใจไทย 

ตระเวนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร

ทั้งภาคกลาง ภาคใต้ พลัง

ประชารัฐออนทัวร์เป็น            

ระยะๆ เพื่อไทยช่วง 9-11 

ก.ย.จะบุกเมืองเชียงใหม่ 

ฐานที่มั่นสำาคัญ 

พรรคการเมืองน้อง

ใหม่ สร้างอนาคตไทย ก็เริ่ม

ฉายภาพด้านนโยบายมาก

ขึ้น ขณะที่ พรรคไทยสร้าง

ไทย ภายใต้การนำาของ เจ๊

หน่อย-คุณหญิงสุดารัตน์ 

เกยุราพันธุ ์ เพิ่งขนแกนนำา

พรรคยกขบวนไปอุดรธานี 

แนะนำาตัว คณะผู้บริหารพรรค สมาชิกพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.อุดรธานี 7 เขตเลือกตั้ง จากทั้งหมด 9 เขต 

โดยการยกพลไปอุดรธานีเที่ยวนี้ เสี่ยต่อ-ต่อพงษ์  ไชย

สาส์น อดีต ส.ส.หลายสมัย แกนนำาอุดรธานี ในฐานะเจ้าบ้าน 

ให้การต้อนรับพาทัวร์ จัดคิวแน่นเอี้ยดไม่ให้หญิงหน่อยได้ว่าง

งาน เอาฤกษ์เอาชัยที่ อ.บ้านดุง วังนาคินทร์  คำาชะโนด สัก

การะเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ

นับถืออย่างสูง ไปเปิดงานมหกรรมอุดร ม่วนซื่น พร้อมเยี่ยม

ชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  

งานการเมืองก็จัดเวทีปราศรัย พร้อมแนะนำาว่าที่ผู้

สมัคร เน้นย้ำานโยบายจุดขายของพรรค สู้เพื่อคนตัวเล็ก  

บำานาญประชาชน 3,000 บาทต่อเดือน แก้ปัญหาความยากจน

อย่างเบ็ดเสร็จยั่งยืน เสนอตัวเป็นอีกทางเลือกเพื่อสร้างชีวิต

ที่ดีกว่าให้คนไทย ต่อต้านเผด็จการ สนับสนุนการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ไปแต่ละที่ชาวบ้านกรี๊ดกร๊าด เจ๊หน่อย-คณะไทยสร้าง

ไทย ทำาเอา เสี่ยต่อ-ต่อพงษ์ หัวหน้าทัวร์เฉพาะกิจเป็นปลื้ม  

ไทยสร้างไทย-สุดารัตน์ กระแสตอบรับดี เลือกตั้งรอบหน้า 

ไทยสร้างไทยเอาจริง สู้ไม่ถอย พร้อมชนทุกพรรคการเมือง.

     ม้าไม้

ทัวร์อุดรธานี

ห

กมธ.ปปช.เรียก‘ธานี’สอบปม‘ส.ต.ท.หญงิ’

‘ความยิ่งใหญ่’ ของ ‘พี่ใหญ่’

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

งวันนี้.........

เก้าอี้นายกฯ “ว่างก้นเจ้าของ” มาครบ ๗ วันแล้ว

ก็มีคำาถามว่า........

การบริหารราชการงานเมือง โดยคณะรัฐมนตรีที่มี “พล

เอกประวิตร” ทำาหน้าที่ “รักษาการนายกฯ”

ทุกอย่าง “เป็นไปด้วยดีเหมือนเดิม” หรือมีปฏิกิริยาอะไร

ในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ทำานอง “ขยับเขยื้่อน” เรือแป๊ะ

ให้คว่ำาบ้าง?

ในสายตาคนดูหนัง-ดูละครอย่างผม ขอบอกว่า

“ตัวแสดงยังอยู่ครบ และเล่นตามบทใคร-บทมันได้ดี 

เหมือนเดิม ไม่มีใครทำาให้เรือแป๊ะเอียงวูบวาบ”

กระทั่งโต้ โผใหญ่ “พลเอกประวิตร” เมื่อต้องรับบท

กัปตันแทน “พลเอกประยุทธ์” ชั่วคราว ก็ทำาหน้าที่ได้ดีชนิด 

“ฝากลายเสือ”

แม้จะมี “ความหวังดีของจิ้งจอก” พยายามเยินยอ  

ยุแหย่ หวังล่อหลอก ให้พลเอกประวิตรเคลิ้ม

แล้ว “หักหลังน้อง” เพื่อครองตำาแหน่งถาวรซะเลย!

แต่พลเอกประวิตร....

ที่เห็นว่าเหมือน “ไก่อ่อน” เงอะงะ ไม่ประสาการเมือง 

แต่กระสันเก้าอี้นายกฯ จนเป็นตัวตลกให้นักข่าวต้อนเล่นราย

วัน นั้น

เอาเข้าจริง พลเอกประวิตรนี่ “บูรพาพยัคฆ์” ซ่อนเล็บ

ตัวจริงเลยทีเดียว!

ที่ทำากระย่อง-กระแย่ง ถามอะไรก็ไม่รู้...ไม่รู้ หนังตาจะ

ปิด นั้น แท้จริง ซ่อนงำาประกายคนที่โชกโชนประสบการณ์ ทั้ง

ในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพ และระดับเสนาธิการบ้านเมือง

เหมือนพยัคฆ์นั่นแหละ....... 

จะสยายกรงเล็บอันแหลมคมให้เห็น ก็ตอนตะปบเหยื่อ 

เท่านั้น แต่เวลาปกติ จะเซื่องซึมไม่ต่างจากแมวถูกตัดหนวด

ก็จะเห็นบรรดาสื่อ-บรรดาเซียนแซะ ที่คอยจับสังเกตไป

ออกข่าว จะบอกว่า 

บิ๊กป้อม “รองนายกฯ” กับบิ๊กป้อม “รักษาการนายกฯ”

คึกคัก กระฉับ-กระเฉง เป็น “คนละคน” ไปเลย 

เดินเองฉับๆ ไม่ต้องเกาะแขนใคร ซ้ำาสุขุม ขยันขันแข็ง

ต่องานในหน้าที่แทนน้องเล็ก 

ลงพื้นที่ จี้งาน โทร.ประสานหน่วยนั้น-หน่วยนี้ด้วยตัว

เอง ให้เตรียมพร้อม “รับมือน้ำาท่วม” และช่วยเหลือประชาชน

เห็น “ภาวะผู้นำา” ในตัวบิ๊กป้อมกันหรือยังล่ะ!

ไม่ได้นั่งกอดเก้าอี้-เกาะตำาแหน่งไปวันๆ ตามประสาคน

แก่หมดไฟ อย่างที่หลายๆ คนปรามาส 

เอาเข้าจริง “บิ๊กป้อม” แสดงให้เห็นวิสัยชายชาติทหาร 

วันนี้ ได้มาพบกัน จะตั้งสัตย์สบถเป็นพี่น้องร่วมท้องกัน เป็นน้ำาใจ

เดียว ซื่อสัตย์ต่อกันสืบไปจนวันตาย 

จะได้ช่วยทำานุบำารุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุข ถ้ามีภัย

อันตรายสิ่งใด แลรบศึกเสียที ข้าพเจ้ามิได้ทิ้งกัน จะแก้กันกว่า

จะตายทั้งสาม 

แลความสัตย์นี้ ข้าพเจ้าได้สาบานต่อหน้าเทพดาทั้งปวง

จะเป็นทิพยพยาน ถ้าสืบไปภายหน้า ข้าพเจ้าทั้งสามมิได้ซื่อตรง

ต่อกัน 

ขอให้เทพดาสังหารผลาญชีวิตให้ประจักษ์แก่ตาโลก”

ประเด็น “พี่น้องร่วมสาบาน” นี้ หลายเจ้า-หลายตำารา ว่า

จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง 

มีแต่ตรงที่ว่า สามคนนี้ ซึ่งยกเล่าปี่เป็นพี่ใหญ่ กวนอู เป็น

น้องกลาง และเตียวหุย เป็นน้องเล็ก 

เวลานอน ทั้ง ๓ คน “นอนเตียงเดียวกัน”!?

เนี่ย....

ตอนปกติ เห็นพี่น้อง ๓ ป.ผมก็ไม่เคยนึกถึงเรื่อง “พี่น้อง

ร่วมสาบาน” ในสามก๊ก มานึกตอนเห็นวันประชุม ครม.อังคารที่

ผ่านมานั่นแหละ

ใครที่ดูถูก-ดูแคลน ปรามาส เยาะเย้ย “บิ๊กป้อม” ต้องคิด

ใหม่แล้วล่ะ เพราะภาพในการประชุม ครม.

บิ๊กป้อม ในฐานะ “รักษาการนายกฯ” แทนที่จะนั่ง “เก้าอี้

นายกฯ” ซึ่งอยู่ตรงกลาง

บิ๊กป้อม กลับ “เว้นว่าง” ไว้

แล้วนั่งในที่นั่ง “รองนายกฯ” ของท่านตามเดิม ทำาหน้าที่

ประธานในการประชุม!

ดูเผินๆ ก็ไม่มีอะไร ซ้ำาเกจิทางวิจารณ์ข่าวยังหยิบมาพูดใน

ทางขำาขันเป็นที่สนุกสนาน

แต่ในมุมมองผม มันลึกซึ้ง กินใจ หนึ่งภาพ “ล้านความ

หมาย” ที่เข้าใจ-ก็เข้าใจ, ที่ไม่เข้าใจ-ก็ไม่เข้าใจ

สำาหรับผม ยอมรับ เป็นคนรุ่นเก่า กระเดียดไปทาง “คร่ำา

ครึ-โบราณ” เรื่องสัจจะ-จริงใจในมิตรสหาย ยิ่งเป็นมิตรสหาย

ร่วมสาบานด้วยแล้ว 

ถ้ามี...ผมถือเป็น “สรณะชีวิต” ที่ต้องยึดถือ

คนเรา ในชีวิตหนึ่ง พบพานผู้คนเป็นหมื่น-เป็นแสน  แต่

ยากนัก ที่จะมีมิตรสหายที่คบหารู้ใจกันได้จริงๆ ซักคน 

และยิ่งยากขึ้นไปอีก ที่จะพานพบ “พี่น้องร่วมสาบาน”!

พี่น้อง “คลานตามกันมา”.......

บางที มิสู้พี่น้อง “ร่วมสาบาน” ชนิดตายแทนกันได้

ใครมี นับว่าเป็น “วาสนา” ยิ่งนัก ค่ายิ่งกว่าตำาแหน่งหรือ

แก้วแหวนเงินทอง เมื่อมี จงถนอมรัก-ถนอมน้ำาใจ กันไว้เถิด

เพราะอย่างนี้....

เมื่อผมเห็นพลเอกประวิตร “เว้นนั่งเก้าอี้น้อง” มันเป็น

ภาพสะท้อน “พี่น้องร่วมสาบาน” ของ ๓ ป.ที่ผมขอยอมรับ-นับ

ถือบิ๊กป้อม-จากใจ

“ผมกอดคอกับนายกฯ สนิทสนมกันมา ๕๐ กว่าปี จำาไว้...

ให้ตายจากกัน เรา ๓ ป.ถึงจะเลิกรักกัน 

บ้าบอมาก กับข่าวทะเลาะกัน นายกฯ ก็มาหาผมทุกวัน

ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ใครจะไปทะเลาะกัน”

นี่คือคำาพูดของ “พี่ใหญ่” พลเอกประวิตร ต่อความ

ผูกพัน ๓ ป.!

 “ทุกคนเป็นคนตั้งเองไม่ใช่เหรอว่า ๓ ป. ไม่มีใครมา

ทำาร้ายผมได้ ทุกคนอาจจะไม่รู้ และทุกคนอาจจะไม่รักคน  รัก

เพื่อน รักคนอื่น เหมือนผมรักกัน ๓ คน 

ผมร่วมเป็น-ร่วมตายกันมา ชายแดนท่ามกลางสนามรบ

ผมก็เคยอยู่ร่วมกัน และท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาผม ตั้งแต่ก้าว

แรก ที่เข้ามารับราชการ 

อยู่บ้านเดียวกัน กินนอนด้วยกัน สั่งสอนและฝึกอบรม

กันจนกระทั่งโตขึ้นมา ยังคบและเคารพกันอยู่ 

ทุกอย่างที่ผมเป็นวันนี้ ได้ เพราะพี่ทั้งสองคนได้สั่งสอน

ผมมา และผมจำาได้ว่า ไม่เคยที่พี่ทั้งสองจะมาสอนให้ผมทุจริต 

โกง ซึ่งไม่มี”

และนี่ก็คือคำาพูดของ “น้องเล็ก” นายกฯ ประยุทธ์ ต่อ

กรณีถูกยุแยงแทงแหย่ให้ ๓ ป.แตกกัน!

พี่น้อง ๓ ป. “ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์” จะเหมือน “เล่าปี่-

กวนอู-เตียวหุย” ใน ๓ ก๊ก ทางสัจจะ-จริงใจในน้ำาสาบานกัน

ขนาดไหน ก็ต้องตามดูกันไป หนังยังไม่จบ

แต่ที่ใกล้เคียงกันมากๆ ตรงที่น้องเล็กบอกว่า “อยู่บ้าน

เดียวกัน กินนอนด้วยกัน” นี่แหละ

ขาดรายละเอียดนิดเดียว ถ้าน้องเล็กบอกว่า “๓ คนนอน

เตียงเดียวกัน” ละก็.........

“เล่าปี่-กวนอู-เตียวหุย” กลับชาติมาเกิดเป็น ๓ ป.แน่

เลย!

นี่เป็นการคุยกันเองนะ ใครจะเห็นแบบไหน เราไม่ว่ากัน

อยู่แล้ว ค้านได้ ด่าได้ สำาหรับผมสบายมาก 

เพราะตรงด่า ผมก็อ่านข้ามไป ตรงไหนชม ก็นั่งอ่าน-

นอนอ่าน อยู่นั่นแแหละ เพราะผมเสพติด “คำาชม”

เอาเป็นว่า ถ้ามองการเมืองว่าด้วยเลือกตั้งปีหน้า ผ่าน ๓ 

ป.วันนี้ ท่านคิดว่า ๓ ป.ยังจะมา หรือ ๑ ม.แม้ว จะมา?

ในฐานะทหาร ทุกยุทธการ “ต้องมีแผน”

ถ้าครองอำานาจบริหารมา ๔+๔ ปี ยังถูกกองทัพโจร “มุ่ง

ล้มเจ้า” ตีแตกกระเจิง ชิงเมืองไปได้

๓ ป.ก็ควรไป “ขายเต้าฮวย” เถอะ!

ทุกอย่างที่ทำา ต้องมีแผนการรองรับล่วงหน้า เมื่อรับภาระหน้าที่

แล้ว ต้องรับผิดชอบภาระนั้น จนสำาเร็จ 

นี่ก็เช่นกัน........

ไม่เสียชื่อ-ชั้นคนระดับ “ผู้บัญชาการเหล่าทัพ” ขอชม

ใช่ว่า รอให้ “น้ำามา-ปัญหาเกิด” เสียก่อน....

แล้วค่อยเดินท่องน้ำาจ๋อมๆ ไป ไลฟ์สดไป...ปีนี้น้ำามาเร็ว

หน่อยนะ แล้วก็จ๋อมๆ แข่งกับหมาย่ำาน้ำา จะเก่งกว่าหมาอยู่หน่อย 

ก็ตรงที่ไลฟ์สดนี่แหละ

เมื่ออังคารที่ผ่านมา ในการประชุม ครม.

บิ๊กป้อมทำาให้ผมนึกถึงเรื่องราวในสามก๊ก ตอนที่ บ้านเมือง

มีภัยจากโจรโพกผ้าเหลือง เที่ยวข่มเหงอาณาประชาราษฎร์ เดือด

ร้อนทุกหย่อมหญ้า

หาใครปราบไม่ได้.......

ทางการต้องติดประกาศหาคนกล้าอาสาไปปราบโจร 

เล่าปี่ เตียวหุย ต่างคนต่างอ่านประกาศ เมื่อรู้เจตนาตรงกัน 

ก็ชวนกันไปร่ำาสุราในโรงเตี๊ยม

พอดี “กวนอู” เดินเข้ามา ตะโกนให้ยกสุรามาเร็วๆ จะรีบ

ไปปราบโจรโพกผ้าแดงส้ม...เอ๊ย..ผ้าเหลืองน่ะ 

เล่าปี่ เตียวหุย เห็นต้องชะตา-ต้องเจตนากัน ก็ชวนกวนอู

มาร่วมโต๊ะดื่ม 

เตียวหุยนั้น ที่จริงเป็นเจ้าสัวใหญ่ มีกิจการเยอะแยะ ร่ำารวย

มาก แต่ “ชาติต้องมาก่อน” 

เมื่อร่ำาสุราและคุยถูกคอ-ถูกใจกันแล้ว ก็ชวนกันไปสาบาน

เป็นพี่น้องที่สวนดอกท้อ หลังบ้านเตียวหุย

ในสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) มีความตรงนี้ว่า

“ครั้นรุ่งขึ้น เตียวหุยจึงจัดม้าขาวกระบือดำา แลธูปเทียน

สิ่งของทั้งปวง แล้วชวนกันออกมายังสวนดอกไม้ จึงจุดธูปเทียน

ไหว้พระแลบูชาเทพดา 

แล้วจึงตั้งสัตย์สาบานต่อกันว่า....

ข้าพเจ้าเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ทั้งสามคนนี้ อยู่ต่างเมือง 

ถึ

แต่งต้ัง ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์เป็น

ท่ีปรึกษา กมธ.การกฎหมายฯ 

สนช. และ 3.พล.ต.อ.พัชรวาท 

วงษ์สุวรรณ อดีต กมธ.การกฎ

หมายฯ สนช. 

ด้านนายรังสิมันต์กล่าวว่า 

ถ้าไม่ทลายระบบเด็กฝาก เด็ก

เส้น กมธ.การกฎหมายฯ สภา

จะดำาเนินการตรวจสอบดังน้ี 

1.บันทึกการประชุมคณะกรรมา 

ธิการการกฎหมายฯ สนช. ใน

การแต่งต้ัง ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์                                                  

เป็นท่ีปรึกษา และ 2.บัญชีรายชื่อ 

ผู้ช่วยดำาเนินงาน ผู้เช่ียวชาญ 

และผู้ชำานาญการของ ส.ว.

ส่วนนายมงคลกิตต์ิ สุขสิน

ธารานนท์ ในฐานะโฆษกคณะกร

รมาธิการฯ (กมธ.ฯ) เผยว่า มีมติ

เชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.

ทสส.) และ ผอ.รักษาความม่ันคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้า มาช้ีแจง

กรณีเอาตำารวจมาช่วยราชการอยู่ 

กทม. แต่ตำาแหน่งอยู่ภาค 4 ส่วน

หน้า เพราะถ้าเป็นการใช้กำาลัง

ภายในบรรจุแต่งต้ังข้าราชการ 

จะถือว่าเป็นการฝากงานแล้วไม่

ได้ปฏิบัติงานจริง 

ขณะท่ีนายวัชระ เพชร

ทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีป้าย

การบริจาคท่ีวัดสกุล วัดบางล่ี

เจริญธรรม ต.โคกหม้อ อ.เมืองฯ 

จ.ราชบุรี ระบุชื่อผู้บริจาคว่า นาย

ธานี อ่อนละเอียด ส.ว. บรรทัด

ต่อมาคือชื่อ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์                                                  

บัวแย้ม พร้อมจำานวนเงิน 

120,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 คนนี้

มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

อย่างไร จะเกี่ยวโยงกับกรณี

ข่าวอื้อฉาว ส.ว.ซุกเมียน้อยหรือ

ไม่ ก็จะต้องให้ทางวุฒิสภาเป็นผู้

สอบสวน ขณะนี้ ได้เก็บรวบรวม

ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเตรียมนำา

เสนอต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา ใช้เป็นข้อมูล

ว่ามีความเกี่ยวโยงกับกรณีที่ตก

เป็นข่าวอยู่หรือไม่

นายนิวั ติไชย เกษม

มงคล เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กล่าวว่าสำาหรับกรณีน้ี

แบ่งข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นออกเป็น 

2 ส่วน ได้แก่ 1.กรณี ส.ว.ท่ีถูก

กล่าวหาว่ามีการฝากบุคคลบรรจุ

เป็นข้าราชการตำารวจได้อย่างไร 

ทำาได้หรือไม่ ผิดจริยธรรมร้าย

แรงหรือไม่ 2.กรณี ส.ต.ท.หญิง

เข้าไปบรรจุเป็นข้าราชการ

ตำารวจ ถ้าดำาเนินการไม่ถูกต้อง

สามารถเอาผิดได้ ท้ังหมดหาก

การไต่สวนพบว่าเรื่องมีมูล จะ

ต้องนำาเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาต้ังคณะ

อนุกรรมการไต่สวนอีกคร้ัง.

นครบาล • วันท่ี 31 ส.ค.65 ท่ี 

สน.ทุ่งมหาเมฆ พล.ต.ต.ไตรรงค์ 

ผิวพรรณ รอง ผบช.น. หัวหน้า

ชุดปฏิบัติการ ศปอส.ตร.ท่ี 4 เปิด

เผยว่า จากกรณีจับกุมเว็บพนัน

ออนไลน์ 888Point เมื่อวันท่ี 13 

ส.ค.65 ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นเครือข่าย

ของนาย Eddy สามารถจับกุมผู้

ต้องหา 6 ราย ยึดเงินสดกว่า 35 

ล้านบาท และทรัพย์สินอีกกว่า 10 

ล้านบาท รวมท้ังส้ินมูลค่ากว่า 45 

ล้านบาท ส่งพนักงานสอบสวน 

สน.ทุ่งมหาเมฆ จากการสอบสวน

ขยายผลออกหมายจับผู้เก่ียวข้อง

เพ่ิมเติมอีก 3 ราย โดยพบว่า

เจ้าของเว็บหรือ Eddy ได้เปิด

โรงแรมและกาสิโนอยู่ในประเทศ

เพื่อนบ้าน ต่อมาได้ลักลอบแอบ

เปิดเว็บพนันออนไลน์ แล้วนำาเงิน

ท่ีได้ดังกล่าวมาฟอกเงินผ่านทาง

ธุรกิจโรงแรมและการรับเหมา

ก่อสร้าง โดยมีข้าราชการเข้ามา

เก่ียวพันด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืน

ที่ผ่านมา นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร 

ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำานวย

การบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้ามอบตัวที่ 

สน.ทุ่งมหาเมฆ หลังตกเป็นผู้

ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา

กรุงเทพใต้ โดยนายรุ่งเรือง

ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 

และได้ยื่นประกันตัวในชั้น

สอบสวน นอกจากนี้มีรายงานว่า 

ขณะที่นายรุ่งเรืองรับราชการ

อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี

เรื่องถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการ

เรียกรับผลประโยชน์ในหลายๆ 

เรื่อง.

ร่างพ.ร.บ.กัญชาเสร็จ

แยกยาเสพติดสมุนไพร
รัฐสภา • นายศุภชัย ใจสมุทร                                                  

ส.ส.บัญชีรายช่ือ และนาย

ทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ใน

ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา 

กัญชง (ฉบับท่ี…) พ.ศ. … ว่า 

หลังจากท่ีประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรลงมติรับหลักการร่าง 

พ.ร.บ.ฉบับน้ีเมื่อวันท่ี 8 มิ.ย.ท่ี

ผ่านมา บัดน้ีคณะ กมธ.พิจารณ

ร่างกฎหมายดังกล่าวครบถ้วน

สมบูรณ์ พร้อมเสนอต่อท่ีประชุม

สภาในวาระ 2-3 แล้ว โดยบรรจุ

ในระเบียบวาระการพิจารณาวัน

ท่ี 14 ก.ย.น้ี ท้ังน้ี ร่าง พ.ร.บ.ดัง

กล่าวถูกปรับเพ่ิมเป็น 95 มาตรา 

ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องอย่างสมบูรณ์เป็น

ประโยชน์ทุกมิติ เราคาดหวังว่า

สภาจะให้การสนับสนุน เพื่อท่ี

ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จาก

กัญชา กัญชง ได้อย่างรวดเร็ว 

และเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศ

ด้านนายปานเทพ พัวพงษ์

พันธ์ โฆษกคณะ กมธ.ฯ กล่าวว่า 

ร่างน้ีมีหลักการสำาคัญคือ การ

แยกกิจกรรมส่วนท่ีเป็นยาเสพ

ติดกับไม่ใช่เป็นยาเสพติดออก

จากกัน โดยสารท่ีมีความสำาคัญ

ท่ีทำาให้มึนเมาหรือสาร THC ถ้า

ต่ำากว่าประมวลกฎหมายยาเสพ

ติดกำาหนดจะไม่ถือว่าเป็นยาเสพ

ติด ขณะเดียวกัน ตัวพืชกัญชา 

กัญชงก็ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกัญชา

จะคุมสัดส่วนช่อดอกเป็นกรณี

พิเศษ ขณะท่ีส่วนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่

ช่อดอก เช่น ราก ลำาต้น เมล็ด 

จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

ถึงได้ง่ายข้ึน กฎหมายฉบับน้ียัง

แยกกิจกรรมส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

สมุนไพรออกจากกระบวนการ

พิจารณากัญชง กัญชา คือ 

ผลิตภัณฑ์ใดเป็นสมุนไพรให้

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอาหารให้ปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.เก่ียวกับอาหาร และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเครื่องสำาอางให้

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยเร่ือง

เครื่องสำาอาง ซ่ึงกฎหมายเหล่า

น้ันควบคุมสารมึนเมาสูงมาก จึง

เชื่อม่ันว่าจะควบคุมได้ 

นายปานเทพกล่าวต่อว่า 

นอกจากน้ียังมีความก้าวหน้า

ในส่วนการจดแจ้งของสถาน

พยาบาลท้ังหมด ซ่ึงสามารถปลูก

เพื่อรักษาคนไข้เฉพาะรายได้ เป็น

เสรีทางการแพทย์อย่างแท้จริง 

ขณะท่ีการขอนุญาตต้องเป็นคน

ไทยหรือนิติบุคคลไทย โดยไม่

เปิดช่องให้นิติบุคคลต่างชาติ ดัง

น้ันจะเป็นประโยชน์สำาหรับคน

ไทยทุกคน อีกท้ังร่างกฎหมาย

ฉบับน้ีจะทำาให้การประกอบธุรกิจ

กัญชา กัญชง เป็นไปเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำา และไม่ให้ผูกขาดของ

กลุ่มทุน ฉะน้ันขอให้ประชาชน

วางใจว่าร่างกฎหมายฉบับน้ี ผ่าน

การพิจารณามาอย่างรอบคอบ 

รัดกุม เราคาดหวังว่า ส.ส.และ 

ส.ว.จะพิจารณาร่างกฎหมาย

ฉบับน้ีออกมาให้เร็วท่ีสุด ซ่ึงเรา

ม่ันใจว่ากฎหมายฉบับน้ีจะดีกว่า

สถานภาพปัจจุบันอย่างแน่นอน.

บิ๊กศอ.บต.มอบตัวเอี่ยวเว็บพนัน

วันท่ี 31 ส.ค. ท่ีรัฐสภา 

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ

โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) 

สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนาย

รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.

การกฎหมาย การยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 

ร่วมกันแถลงกรณีการแต่งต้ัง 

ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม และ 

ส.ท.หญิง ปัทมา ศิริรัตน์ เข้า

รับราชการทหารและให้ไปช่วย

ราชการท่ี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้าโดยมิชอบ และยังมีชื่อเป็น

ผู้ช่วย ส.ว.คนหน่ึง รวมท้ังยังได้

รับการแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติหน้าท่ี

ใน กมธ.กฎหมายกระบวนการ

ยุติธรรมและกิจการตำารวจ สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

โดยนายธีรัจชัยกล่าว

ว่า จะทำาเรื่องน้ีอย่างตรงไปตรง

มา ต้องตรวจสอบกระบวนการ

รับบุคคลเข้ารับราชการตำารวจ

เกียกกาย • “กมธ.ป.ป.ช.” ไล่บ้ีปม “ส.ต.ท.” หญิง จ่อเรียก “ธานี-

พัชรวาท-ศิษฐวัชร” สอบปมเข้ารับราชการตำารวจ-ช่วยราชการ 

กอ.รมน. เต้ 007 ไล่เชิญ ผบ.ทสส.ช้ีแจง “วัชระ” เตรียมส่งหลักฐาน 

“พรเพชร” สอบ ส.ว.ซุกเมียน้อย

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

พร้อมด้วยแกนนำา ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นหนังสือรายชื่อพยานเพิ่มเติม กรณีปมนายกฯ 8 ปีของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ต่อประธานรัฐสภา ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อขอให้พิจารณาส่งต่อไปยังศาล รธน. เพื่อประกอบคำาวินิจฉัย.

น้ันเป็นไปโดยชอบหรือไม่ และ

ได้รับคำาส่ังให้ไปช่วยราชการ

ใน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ัน

เป็นจริงหรือไม่ เพราะขณะท่ี

ยังมีชื่อช่วยราชการและได้สิทธิ

ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเบ้ีย

เล้ียง เบ้ียเส่ียงภัย อายุราชการ

ท่ีทวีคูณ กมธ.ฯ จึงได้มีมติเชิญ

บุคคลเข้ามาให้ข้อมูลและช้ีแจง

ข้อเท็จจริง ดังน้ี ประเด็นข้อเท็จ

จริงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะ 3 ราย

ชื่อท่ีเป็นผู้เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ 

1.นายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. 

2.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ 

ส.ว. ในฐานะอดีตประธาน กมธ.

การกฎหมายฯ สนช. ท่ีลงช่ือ



หนักเชนกัน

ขอบคุณภาพจาก WSJ

อารเจนตินา 

เงินเฟอลาสุดอยูที่ 70% คาเงินออนยวบมาอยูที่ 139 เปโซ/

ดอลลาร จาก 83 เปโซ/ดอลลาร เม� อตนป 2021

โดยในอดีต คาเงินอารเจนตินาเคยอยูที่ 1 เปโซ/ดอลลาร 

เม� อป 2000

ชิลี 

ซึ่งเปนประเทศที่ดูแลเศรษฐกิจของตนเองดีที่สุดในลาติน 

อเมริกา ลาสุด ก็กําลังประสบปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 

8.5% ของ GDP คาเงินผันผวนจาก 800 เปโซ/ดอลลาร ออนไปที่ 

1,050 เปโซ/ดอลลาร

กอนที่ทางการจะตองใช 10% ของเงินสํารอง หรือ 2.5 หม� น

ลานดอลลารเขาดูแล แมอาจจะไมเสี่ยงเทากับประเทศอ� นๆ แตการ

ที่ประเทศชั้นนําระดับชิลี มาอยูในเรดารของนักลงทุน สะทอนถึง

ความรุนแรงของปญหาที่กําลังกอตัว

ทั้งหมดนี้ ขอบอกวาเลือกสรรมาใหดูเพียงบางสวนเทานั้น 

แตจากสภาพที่เห็น คงตองบอกวาไฟกําลังคอยๆ ลามทุงอยางชาๆ 

จากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง 
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4 บทความ

างหายหนาไปหน่ึงสัปดาห เพ� อรอดูทิศทางลม “ทักษิณ 

ชินวัตร” ก็โผลหนาในคราบ “โทน่ี วูดซัม” ในคลับเฮาส               

อีกแลว งวดน้ีก็ยังคงฟาดหางไปท่ี “พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงกลาโหม รวมถึง “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข อีกครา แทบทายยัง 

พวงไปฟดกับรุนลูกอยาง “ทิพานัน ศิริชนะ” รองโฆษกรัฐบาลคน

ใหมถอดดามดวย ...• แลวก็ถูกถอนหงอกจนได เม� อนองอนสวน

หมัด โดยเฉพาะในเร� องลี้ภัย ที่ “สัมภเวสีแมว” บอกแบบหวังดี

ประสงครายให “บิ๊กตู” มาเชาตอบาน

ท่ีดูไบของตนเองได เพราะจะกลับเมือง

ไทยไปแทน โดย “ทิพานัน” ก็สวนแบบ

ขอเท็จจริงวา “บ๊ิกตู” ไมไดคอรรัปชัน

หรือทําผิดกฎหมาย แตเปนเร� องของการ

ตีความรัฐธรรมนูญเทาน้ัน หากศาลวา

อยางไรก็พรอมปฏิบัติตาม ไมใชหลบหนี

เหมือน 2 อดีตนายกฯ ในขณะท่ี “สุภรณ 

อัตถาวงศ” แรมโบอีสาน ก็สวนประเด็น

น้ีไดเจ็บแสบพอกัน โดยบอกวาให “พอ

แมว” เตรียมบานไวให “ลูกอุงอ๊ิง” เพ� อล้ี

ภัยจะดีกวา ...• แตดูเหมือนใครจะไปแตะ “นายใหญ” ไมได เพราะ  

“ตรีชฎา ศรีธาดา” รองโฆษกพรรคเพ� อไทย (พท.) ก็ออกมาตอบโต

นองอนทันทีเชนกัน โดยงานน้ีหากเปนละครนํ้าเน�าก็อาจตองเอา

เปลือกทุเรียนมาดักตบทีเดียว แต ดูเหมือนงานน้ี “นองปอย” จะ

เนนในเร� องโวหารมากกวาขอเท็จจริงนะจะ โดยเฉพาะในเร� องการ

ปกปอง “นารีข่ีมาขาว” ท่ีบอกวาไมไดโกงจํานําขาว แหม! ก็จริง

วามันเปนคดี “จีทูจี” หรือจีทูเจ๊ียะ ท่ีมีตนกําเนิดมาจากโครงการ

รับจํานําขาวน่ันแล แลวท่ีจะแถจนสีขางถลอกอยางไรท้ังนายใหญ

และนายหญิงก็เปนเร� องการหนีคดีทุจริต รวมทั้งกระบวนการยุติ 

ธรรมไทยอยูน่ันเอง ...• แลวท่ีบอกวา 

“รัฐประหาร” เลวรายกวาทุจริตและ

คอรรัปชันน้ัน “นองปอย” ใชตรรกะทาง

ทฤษฎีวัดหรืออยางไรไมทราบ เพราะ

มันเปนคนละเร� องเดียวกัน ท่ีสําคัญจะ

ใชคําวา “กบฏ” น้ัน หมายความวามี

การกระทํารัฐประหารไมสําเร็จ แตน่ีเปน

รัฏฐาธิปตยจนโลกลืมไปแลว มีการเลือก

ต้ังใหมจนเจาตัวจะอยูครบ 4 ป 8 ปตาม

รัฐธรรมนูญแลวจาแมคุณ จะไปบอกวา                                 

กบฏไดอยางไร ...• หันมาเร� อง การ

แถลงขาว “ป.ป.ช.” กันบาง เพราะมีสวนคาบเก่ียวกับ 2 ศรีพ่ีนอง

แหงดูไบเชนกัน เม� อ ป.ป.ช.ไดช้ีมูลความผิด “สมศักด์ิ เกียรติสุร

นนท” อดีตประธานสภาขุนคอนช� อดัง ในเร� องการเรงรีบเรงรัดผลัก

ดันกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย เรียกวา “โลกแทบลืม” คดีน้ีไป

แลว แต ป.ป.ช.ก็เพ่ิงมาช้ีมูล และยังมีการ ช้ีมูลความผิดอดีตนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอีก 3 ราย 

ซ่ึงเม� อดูนามสกุลแลวก็ตองบอกวาใหญ

จริงๆ เพราะมีท้ัง “รัชนี พลซ� อ” นายก 

อบจ.รอยเอ็ด กรณีทุจริต “พรชัย โควสุ

รัตน” นายก อบจ.อุบลราชธานี ในกรณี

ล็อกสเปก “นวพล บุญญามณี” นายก 

อบจ.สงขลา กรณีเอ้ือประโยชน ...• งาน

น้ี “ป.ป.ช.” ยังไดฟาดงวงฟาดงาไปยัง 

“คณะกรรมการกฤษฎีกา” ในเร� องขอ

กฎหมายวาดวยการช้ีมูลแลวศาลลงโทษ 

แตผูถูกชี้มูลยังปฏิบัติหนาที่ตอจนเกษียณ เพราะกฤษฎีกาบอกวา

ทําได แหม! เร� องน้ีก็อยากจะบอกวาก็ดวยการทํางานดองเค็มของ

ท้ัง ป.ป.ช.และกฤษฎีกาน่ันแล เพราะ กรณีน้ีไมใชเพ่ิงเกิดข้ึน แตมี

มานานแลว แตก็ไมรูจักแกไขใหสะเด็ดนํ้าเสียที งานน้ีก็เลยมีปญหา

กันจนได แลวท่ีสําคัญก็ทําใหสังคมงงเปนไกตาแตกอยางมากวาตอน

น้ีเราอยูในยุคอนาล็อก หรือ 5 จีกันแน� เพราะ การช้ีมูลแตละคดี

ของ “ป.ป.ช.” ใชคําวา “เร็วๆ น้ี” แลวมาแถลงรวดเดียววันเดียว 

แทนท่ีจะแถลงทันทีหลังช้ีมูลเสร็จ เหมือนในอดีต ...• น่ียังไมนับ

รวมกรณีสังคมสงสัยลาสุดอยาง ส.ต.ท.หญิงโหดท่ีเปน “ก๊ิกสมาชิก

สภาสูง” ท่ี “นิวัติไชย เกษมมงคล” เลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. บอกวาตองใหผูแจงขอมูลระบุ

ช� อมา เพราะตอนน้ียังไมรูวาเปนใคร!!! 

พระเจาจอรจ โลกรู แต ป.ป.ช.ยังไมรู 

จึงไมน�าแปลกท่ีการจะช้ีมูลหรือช้ีขาดใน

แตละเร� องเลนเอาโลกลืม ดูไดจากเร� อง

นิรโทษกรรมสุดซอยก็วาได ...• ท้ิงทาย

ดวยขาวคณะกาวหนากันบาง เพราะ 

ลาสุด “ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ” หัวหนา

คณะกาวหนาก็เพ่ิงเสร็จส้ินภารกิจว่ิง

เทรล ท่ีเมืองนํ้าหอมไปหมาดๆ ลาสุด 

“นองชอ” พรรณิการ วานิช โฆษกคณะกาวหนา ก็โผลหนาโผลตา

ไปรวมงานกลุมสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพ� อสิทธิมนุษยชน (APHR - 

ASEAN Parliamentarians for Human Rights) กับเขาดวย ท่ีสําคัญ

ยังไปวิพากษวิจารณ โจมตีฟลิปปนสวามีปฏิบัติไอโอ หรือขาวปลอม

ในการเลือกต้ังประธานาธิบดีท่ีผานมาอีก แหม! พอรูวาเมืองไทยเลิก

คล่ังกระแสพอฟาก็หันไปเกาะกระแสอินเตอรกันท้ังคูเชียวนะ อะไร

มันจะใจตรงกันไดขนาดน้ี ...•

ห

รางวัลรามอน แมกไซไซ หรือรางวัลแมกไซไซ เปน

รางวัลที่กอตั้งขึ้น เม� อเดือนเมษายน ค.ศ.1957 โดยคณะกรรม 

การของกองทุนร็อกกี้เฟลเลอร บราเธอรส สหรัฐอเมริกา โดย

การสนับสนุนของรัฐบาลฟลิปปนส รางวัลแมกไซไซนั้น ถือ

เสมือนหนึ่งรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของเอเชียเลยทีเดียว 

โดยมีพิธีมอบที่กรุงมะนิลา ในวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวัน

คลายวันเกิดของอดีตประธานาธิบดี รามอน แมกไซไซ ผูเปน

ที่มาของมูลนิธิรางวัลรามอน แมกไซไซ.

แมกไซไซ

สมศักดิ์ 

เกียรติสุรนนท

ทิพานัน ศิริชนะ

พรรณิการ วานิช

นิวัติไชย เกษมมงคล

เพิ่มอํานาจ ‘รรท.นายกรัฐมนตรี’
ท.ศักดิ์

สะสมพลัง..รอปะทุ เปนวิกฤต
ถานการณในกลุม Emerging Market เริ่มแยลง

เร� อยๆ เริ่มมีคนเขาคิว ที่จะเดินตามรอยศรีลังกาไปที

ละคน พรอมลุกลามตอไป กลายเปนวิกฤตที่กระทบ 

Emerging markets ทั้งหมด โดยคนในคิวลาสุด ไดแก

ปากีสถาน 

มีเงินสํารองเหลือประมาณ 9 พันลานดอลลาร สรอ. 

เทากับประมาณ 1.4 เดือนของสินคานําเขา อยูในระดับเดียวกับ

ศรีลังกา!!! ตองเขาไปขอความชวยเหลือจากทาง IMF ซึ่งลาสุด

ไดมา 1.2 พันลานดอลลาร สรอ.

แต CDS ที่เปนราคาของการประกันความเสี่ยงไมผิดนัด

ชําระหนี้ใน 6 เดือนขางหนาอยูที่ 5,000 เทียบกับประเทศปกติๆ 

ที่อยูที่ต่ํากวา 100!!!

สะทอนถึงความกังวลใจของนักลงทุน

ซ้ําราย กําลังมีน้ําทวมใหญที่ทําให 1/3 ของพื้นที่ของประ 

เทศจมนํ้า สรางความเสียหายนับ 10,000 ลานดอลลาร สรอ.

ซึ่งเม� อหมดน้ําทวม ความทุกขยากตางๆ ก็จะตามมา 

ดวยเงินที่มีจํากัด วิกฤตที่อยูขางหนา การชวยเหลือประ               

ชาชนก็จะเปนไปอยางจํากัดเชนกัน เปนชนวนนําไปสูการประ 

ทวง ลุกลามกลายเปนปญหาการเมืองของประเทศตอไปได 

เมียนมา 

ตองปรับลดคาเงินอีกรอบ จาก 1,850 จาต/ดอลลารมา

เปนประมาณ 2,100 จาต/ดอลลาร

แตในตลาดมืด ลาสุดซื้อขายกันที่ 3,500 จาต/ดอลลาร 

ออนลงไปมากเม� อเทียบกับ 1,350 จาต/ดอลลารเม� อตนป 2021

สปป.ลาว 

ซึ่งกําลังเผชิญกับปญหาคาเงินในชวงที่ผานมา คาเงินกีบ

ก็ยังออนคาลงตอเน� อง ไมดีขึ้น จากต่ํากวา 15,000 กีบ/ดอลลาร

เม� อ 2 เดือนที่แลว 

ลาสุดมาอยูที่ 15,386 กีบ/ดอลลาร เทียบกับ 9,300 กีบ/

ดอลลาร เม� อตนป 2021

ในภูมิภาคอ� นของโลก 

ก็กําลังมีปญหาเชนเดียวกัน โดยอียิปตกําลังถูกนักลงทุน

จับตามอง มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระหนี้สูงสุดในรอบ 5 ป 

คาเงินอียิปตที่ตองลดคาจาก 15.7 ปอนด/ดอลลาร มาที่ 18.5 

ปอนด/ดอลลาร เม� อมีนาคมนี้

ลาสุดยังออนตอเน� องมาอยูที่ 19.2 ปอนด/ดอลลาร 

เอลซัลวาดอร 

(ประเทศแรกของโลกที่รับเงินคริปโตมาใชจายในชีวิตประ 

จําวัน) ก็กําลังมีปญหาหนัก ลาสุด ถารัฐจะกูยืม ออกพันธบัตร

ใหม ตองจายดอกเบ้ีย +24% จากฐานดอกเบ้ียของพันธบัตรสหรัฐ 

CDS ของประเทศอยูที่หลัก 2,700-3,400 

ซ้ํารายเงินที่รัฐบาลเอาไปลงทุนไวในคริปโต ก็เสียหาย

หมายเหตุ : เม� อวันที่ 30 ส.ค.2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี เปนประธาน พิจารณาเห็นชอบเร� องคําสั่ง

สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 215/2565 เร� อง มอบหมายใหรองนายก

รัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบ

อํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผู

ดํารงตําแหน�ง

คณะรัฐมนตรีรับทราบคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 215/2565 

เร� อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐ 

มนตรีและมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ

ราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหน�ง

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งใหนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติ

หนาที่นายกรัฐมนตรีตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกวาศาล

รัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ

มาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาความเปน

รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคสอง ประ                                                                                          

กอบมาตรา 158 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

หรือไม กรณีจึงเปนการสมควรกําหนดการรักษาราชการแทนนายก

รัฐมนตรี การมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิ                                                                     

บัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมน 

ตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจ

ปฏิบัติราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหน�ง เฉพาะในหวงเวลาดัง

กลาวเปนไปดวยความเรียบรอย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 15 แหงพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิม

เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ.2545 มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 11 มาตรา 

12 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 49 แหงพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 คณะรัฐมนตรีมีมติ

เม� อวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอํานาจใหรอง

นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไมอยู

หรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหน�ง ดังตอไปน้ี

สวนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังตอไปนี้

1.ใหรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รักษา

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี

2.ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายก

รัฐมนตรีตาม 1. ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกรัฐมนตรีเปน

ผูรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังนี้

2.1 นายวิษณุ เครืองาม

2.2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล

2.3 นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ

2.4 นายดอน ปรมัตถวินัย

2.5 นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

3.ในการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการ

แทนตาม 1. มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายกรัฐมนตรี และมี

อํานาจหนาที่ในการเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการหรือ

องคกรใด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูรักษาราชการแทนตาม 2. จะสั่งการใด

อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอัน

อยูในอํานาจของนายกรัฐมนตรี ตองไดรับความเห็นชอบจากรอง

นายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตาม 1. กอน

4.ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี หากผู

รักษาราชการแทนตาม 1. หรือ 2. แลวแตกรณี ตองเขารวมประชุม

ในคณะกรรมการใดซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และ

ผูรักษาราชการแทนเปนรองประธานกรรมการหรือกรรมการรวม

อยูดวย ใหผูรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ในฐานะ

ประธานกรรมการเพียงตําแหน�งเดียว

สวนที่ 2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายก

รัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีผู ใดซึ่งไดรับมอบหมายและ

มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ไมอยูหรือไมอาจ

ปฏิบัติราชการได หรือพนจากตําแหน�ง ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ ดังนี้

ลําดับที่ รองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราช 

การแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ

พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ

1.นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว 2.นายอนุทิน  ชาญวีรกูล

นายวิษณุ  เครืองาม

1.นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 2.นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล

1.นายดอน ปรมัตถวินัย 2.นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

1.พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ 2.นายดอน ปรมัตถวินัย

นายดอน ปรมัตถวินัย

1.นายวิษณุ เครืองาม 2.นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

1.นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 2.นายวิษณุ เครืองาม

สวนท่ี 3 การมอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี กรณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายก

รัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดํารงตําแหน�ง

ในกรณีที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไม

อาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐ 

มนตรี ตามลําดับ ดังนี้

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ

นายอนุชา นาคาศัย

1.นายวิษณุ เครืองาม 2.พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 เปนตนไป.

อ

ส

จากที่เคยคิดวา ศรีลังกาเปนเพียงลูกโดด เปนกรณีเฉพาะ 

ตอนนี้ดูเหมือนจะยังมีอีกหลายประเทศ

ที่กําลังคอยๆ ออนแรง คอยๆ เซ และปญหากําลังสะสม

พลัง ในจุดตางๆ รอเวลาที่จะปะทุขึ้น ลามจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

ซึ่งที่น�ากังวลใจที่สุดในเร� องนี้ก็คือ ทั้งหมดเกิดขึ้นในชวงที่

เฟด “เพ่ิงจะเร่ิมข้ึนดอกเบ้ีย” ปรับข้ึนมาแค 4 คร้ัง จาก 0-0.25% 

มาท่ี 2.25-2.5% ยังอีกพอสมควรกวาจะถึงจุดสูงสุดท่ีดอกเบ้ียจะ

ข้ึนไป และยังตองทํา QT ดึงสภาพคลองกลับไปพรอมๆ กันอีก

คิดไมออกวา 1 ปใหหลัง เม� อเฟดจายยาครบ ขึ้นดอกเบี้ย

ไปเต็มที่ เม� อความกลัวเริ่มปกคลุมนักลงทุน

เม� อประเทศ Emerging Market บางสวนมีเงินสํารองถด 

ถอยไปมาก จากเงินท่ีไหลออก จะเกิดอะไรข้ึนในชวงเวลาดังกลาว

ซึ่งขอเตือนวา Emerging Market Crisis รอบนี้ จะตาง

จากรอบอ� นๆ ในอดีตที่เราเคยเจอมา Eastern European Crisis 

ในป 2008  Asian Financial Crisis ในป 1997 Latin American 

Debt Crisis ในป 1980 

ซึ่งแตละครั้ง เกิดเปนจุดๆ เปนพื้นที่ ดูจากการคุกรุน

ของปญหา จากควันไฟที่กอตัวในรอบนี้ เม� อปญหาสุกงอมเต็ม

ที่ วิกฤตจะครอบคลุมทุกพื้นที่ ไมลุกลามเปนทวีปๆ เชนในอดีต

หมายความวา ปญหาจะวนมากระทบทุกคนใน Emerging 

Market รวมถึงไทย 

ทางออกท่ีเรามีก็คือ ตองใชเวลาท่ีเหลือเตรียมการใหพรอม 

สรางภูมิคุมกันใหดี ประเภทถาฝนจะมา ก็เตรียมรม เตรียมเสื้อ

กันฝน เตรียมเก็บขาวของใหพรอม คนที่เตรียมการดีก็จะเสีย

หายนอย พรอมสามารถที่จะหยิบฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นได

เวลามีจํากัด อยาใหเวลาท่ีเหลือผานไปโดยเปลาประโยชน 

ขอเปนกําลังใจใหทุกคนครับ.

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ประธานกรรมการ

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

ที่มา fb:กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ในการรักษาราชการแทนนายก

รัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทน

ตาม 1. มีอํานาจหนาที่เชน

เดียวกับนายกรัฐมนตรี และมี

อํานาจหนาที่ ในการเปนประธาน

กรรมการในคณะกรรมการ

หรือองคกรใด

ปญหาจะวนมากระทบทุกคนใน Emerging 

Market รวมถึงไทย ทางออกที่เรามีก็คือ ตองใช

เวลาที่เหลือเตรียมการใหพรอม สรางภูมิคุมกันให

ดี ประเภทถาฝนจะมาก็เตรียมรม เตรียมเสื้อกัน

ฝน เตรียมเก็บขาวของใหพรอม คนที่เตรียมการ

ดีก็จะเสียหายนอย พรอมสามารถที่จะหยิบฉวย

โอกาสที่เกิดขึ้นได



มื่อช่วงค่ำ�วันที่ 28 ส.ค. ศูนย์อำ�นวยก�รเลือกตั้ง

นายกและกรรมการสภาทนายความ ได้ประกาศผล

รวมคะแนนการเลือกต้ัง นายกและกรรมการสภาทนาย 

ความ  (อย่างไม่เป็นทางการ) จาก 151 คูหา ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด  

85,315 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 19,009 คน บัตรเสีย 1,098 ใบ ไม่

ลงคะแนน 35 ใบสำาหรับผู้ได้คะเเนนอันดับหนึ่งได้แก่  น�ย

วิเชียร ชุบไธสง เบอร์ 3 ได้ 9,103 คะแนน จากผู้สมัคร

นายกและกรรมการฯ ทั้งหมด 12 คน  

โดยนายกและกรรมการสภาทนายความชุดใหม่จะ

เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกและกรรมการชุดเก่าซึ่งจะ

ครบวาระในวันที่ 8 ก.ย.65 

ดร.วิเชียร ว่าที่นายกสภาทนายความคนใหม่ ประ 

กาศชูนโยบายสร้างความ

สามัคคีและผดุงเกียรติวิชา                       

ชีพทนายความ ทำางาน                              

เชิงรุกในการช่วยเหลือ                             

ประชาชนทางกฎหมาย ลด                                                  

ความเหลื่อมล้ำ าคนจน

คนรวย  ตั้งศูนย์ออนไลน์                                                    

ให้คำาปรึกษาแก่ประชา 

ชนและประชาสัมพันธ์

ให้มาใช้บริการของสภา

ทนายความให้มากกว่า

พึ่งทนายโซเชียล 

ดร.วิเชียร เป็นคน                                   

จ.บุรีรัมย์ โดยกำาเนิด จบ                                                                     

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำาแหง รุ่นที่ 9 ปริญ                                                                           

ญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)  

รุ่นที่ 5 ม.รามคำาแหง ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาลัยนวัต 

กรรมสังคม สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  

รุ่นที่ 11 ม.รังสิต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาค                                                                  

รัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ประ 

กาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบัน

พระปกเกล้า หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับ

สูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 19 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนา

ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ประวัติการทำางาน ทนายความประจำาอยู่สำานักงาน

คำานวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ เป็นอนุกรรมาธิการ กรรมา                                                                     

ธิการ และที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ ในวุฒิสภา สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาผู้แทนราษฎร หลายคณะ ที่

ปรึกษาด้านกฎหมายธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)  

ตำาแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำานัก

กฎหมาย ซี.เอ.แอล จำากัด, กรรมการ บริษัท วิชุปา เซอร์วิส

เซส แอนด์ ลอว์ จำากัด, ประธานกรรมการ บริษัท บริหาร

สินทรัพย์ เอ็กซ์คลูซีฟ จำากัด, กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย, กรรมการองค์การคลังสินค้า, กรรมการอิสระ 

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด, กรรมการ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด กระทรวง

มหาดไทย (การไฟฟ้า ENCOM).

๒.ตามที่นักกฎหมายบางคนตีความตามมาตรา ๑๕๘  

วรรคท้าย จากคำาว่านายกฯ รัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวม

กันแล้วเกินแปดปีมิได้ ถามว่ามาตราน้ีวรรคหน่ึงถึงสาม เป็น 

การได้มาของนายกฯ ตาม รธน.ปี ๖๐ มีข้อความตรงไหนใน

มาตรานี้หรือมาตราอื่นให้เอาอายุการเป็นนายกรัฐมนตรีของ

ลุงตู่ที่ผ่านมาจาก รธน.อื่น มานับรวมใน รธน.นี้  ในมาตรา 

๑๕๘ นี้ ผมจึงขอให้นักกฎหมายที่ฟันธงว่าครบ ๘ ปีช่วยตอบ 

แทนผมด้วย

แต่ที่ผมกล่าวมาทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของท่านเปลว ว่าทำาอย่างไรจึงจะทำาให้คนดีอย่างท่านประ 

ยุทธ์ชนะในคดีนี้ จะเรียกผมไปพบก็ยินดีครับ.

Artit Paton

 

หลายๆ ท่านรวมทั้ง “ป๋าเปลว” ส่องรัฐธรรมนูญจนจะ

ขาดเป็นชิ้นๆ แล้ว ต่างยืนยันต้องนับหนึ่งในวันที่ได้รับโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ สุดท้าย

ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับว่าจะวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นไร                                                                    

และต้องจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจ 

ฉัยแล้วไม่ถูกใจก็ก่อหวอดป่วนเมือง 

ผมมีข้อสังเกตนิดเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ 

เมื่อปี ๒๕๕๗ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗ และเป็นนายกฯ อีก

ครั้งปี ๒๕๖๒ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ 

รัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับนี้ ไม่เหมือนกันครับ ขนาดปี ๒๕๖๐  

ยังแก้ระบบเลือกตั้งกลับไปกลับมา ไม่เหมือนกันเลย แก้สูตร

เลือกตั้งจากบัตรใบเดียว เป็นบัตร ๒ ใบ มีบางพรรคบอกว่า

ขอแก้กลับเพราะอยากใช้ของเก่ามากกว่า ยังด่ากันเละเลย 

แต่นี่รัฐธรรมนูญคนละฉบับ  

สุดท้ายฟังศาลรัฐธรรมนูญครับ.

‘สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สิ่งมีชีวิตได้รับภัย’

* เสียงสะอื้นผืนดินเหมือนสิ้นหวัง

แว่วน้ำาหลั่งสู่โลกราวโศกเศร้า

เกิดอากาศ,ธาตุแปรปรวนชวนซบเซา

ภาพไฟเผาป่าราบบาปทั้งนั้น

5บทความ

...สนุกดี

นักการเมืองฟาดปากกัน เป็นสีสันคั่น

เวลา รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี นายกฯ 

๘ ปี 

ไอ้เรื่องเลยเถิด ก็เป็นเรื่องเครดิตทางการเมืองของ

แต่ละคน 

แต่ก็มีบางคนทำาลายตัวเอง จนเครดิตหายเกลี้ยง 

พูดอะไรมา เข้าตัวหมด 

คนนั้นคือ “โทนี่ แม้ว” ครับ

มีปากสักแต่พูด! 

รายการ CARE Talk เมื่อคืนวันอังคาร กับสมุนซ้าย

ขวา พ่นกันในประเด็น “ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่...แล้ว

ไงต่อ?”

ไฮไลต์อยู่ที่คำาถาม “จุดจบของพลเอกประยุทธ์ มี

สิทธิ์ที่เขาจะหนีออกนอกประเทศหรือไม่?”

คำาตอบจาก “โทนี่ แม้ว” คือ...

“...เอ่อ...เป็นคำาถามที่ดี แต่ตอบยาก เพราะบ้านเรา 

ความเป็นธรรมเนี่ย มันหายาก

ผมคิดว่า อ่า...(เห้อ) ไม่รู้ครับ...ไม่รู้จะตอบยังไง

เอาเป็นว่า ถ้าประยุทธ์ต้องลี้ภัย ก็มาเช่าบ้านผมอยู่

ได้  แล้วผมจะกลับไปเมืองไทยแทน...”

ไอ้คนพวกนี้แปลก... ตอนศาลรัฐธรรมนูญสั่ง “ลุงตู่”  

หยุดปฏิบัติหน้าที่ พากันยกนิ้วโป้งให้ ศาลสุดยอดจริงๆ

พอยาหมดฤทธิ์ เอาอีกแล้ว ประเทศนี้หาความเป็น

ธรรมไม่ได้เลย 

ย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนซิครับ

ศาลภาษีอากรกลางอนุญาตให้ขยายอุทธรณ์คดี

ประเมินเก็บภาษีขายหุ้นชินคอร์ปมูลค่า ๑๗,๐๐๐ ล้าน

บาท จาก “โอ๊ค-เอม” ในฐานะนอมินีโทนี่ แม้ว ที่่ศาล

ชั้นต้นพิพากษาว่าเป็นการเรียกเก็บที่ไม่ถูกต้อง แล้วเป็น

‘พักง�น’ กับ ‘โกงแล้วหนี’

ไงครับ

ถึงกับประกาศชัยชนะกันเลยทีเดียว

อย่าให้เสียประโยชน์ครับ ไม่งั้นด่ากราด 

ครับ...รู้สึกประหลาดใจที่ “โทนี่ แม้ว” พูดเรื่องลี้ภัย 

และบ้านเช่า 

มันผิดตั้งแต่ลูกสมุนถามเรื่อง “ลุงตู่” จะหนีไปต่างประ 

เทศแล้วครับ

มันพอกันครับ ระหว่าง “โทนี่ แม้ว” กับพวก รัก ยม 

เพราะมันเป็นสตอรี “โทนี่ หนีคุก” ชัดๆ

“ทักษิณ” คอร์รัปชัน มันไม่ใช่เรื่องที่พูดกันหลังรัฐประ 

หาร ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ นะครับ

ปี ๒๕๔๔ “ทักษิณ” เป็นนายกฯ ได้ไม่กี่เดือน ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีซุกหุ้น ด้วยมติ ๘ ต่อ ๗ ว่า บกพร่อง

โดยสุจริต ผู้คนก็ยอมรับตามนั้นครับ แม้จะยังคาใจกันอยู่

พะเนินเทินทึก

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก จุมพล ณ สงขลา  

ให้เหตุผลว่า ประชาชนกว่า ๑๑ ล้านคนเลือก ทักษิณมา

เป็นนายกฯ จะให้เสียงของคนไม่กี่คนมาทำาให้ ทักษิณพ้น

ตำาแหน่งได้อย่างไร

แต่ “ประเสริฐ นาสกุล” ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ใน

ขณะนั้น เป็นตุลาการเสียงข้างน้อย ระบุท่อนหนึ่ง

ในคำาวินิจฉัยส่วนตนว่า 

“หัวใจของการเมือง คือ ความไม่เห็นแก่ตัว หากเห็น

แก่ตัวและพรรคของตัวแล้ว จะเห็นแก่มวลชนได้อย่างไร 

ดังนั้น นักการเมืองควรมีศีลธรรม ยึดถือธรรม บูชา

ธรรมยิ่งกว่าคนธรรมดา 

เมื่อเราทราบดีว่า การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุ                                 

บันมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หากผู้ที่อาสาเข้ามายังจะใช้วิธีการ

เดิมๆ  อีก ย่อมจะแก้ไขไม่ได้ เพราะปัจจุบันเป็นผลของอดีต 

และจะเป็นเหตุของอนาคต 

ต้องคิดให้ดี พูดให้ดี และทำาให้ดี ในอนาคตจึงจะมี

ความหวังได้ มิฉะนั้น ผู้สนับสนุนผู้ถูกร้อง (ทักษิณ) จะต้อง

ผิดหวังในที่สุด”

การเป็นนายกรัฐมนตรีของ “ทักษิณ” หลังคำาวินิจฉัย

คดีซุกหุ้น จึงถูกจับตามองเรื่องคอร์รัปชันตลอดเวลา  

นั่นหมายความว่า เกือบ ๖ ปี ในตำาแหน่งนายกรัฐ 

มนตรีของ “ทักษิณ” มีเรื่องราวของการทุจริตเชิงนโยบาย 

และผลประโยชน์ทับซ้อนมากมาย 

เรื่อง “ทักษิณ” โกงจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดเพราะถูกกลั่น

แกล้งทางการเมืองหลังการรัฐประหาร ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

อีกประเด็นที่ “โทนี่ แม้ว” คุยกับ รัก ยม คือบอกให้ 

“ลุงตู่” ลาออก

“...ผมขอพูดในฐานะรุ่นพี่ที่โดนมาก่อนทุกอย่าง ทุกรูป

แบบ อยากสื่อไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ ว่าให้ถอยโดยไม่ต้องรอ

ให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน เพราะแม้ศาลตัดสินแล้วได้กลับไป

ทำางานใหม่ ชีวิตก็จะไม่เหมือนเดิม...”

“...วันนี้ผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์พักงานแล้วก็จะมีการ

พิจารณา วันนี้ผมอยากจะพูดสื่อไปถึงคุณประยุทธ์ว่า หลัก

การในการคิดว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้ อะไรควรหรือไม่ควร

อยู่...”

โคตรประหลาดใจครับ!

คนหนีศาล ไม่ไปฟังคำาวินิจฉัย ไม่ยอมรับโทษจำาคุก  

กลับแนะนำาคนอื่น ให้แสดงสปิริตโดยไม่ต้องรอให้ศาล

วินิจฉัย 

พฤติกรรมมันย้อนแย้ง 

สถานะของทักษิณวันนี้คือ นักโทษหนีคุกคดีโกงนะ

ครับ

ลองนึกภาพดูครับ คนหน่ึงถูกพักงานเพราะ มีปัญหา

ในข้อกฎหมายเรื่องวาระการดำารงตำาแหน่ง ถ้าศาลบอก

หมดวาระไปแล้วก็จบ เก็บของกลับบ้าน 

หากศาลบอกว่า ยังไม่หมดวาระ ก็ทำางานต่อ 

แค่นั้นเอง

ไม่ต้องหนีไปต่างประเทศครับ 

ไม่ต้องไปเช่าบ้านคนหนีคุกคดีโกง 

อีกคนศาลพิพากษาว่าโกง ถูกยึดทรัพย์เป็นหมื่นๆ 

ล้าน ต้องหนีไปต่างประเทศ กลับมาพูดฉอดๆๆ พิพากษา

คนอื่น 

ทำาตัวเป็นรุ่นพี่เคยโดนมาก่อน 

นั่นมันเรื่องโคตรโกง โกงทั้งโคตร

เรื่องนายกฯ ๘ ปีไม่มีถุงขนม ๒ ล้านครับ 

ตรงไปตรงมา 

ก็อย่างท่ีรองโฆษกรัฐบาลป้ายแดง “ทิพานัน ศิริชนะ”  

บอกนั่นแหละครับ 

“...หาก พล.อ.ประยุทธ์ ต้องยุติหรือไม่ยุติการปฏิบัติ

หน้าที่ ท่านยังดำาเนินชีวิตตามปกติได้ เพราะเป็นเพียงการ

กำาหนดวาระตามรัฐธรรมนูญ 

ไม่ใช่วาระสุดท้ายแบบใครบางคน...”

มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ.

สีลัพพตปร�ม�ส

เมฆมืด หม่นหมอง ท้องฟ้�

เร�รู้กัน โลก� น่�เป็นห่วง

โลกร้อนแสดงออกมิหลอกลวง

ทุกข์เข็ญ เป็นช่วง กระชั้นชิด

ป�กีสถ�นน้ำ�ท่วมประเทศ

ยิ่งนำ�พ� อ�เพศ วิปริต

ลดโลกร้อน คือเร� ผู้มีฤทธิ์

ถ้�มัวคิดแต่ลูบคลำ�ก็ลำ�เค็ญ

เริ่มนับเมื่อไหร่

เรียน ท่�นเปลว สีเงิน 

ตามที่ผมติดตามข่าว มีบางท่านยกตัวอย่าง คุณเปลว  

คุณสมชาย แสวงการ, คุณสดศรี อดีต กกต. เห็นว่าการ

ดำารงตำาแหน่งนายกฯ ไม่ได้เริ่มนับตั้งแต่ ๒๓ ส.ค.๕๗ รวมถึง

ผมด้วย สำาหรับท่านที่ว่าครบ ๘ ปีแล้ว ที่ผ่านตาผมก็มีทนาย

วันชัย, อ.เจตน์ ผมว่าถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆ การตัดสินลุงตู่

อาจแพ้ ก่อนอื่นผมขอแสดงความเห็นตามตัวอักษรในสอง

มาตราคือ ม.๒๖๔ และ ม.๑๕๘

มาตรา ๒๖๔ ให้ ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน

วัน ก่อนประกาศใช้ รธน.นี้ จนกว่า ครม.ที่ตั้งขึ้นใหม่ภาย

หลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตาม รธน.จะเข้ารับหน้าที่ ผม

ก็ว่ามันตีความหมายง่ายมาก คือให้ ครม.ลุงตู่ล่าสุดบริหาร

ต่อไป จนมี ครม.ตาม รธน.๖๐ ไม่เห็นจะมีข้อความตรงไหน

ระบุว่าให้นับวันเริ่มต้นการเป็นนายกฯ ที่มาตามมาตรา ๑๕๘ 

เริ่มนับตั้งแต่ ๒๓ ส.ค.๕๗ ผมจึงคิดว่าคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญคงไม่นับย้อนหลัง จึงไม่ระบุ เพราะอย่างอื่นเช่น

คุณสมบัติบางข้อของ รมต. ยังระบุไว้ใน ม.๒๖๔ ได้

มาตรา ๑๕๘ วรรค ๔ นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่ง

รวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ (ผมว่าข้อความตรงนี้คนตีความ

อาจจะเข้าใจผิดคำาว่า รวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้) โดยเอา 

การดำารงตำาแหน่งตอนปี ๕๗ มารวมกับปี ๖๒ ในเมื่อ ม.๒๖๔ 

ไม่มีข้อความระบุให้รวม จึงเข้าใจผิดแน่ การดำารงตำาแหน่ง

แล้วเกิน ๘ ปีมิได้ จึงเริ่มนับจากการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 

ตาม รธน.๖๐ ตามขบวนการแล้วเริ่มปี ๖๒ สมมติครบ ๓ ปี

ลาออก ก็ตั้งตัวเลขไว้ เป็นอีกเมื่อไรก็นับเพิ่มไปอีก  ครบแปด

ปีเมื่อไหร่ก็หยุด 

แต่การที่จะสื่อให้เกิดประสิทธิผล ผมมีความคิดดังนี้ว่า  

ไทยโพสต์ ได้รับหนังสือจากนายอาทิตย์ พาตน สอบถาม

เรื่องการตีความนายกฯ ๘ ปี ว่ามีนักกฎหมายหลายคนมา

ออกสื่อว่า การนับอายุการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของนา

ยกฯ ประยุทธ์ ให้เริ่มต้นตั้งแต่ ๒๓ ส.ค.๕๗ ผู้ถามไม่ได้เรียน

กฎหมาย จบ วทบ.(วนศาสตร์) แต่ตีความตามตัวอักษรถาม

ว่า

๑.นักกฎหมายท่ีฟันธงว่า การนับอายุการดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีของลุงตู่เร่ิมนับต้ังแต่วันท่ี ๒๓ ส.ค.๕๗ มีการ                                                                                

ระบุตรงไหนในมาตรา ๒๖๔ เพราะเห็นว่าการยกเว้นคุณสม 

บัติบางอย่างยังเขียนไว้ในมาตรานี้ ถ้าไม่มีระบุแสดงว่าคณะ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีเจตนารมณ์ ตามที่นักกฎหมาย

ดังกล่าวข้างต้นฟันธงใช่ใหม

น�ยกสภ�ทน�ยคว�มคนใหม่

* เมื่อโขดเขาลำาเนาไพรไม่ขับกล่อม

สิ่งแวดล้อมเป็นพิษชีวิตสั้น 

คนละโมบโลภหลงถูกลงทัณฑ์

หลากอาชีพปัจจุบันพานรับเคราะห์

* เห็นแก่ตัวชั่วชาติปีศาจร้าย

สิงอยู่ข้อกฎหมายทำาไม่เหมาะ

เอื้อประโยชน์ โพดผลจนทะเลาะ

คอยปะเหลาะชาวบ้านผันทางตาย

* ถึงเวลา “ร�ษฎร์-รัฐ” จำากัดสิทธิ์

ธุรกิจโรงเลื่อยเฉื่อยขยาย

เฟอร์นิเจอร์เกร่อนี้มีมากมาย

หยุดทำาลายไม้ป่ารักษาดิน

* อนุรักษ์พืชสัตว์ตามธรรมชาติ

เมืองสะอาดปลอดควันสานศาสตร์ศิลป์

ปลูกสวนหย่อมพร้อมเพรียงเยี่ยงเมืองอินทร์

วัฒนธรรมคู่ถิ่นจักยินดี

* ปล่องโรงงานที่พ่นมลภาวะ

มูลขยะเรือนกระจกรกทุกที่

มัวประเทืองเครื่องอำานวยซวยทันที

อเวจีบนสวรรค์พลันทุกข์ร้อน

* บ่อน้ำาเสียน้ำาเน่าเข้าแม่น้ำา

แพร่เชื้อโรคสุดระกำาซ้ำาดังก่อน

ความมักง่ายในเลือดเดือดแน่นอน

อุทาหรณ์รันทดไม่จดจำา

* ชนชั้นบางชั้นชนต่างขวนขวาย

อภิสิทธิ์นำาขายไม้รวยร่ำา

อิทธิพลผลประโยชน์ โคตรลอยลำา

เจ้าหน้าที่รับคำาธรรมเนียม

* น้ำาพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพึ่งอาศัย

มิตรจิตมิตรใจให้เต็มเปี่ยม

ระบบจึงถึงครอบกรอบในเทียม

ลึกลึกเสี้ยมแบ่งนรกแล้วปกครอง

* ขอมนุษย์รุดไปเกมใหญ่หลวง

บุกทะลุทะลวงบ่วงสยอง

จับมือกันสรรค์สร้างอย่างปรองดอง

ยึดถือความถูกต้องฟ้องสังคม!

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

  ผศ.ดร.ว�สน� บุญสม

น�ยก/เลข�ธิก�รสม�คมก�รอ่�นแห่งประเทศไทย

นักวิช�ก�รอิสระด้�นรัฐศ�สตร์ ไทย

ก็

เ

วิเชียร ชุบไธสง



ลกของธุรกิจในปัจจุบันที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น

มากมายจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำาให้ต้อง

มีการปรับปรุง แข่งขัน และพัฒนาแนวทางการดำาเนิน                                              

งานให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดมากย่ิง

ข้ึน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจผ่านคอนเทนต์ก็เป็น

เรื่องสำาคัญและกำาลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้                                                      

จากการเกิดข้ึนของกลุ่มคนท่ีเรียกตัวเองว่าเป็นนักรีวิว หรือยูทูบ                                                

เบอร์ ซ่ึงถือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก                                                   

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้ในการ                                              

กระตุ้นยอดขายของธุรกิจจึงจำาเป็นท่ีจะต้องอาศัยทุกช่องทาง 

ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกภายหลังจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมานิยมการเลือกซื้อสินค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เองจึงจำาเป็นต้อง

อาศัยความเชี่ยวชาญและความช่วยเหลือในกลุ่มผู้ประกอบ

การท่ียังไม่เข้าใจตลาด หรือแนวทางการปฏิบัติงานอยู่เช่นกัน 

ซ่ึงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ท่ีประสบ

ความสำาเร็จในการขับเคล่ือนผู้ประกอบการให้เข้าสู่ตลาด

ออนไลน์ สร้างยอดขายฝ่าแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน  

จึงได้ดำาเนินการผ่านการขยายผลกิจกรรม DIPROM 

to Creative Content ประจำาปี 2565 ปั้นทักษะสร้างสรรค์

ให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาคอนเทนต์เพื่อเป็นตัวแทน

สื่อสารผลิตภัณฑ์ (Storytelling) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอด                                                                                      

ขายให้กับแต่ละธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 10% โดยชูเรื่องการใช้

เนื้อหา (คอนเทนต์) เป็นแนวทางหลัก ซึ่งจากที่มีการสำารวจ

ข้อมูลมาแล้วนั้น เห็นได้ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงผู้

บริโภคเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า

ได้ไม่น้อยกว่า 70% 

และจากข้อมูล มูลค่าอุตสาหกรรมโฆษณาสื่อดิจิทัล   

ปี 2564 มีมูลค่ากว่า 23,315 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 11% 

จากปีก่อน และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ 27,000 ล้าน

บาท ในปี 2565 ซึ่งมูลค่าการลงทุนในด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่าง   

ต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพในการสร้างกำาไรตอบแทนจาก

ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน ดีพร้อมจึงเข้ามาลุย                                                              

เรื่องน้ีอย่างเต็มกำาลัง เพื่อท่ีจะส่งเสริมทักษะสร้างสรรค์สำาหรับ

ผู้ประกอบการในการผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ เพื่อกระตุ้น

ยอดขายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นเพื่อผลักดัน

ผู้ประกอบการให้สามารถดำาเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ

ในยุคดิจิทัล ผ่านการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์อย่าง

สร้างสรรค์ (Storytelling) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำาของประ 

เทศไทย (Content Creator) ถ่ายทอดประสบการณ์ในมิติ

ใหม่ที่สามารถต่อยอดการพัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับผลิต 

ภัณฑ์และธุรกิจของตนเอง 

โดยกิจกรรมในปีนี้ ดีพร้อมขับเคลื่อนภายใต้นโยบายดี

พร้อมแคร์ (DIPROM CARE) มุ่งปรับรูปแบบการส่งเสริมให้

เกิดผลลัพธ์กับผู้ประกอบการเพ่ิมมากข้ึน โดยการจัดกิจกรรม

คร้ังน้ีมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานเป็นรายบุคคล 

ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจำานวนกว่า 100 ราย 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผ่านการคัดเลือกจำานวนทั้งสิ้น 41 

ราย ฝึกฝนทักษะปฏิบัติการและผลิตผลงานจริง ตั้งแต่จุด

เริ่มต้นของการออกแบบเนื้อหา ผลิตสื่อทางการตลาด จนถึง

ขั้นตอนสุดท้าย 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้าง                                                                               

สรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำาแนะ 

นำาในเชิงลึกบนมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ คือ การตลาด

ออนไลน์ในโลกความเป็นจริง ทำาให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถ

กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภค สร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ได้

เป็นจำานวนมาก โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพบว่ายอดขาย

ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 10% หรือเป็นจำานวนกว่า 100,000 บาท 

และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายตลอด 1 ปีได้ไม่น้อย

กว่า 1.2 ล้านบาท 

แน่นอนว่าในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านธุรกิจ จน

บางรายอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้ทัน แต่หากมีหน่วยงาน

ท่ีช้ีแนะแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ ก็จะเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ี

สำาคัญท่ีทำาให้กลุ่มธุรกิจน้ันๆ สามารถพัฒนาตัวเอง ปรับตัว 

และทำาการตลาดท่ีสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคได้ดีข้ึน.  

           

มื่อเร็วๆ น้ี มีผู้โดยสารหกล้มท่ีบันไดเลื่อนสถานีสุรศักด์ิ 

ทำาให้ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ เสียหลักล้มทับกันจนได้รับบาด                                                   

เจ็บหลายสิบราย ข่าวนี้สร้างความแตกตื่นให้ผู้ที่เสพโซ

เชียลในขณะน้ันเป็นอย่างมาก งานน้ีร้อนถึง “พิเชฐ คุณาธรรม

รักษ์” อธิบดีกรมรางฯ ที่ต้องรับสายผู้สื่อข่าวมือเป็นระวิง เพื่อ                                                         

สอบถามข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ทันที

ทันใดท่านอธิบดีก็เล่าเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนโดยไม่ต้องมโนกันไปต่างๆ 

นานา เพราะท่านอธิบดีลงพ้ืนท่ี

ไปดูจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุตัวเอง ไม่

ต้องคอยใช้น้ิวส่ังลูกน้อง คนจริง 

ทำาจริง พอวันรุ่งข้ึนก็เรียกประชุม

ด่วนร่วมกับผู้ให้บริการระบบรถ                                              

ไฟฟ้า เพื่อตอกย้ำาไม่ให้เกิดอุบัติ 

เหตุซ้ำารอยเดิม เรียกได้ว่าส่ังงาน

ส่ังการได้ทันใจจริงๆ. 
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เศรษฐกิจ

เ
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ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

พิเชฐ 

คุณาธรรมรักษ์

ธปท.ชี้เศรษฐกิจก.ค.ซึม
ลุ้นเดือนหน้าทยอยฟื้น/พาณิชย์ปลื้มอีอีซีคึกคัก

ไทยโพสต์ • “ธปท.” แจงเศรษฐกิจ ก.ค.เริ่มซึม ลุ้นเดือนหน้ากลับมา

สดใส ยันเงินบาทอ่อนสอดคล้องภูมิภาค หลังเฟดส่งซิกขึ้นดอกเบี้ยสกัด

เงินเฟ้อ ด้าน “พาณิชย์” โชว์ยอด 7 เดือนต่างชาติแห่ลงทุนไทย 7.36 

หมื่นล้านบาท อีอีซียังฮอต ดูดเงินต่างชาติ 3.15 หมื่นล้านบาท

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ 

ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร

การสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เงิน                                                         

บาทที่อ่อนค่าลงในช่วง 1-2 วันนี้                                    

ได้รับปัจจัยจากธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) ท่ีมีท่าทีชัดเจนว่าจะปรับอัตรา 

ดอกเบ้ียเพื่อคุมเงินเฟ้อสหรัฐ จึง

ทำาให้บรรยากาศในตลาดการเงิน                                                  

โลกเปลี่ยนไป ส่งผลต่อราคาสิน 

ทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกลดลง ค่าเงิน

บาทจึงอ่อนลง แต่เท่าที่ติดตาม

การเคลื่อนย้ายเงินทุนยังไม่พบ

ความผิดปกติ ตั้งแต่ต้นปีไทยยังมี

เงินทุนไหลเข้าเป็นบวก

“ในแง่ค่าเงินท่ีอ่อนลงก็เป็น                                                         

ทัง้ภูมิภาค ค่าเงินบาทก็เคลื่อนไหว 

สอดคล้อง ซึ่งในระยะต่อไป ถ้า

เศรษฐกิจไทยเร่ิมฟ้ืน นักท่องเท่ียว

กลับมาในช่วงครึ่งปีหลัง แรงกด                                                

ดันต่อค่าเงินบาทให้อ่อนลงต่อเนื่อง 

ก็อาจจะมีจำากัดในระดับหนึ่ง” 

นางสาวชญาวดีกล่าว

สำาหรับเศรษฐกิจไทยใน

ชญาวดี ชัยอนันต์

NPSทุ่มงบซื้อโรงไฟฟ้า

เล็งขยายธุรกิจในยุโรป  

มอบสินไหม • นางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการสาขาสระบุรี เป็นผู้แทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI 

มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st ให้แก่นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญหนัก มารดาของผู้

เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ เป็นเงินจำานวน 424,860 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาท

ถ้วน) จากกรณีนายอาทิตย์ ไชยแหม่ง ผู้เอาประกันภัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนาง

สาวอลิษา พัฒชะนะ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองแค ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน 

ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองแค จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้.

ไทยโพสต์ • นายโยธิน ดำาเนิน    

ชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่                                       

บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 

จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเข้า

ซ้ือกิจการโรงไฟฟ้า BEA ในประเทศ

ฝร่ังเศสเม่ือเดือนเมษายนท่ีผ่าน

มา นับว่าส่งผลดีต่องบการเงินของ

บริษัทโดยทันที คาดการณ์ว่าจะมี

โอกาสเติบโตดีจนสามารถคืนทุนได้

ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดย 

BEA ปัจจุบันมีกำาลังการผลิตรวมท้ัง

ส้ิน 34.65 MW มีศักยภาพสามารถ

ขยายกำาลังผลิตเพ่ิมได้อีก 15.35 MW                                                       

รวมเป็น 50 MW เนื่องจากการไฟฟ้า

ฝร่ังเศส หรือ EDF พร้อมท่ีจะรับซ้ือ

ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนตามสัญญาระยะเวลา 

20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2576 และ

ยังอนุมัติต่อสัญญารับซ้ือไฟฟ้าจาก 

BEA ต่อไปอีกจนถึงปี 2581 เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว ทำาให้เกิดรายได้รวม

เพ่ิมข้ึนจากการต่อสัญญาดังกล่าว 

169 ล้านยูโร หรือ 6,295 ล้านบาท 

และมี EBITDA เพ่ิมข้ึนอีก 45 ล้าน

ยูโร หรือราว 1,676 ล้านบาท  

นอกจากน้ี BEA ยังมีสัญญา

ขายไอน้ำาระยะยาวให้แก่ลูกค้า

อุตสาหกรรมรายใหญ่ท่ีเข้ามาลงทุน

ในพ้ืนท่ีอย่าง VPK Packaging 

Group ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตกระดาษ

รีไซเคิลและกระดาษหีบห่อรายใหญ่

ของยุโรปจากประเทศเบลเยียม โดย                                                  

คาดว่าจะเร่งการขายไอน้ำาให้ได้ต้ัง                                                  

แต่ไตรมาส 4/2565 และต่อด้วย

แผนการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังโรง                                       

งานอุตสาหกรรมข้างเคียงเพิ่ม

เติมอีก 2-3 แห่งภายในปีนี้ อาทิ 

Ashland Alizay บริษัทเคมีภัณฑ์

ขนาดใหญ่ท่ีดำาเนินกิจการอยู่ในกว่า 

100 ประเทศท่ัวโลกท่ีมาต้ังโรงงาน

ใหม่อยู่ทางฝ่ังตะวันตกของ BEA. 

ผุดบริษัท BSGF ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยาน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัทบางจากฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมทุน

จัดตั้งบริษัท บีเอสจีเอฟ จำากัด หรือ BSGF กับ บมจ.บีบีจีไอ 

และบริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ ด้วยงบลงทุน 8,000-10,000 

ล้านบาท ในสัดส่วนการลงทุนโดยบางจากฯ 51% ธนโชค ออยล์ 

ไลท์ 29% และบีบีจีไอ 20% เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย

เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF จากน้ำามันใช้แล้วจากการ

ทำาอาหาร เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย  

MPI เดือน ก.ค.65 ขยายตัวโต 6.37% 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค.2565 อยู่ที่ 95.71 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส่งผลให้ภาพรวม MPI ใน 7 เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัว 

1.23% และอัตราการใช้กำาลังการผลิต 7 เดือนแรกอยู่ที่ระดับ 

63.42 คาด MPI ในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำา) ที่

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารของ

ไทยที่ขยายตัวท่ามกลางวิกฤตความมั่นคงทางอาหารของโลก

 

MQDC เปิดขาย Mytopia เจาะคนรุ่นใหม่  

นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ MQDC 

เปิดเผยว่า ในส่วนของ Mytopia เป็นหนึ่งในอาคารโครงการ

ที่พักอาศัย Whizdom The Forestias ซึ่งได้รับความสนใจและ                                                                                   

การตอบรับจากตลาดอย่างดี โดยอาคารท่ีเปิดขายไปก่อนหน้าน้ี                                                                                      

ทำายอดขายมากกว่า 70% เนื่องจากได้มีการนำาเสนอมาตรฐาน

ใหม่ของบ้านด้วยการดึงเอาจุดดีและจุดเด่นของบ้านกับคอน 

โดมิเนียมมาหลอมรวมกัน ทำาให้การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม

ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน รวมถึงนวัตกรรมการดีไซน์ตอบ

สนองทุกฟังก์ชันของการใช้ชีวิต ภายใต้คอนเซ็ปต์ Live it all ที่

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบอีกด้วย 

ศุภาลัย-SCG หนุนใช้นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสีเขียว

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย 

เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% 

ภายใน 3 ปี (ปี 2565-2567) เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย

ของภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นส่วนหนึ่งใน

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ล่าสุดได้ร่วม

กับพันธมิตรธุรกิจที่มีนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น เอสซีจี ผู้

ผลิตและจัดจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง และมีนวัตกรรมการใช้วัสดุ

ก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมุ่งที่จะเลือกใช้

วัสดุที่ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากร และ

ยืดอายุการใช้งานของวัสดุในการพัฒนาโครงการบ้านและคอน 

โดมิเนียมของศุภาลัยทั่วประเทศกว่า 100 โครงการ รวมถึงการ

เปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2565 นี้จำานวน 34 โครงการ และ

โครงการใหม่ในปีหน้าอีกด้วย. 

เดือน ก.ค.2565 มีการฟ้ืนตัวชะลอ

ลงบ้าง การบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชนรับลดลงเล็กน้อยจาก

เดือนก่อน การส่งออกขยายตัว 3.4%                                                    

จากเดือนก่อนหน้าท่ี 11.1% โดย

ไตรมาส 2 ขยายตัว 9.7% จาก

ไตรมาส 1 ท่ี 14.4% ส่วนการนำา

เข้าเดือน ก.ค.ขยายตัว 25.3% จาก

เดือนก่อนหน้าท่ี 24.3% โดยไตรมาส 

2 ขยายตัว 22.4% จากไตรมาสก่อน

หน้าท่ี 16.3% ส่วนแนวโน้มกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจเดือน ส.ค. ยังคงฟ้ืน

ตัวได้ต่อเนื่อง ระยะต่อไปยังต้อง

ติดตามการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน ค่า

จ้าง ราคาสินค้า อุปสงค์ต่างประเทศ

ท่ีชะลอตัว และการแพร่ระบาดของ

เป็นของที่ไม่มีค่า ไม่มีราคา ก็ย่อมไม่ต้องคิดอะไรมาก แค่เอา 

ชนะในเกมได้ก็พอแล้ว ส่วนใครจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญแต่

กรรม แต่เมื่อมาคิดว่าหุ้นในตลาดไทยก็คือธุรกิจของคนไทย ยิ่ง

ธุรกิจในตลาดหุ้นล้วนได้ผ่านการกลั่นกรองพิจารณาจากตลาด

มาแล้วว่าต้องดีจึงจะเข้าตลาดได้ จึงเป็นคำาตอบที่ชัดเจนว่า

ธุรกิจต้องดี จุดนี้ยังพิสูจน์ได้ในปัจจุบันว่ายังดีหรือไม่ ก็ด้วยการ

ดูผลประกอบการว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งสภาวะโดยรวมยังเอื้อ

กับธุรกิจหรือไม่ มาถึงปัจจุบันก็พบและรู้กันแล้วว่าสภาพการณ์

ในประเทศยังดูดี โดยดูแค่เศรษฐกิจยังเติบโตสูงขึ้นได้ ก็แสดงว่า

ยังดี ย่อมจะมีผลดีกับธุรกิจในประเทศไปด้วย จึงไม่แปลกที่ผล

ประกอบการครึ่งปีแรกของธุรกิจในตลาดจะออกมาดีกว่าปีก่อน 

จนสามารถจ่ายเงินปันผลมากกว่าปีก่อน นี่คือการบอกให้รู้ว่าหุ้น

ธุรกิจเหล่านี้เหมาะกับการลงทุน เพราะจะให้ความคุ้มค่าได้มาก

ขึ้น ยิ่งราคาหุ้นลดต่ำาลงก็ยิ่งดีกับผู้ลงทุน การที่นักลงทุนไทยขาย

หุ้นให้กับนักลงทุนต่างชาติจึงเหมือนกับยกสิ่งดีๆ ให้กับต่างชาติ

ไป จะอ้างว่าตลาดหุ้นนอกไม่ดีแล้วต้องขายตาม ดูจะคิดน้อย

เกินไป ควรจะกลับมาพิจารณาไตร่ตรองให้ดีๆ ว่าหุ้นธุรกิจใด

ที่ยังดีให้ผลตอบแทนสูง ก็ควรถือลงทุน ไม่มีเสีย มีแต่ได้กับได้ 

หลายฝ่ายก็ออกมาบอกแล้วว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังดีและ

แข็งแกร่ง ทำาให้ธุรกิจในตลาดจะดีเช่นกัน จึงควรถือลงทุนและ

เลือกลงทุน   

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งเป็น                                                                  

ธุรกิจที่มีอนาคตสดใสมาก น่ามองที่ III, PSL 

และ TTA กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่กำาลัง                                                                   

ฟื้นตัวมากขึ้น น่ามองที่ CPN, J และ NUSA 

กลุ่มอาหารธุรกิจท่ียังไปได้ไกล น่ามองท่ี ASIAN, 

CFRESH และ NSL กลุ่มไอซีที ธุรกิจยังมีการ

เติบโต น่ามองที่ HUMAN, INSET และ ITEL 

หุ้นรายตัวที่น่ามองมี KMART, CHAYO และ 

BBL เป็นต้น

มองตลาดในแง่การเก็งกำาไรก็นับว่ายัง

ลุ้นได้ดี ส่วนการมองในด้านการลงทุนก็ยังมอง                                                    

ว่าสามารถเลือกลงทุนได้ดีเช่นกัน จึงควรไตร่ 

ตรองให้ดีๆ.

เทหุ้นให้ต่างชาติ ใครได้ใครเสีย

ดูเหมือนนักลงทุนไทยจะคิดแค่การเล่นเก็งกำาไรในระยะ

สั้นๆ โดยไม่มีการมองการณ์ไกลออกไป ซึ่งเกมการเก็งกำาไรจะ

มีการกดดันฝ่ายตรงกันข้าม เมื่อคิดว่าฝ่ายตรงข้ามใช้เงินซื้อไป

มากแล้วก็จะต้องหมดหน้าตัก การคิดเอาชนะกันอย่างนี้เท่ากับ

ไม่ได้คิดในด้านอื่นๆ ทำาให้น่าวิตกว่าท้ายที่สุดแล้วการยกหุ้นให้

ไปอยู่ในมือของต่างชาติจะมีผลเสียกับธุรกิจอย่างไร หรือจะมี

การคิดถึงขั้นว่าจะยกธุรกิจให้ไปเลย หากคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้อง

มาพูดเรื่องที่จะกลัวต่างชาติครอบงำาธุรกิจในประเทศอีกต่อไป 

เพราะเมื่อเจตนาที่จะยกให้ก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดตามมาด้วย

เกมการเก็งกำาไรในตลาดมีแต่จะต้องเอาชนะต่อกัน หาก

รฟม.เคาะจ้างที่ปรึกษาคุมงานม่วงใต้ 

พระรามเก้า • รฟม.ได้ฤกษ์ลง

นามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 246                                                    

ล้านบาท คุมงานก่อสร้างโครง 

การรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตา 

ปูน-ราษฎร์บูรณะ วงเงิน 8.2 

หมื่นล้าน ปักหมุดเปิดให้บริการ

ในปี 2570 

นายภคพงศ์ ศิริกันทร

มาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่ง                                    

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)                                   

เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา                               

จ้างที่ปรึกษากำากับการดำาเนิน                                     

งานโครงการ (Project Implemen 

tation Consultant: PIC) โครง 

การรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตา 

ปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน

กาญจนาภิเษก) ซึ่งประกอบด้วย 

บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำากัด และ

บริษัท ไทย ทรานซิท โซลูชั่นส์ 

จำากัด ในวงเงิน 246,100,000.00 

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

เพื่อให้ทำาหน้าที่กำากับดูแลการ

ดำาเนินงานและบริหารโครงการ

ในภาพรวม 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการ

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี

ม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 

(วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีระยะ

ทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร 

เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6                               

กิโลเมตร 10 สถานี และโครง                                            

สร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโล 

เมตร 7 สถานี มีความคืบหน้า

การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย                                          

มีงานที่สำาคัญ ได้แก่ การทยอย

เข้าพื้นที่ของผู้รับจ้างเพื่อดำาเนิน

การสำารวจทางโบราณคดีและ

สาธารณูปโภคตามแนวสาย

ทาง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมี 

6 สัญญา วงเงินรวม 82,082.8 

ล้านบาท มีกำาหนดเปิดให้บริการ

ในปี 2570  

นอกจากนี้ ได้มีการลงนาม                                     

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง

เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ระหว่าง 

รฟม.กับกลุ่มที่ปรึกษากำากับการ                                      

ดำาเนินงานโครงการ และผู้สังเกต 

การณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม 

เพื่อแสดงออกถึงเจตจำานงการ                                               

ปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม                                                

และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประเทศชาติและประชาชน 

ตามนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงคมนาคม. 

โควิด-19 ท่ีมีนัยสำาคัญต่อเศรษฐกิจ

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 7 เดือน                                  

ของปี 2565 (ม.ค.-ก.ค.) มีการ

อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุน 

บีโอไอเปิดตัว

วีซ่าระยะยาว

ดึงลงทุนไทย

ไทยโพสต์ • บีโอไอเปิดตัว “LTR 

Visa” พร้อมดึงบุคลากรศักยภาพ

สูงจากท่ัวโลกเข้ามาลงทุนและพำานัก

อาศัยระยะยาว ดันไทยศูนย์กลาง

แห่งภูมิภาค ตั้งเป้า 4 กลุ่มหลัก

จำานวน 1 ล้านคน ใน 5 ปี 

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดา

กร ผู้แทนการค้าไทยและที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการเปิด

ตัววีซ่าประเภทใหม่ “Long-Term 

Resident Visa: LTR Visa” ที่จะ

เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 

ก.ย.2565 ว่า รัฐบาลไทยมีนโยบาย

ให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติ 

เพื่อดึงดูดให้เข้ามาตั้งฐานธุรกิจ

ในประเทศ และดึงดูดผู้พำานักชาว

ต่างชาติกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพสูง 

ทั้งด้านทักษะและความเชี่ยวชาญ

ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ที่มีความ

มั่งคั่ง รวมไปถึงกลุ่มคนที่ต้องการ

ทำางานจากที่ไหนก็ได้ในโลก  

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์                                                        

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม                                                            

การลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า                                                                   

สำาหรับ LTR Visa จะให้สิทธิประโยชน์ 

กับบุคลากรชาวต่างชาติ 4 กลุ่มด้วย

กัน ได้แก่ 1.ผู้มีความม่ังค่ังสูง ต้อง

มีทรัพย์สินมูลค่ารวมไม่ต่ำากว่า 1 

ล้านเหรียญสหรัฐ และมีรายได้ส่วน

บุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญ

สหรัฐ/ปี และลงทุนในไทยไม่น้อย

กว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ 2.ผู้ 

เกษียณอายุจากต่างประเทศต้องมี

รายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 

เหรียญสหรัฐ/ปี กรณีรายได้ต่ำากว่าท่ี

กำาหนดต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 250,000 

เหรียญสหรัฐ  

3.ผู้ท่ีต้องการทำางานจากประ 

เทศไทยต้องมีรายได้ส่วนบุคคลไม่                                            

น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี 

และ 4.ผู้มีทักษะเช่ียวชาญพิเศษต้องมี

รายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 

เหรียญสหรัฐ/ปี กรณีรายได้ต่ำากว่า

ท่ีกำาหนดต้องสำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิทยาศาสตร์

หรือเทคโนโลยี หรือมีความเช่ียวชาญ

ในสายงาน. 

31/8/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,775.16 7,984.87 -2,209.71
 7,835.25 7,628.97 +206.28
 60,920.14 57,731.42 +3,188.72
 25,186.11 26,371.41 -1,185.29

99,716.67
-0.52

1,638.93
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.96 36.69
ยูโร 35.83 36.94
ปอนดสเตอรลิง 41.65 43.23
เยน (100 เยน) 25.81 26.91
หยวนจีน 4.97 5.36
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,600 29,700
ทองรูปพรรณ 29,061 30,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

พัฒนาคอนเทนต์ตีตลาด

ประกอบธุรกิจในไทย ภายใต้ พ.ร.บ. 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ.2542 จำานวน 323 ราย เพ่ิม

ข้ึน 16% เป็นการลงทุนผ่านช่อง

ทางการขอรับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว 122 ราย และ

การขอหนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว 201 ราย มี

เม็ดเงินลงทุนท้ังส้ิน 73,635 ล้าน

บาท เพ่ิมข้ึน 65% จ้างงานคนไทย 

3,308 คน เพ่ิมข้ึน 52% ส่วนการ

ลงทุนในพ้ืนท่ี อีอีซีของนักลงทุนต่าง

ชาติช่วง 7 เดือน อยู่ท่ี 59 ราย เงิน

ลงทุนกว่า 31,562 ล้านบาท

“คาดว่าในช่วง 5 เดือนที่                                                 

เหลือของปีนี้จะมีนักลงทุนต่าง

ชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประ 

เทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 

นายสินิตย์กล่าว.

โ
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ลังโควิดคลี่คลาย ทำาให้ภาครัฐและเอกชนต่างก็จัดกิจกรรม

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาขยับอีกครั้ง โดยเฉพาะธุรกิจ

ประกัน หลังบาดเจ็บจาก เจอ จ่าย จบ ไปกันถ้วนหน้า 

ล่าสุดได้หันมาออกผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดลูกค้า 

ประกันสุขภาพ อีซี่ อีเฮลท์ 

เริ่มจาก  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

หรือเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต (FWD ประกันชีวิต) โดยนายอาร์จัน                  

เวส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ ระบุ

ว่า FWD ประกัน

ชีวิต เปิดตัว “Easy 

E-Health อีซี่ อี

เฮลท์” แผนประกัน

สุขภาพออนไลน์

ใหม่ รับมือค่าใช้

จ่ายเรื่องสุขภาพ

ได้ครอบคลุมค่า

รักษาพยาบาลแบบ 

“เหมาจ่ายตามจริง 

รักษาตามใจ” ทั้ง

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ 

และโรคร้ายแรง

สูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อปี พร้อมข้อเสนอพิเศษส่วนลดเบี้ยประกัน

ภัย 10% ในปีถัดไปหากไม่มีเคลม และเพิ่มโอกาสคุ้มครองแบบ

ตามใจ ทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือค่าชดเชยรายได้รายวัน

กรณีนอนโรงพยาบาลด้วย 7 โรคร้ายแรง เลือกซื้อประกันได้ง่ายผ่าน

ช่องทางประกันออนไลน์ iFWD สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสุขภาพ 

ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มองหาหลักประกันสุขภาพ

ครอบคลุมการรักษาในทุกมิติ

คลอดประกันเดินทางซื้อปั๊บลดทันที

ด้านนายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ซิกน่า ประกันภัย จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายลง ประกอบกับหลายสายการ

บินได้เริ่มมีการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อตอบรับกระแสท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม 

เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ซิกน่า ประกันภัย จึงออก

โปรโมชั่นซื้อปั๊บรับทันทีส่วนลด 15% ของค่าเบี้ย เมื่อซื้อซิกน่าประกัน

เดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว ระหว่างตั้งแต่วันนี้–31 ธ.ค.2565

สำาหรับโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้ากรมธรรม์

ซิกน่าประกันเดินทางต่างประเทศ ทั้งรายเที่ยวและรายปี รับส่วนลด

เบี้ยประกันถึง 15% ของค่าเบี้ย โดยรายละเอียดของกรมธรรม์ มีดังนี้ 

คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 6 ล้านบาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 6 ล้านบาท ซื้อล่วงหน้าก่อนเดินทาง

ได้สูงสุด 2 ปี (เลื่อนวันคุ้มครองได้ก่อนกรมธรรม์มีผล) ไม่มีค่าใช้จ่าย 

Cigna Emergency Travel Line 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือระหว่าง

การเดินทาง ประสานงานโรงพยาบาล ไม่ต้องสำารองจ่าย

THIS GIRL DESERVES 

ด้าน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “THIS GIRL 

DESERVES เพราะผู้หญิงอย่างคุณ...ควรค่าพอ” สานต่อความร่วม

มือสนับสนุนให้ผู้หญิงและคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและ

ใจ พร้อมไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะผู้หญิงยุค

ใหม่ที่มีบทบาทหน้าที่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความ

ก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงทางการเงิน 

การเป็นผู้นำาทั้งในเรื่องส่วนตัวและการ

ดูแลครอบครัว รวมถึงอิสระในการทำาตาม

ความฝันของตนเอง ด้วยการวางแผนชีวิต

ผา่นโซลชูนัการดแูลสขุภาพสำาหรบัทกุชว่ง

อายุ อาทิ The 1 Fight 4CI (ประกัน 4                                        

โรคร้ายแรง) The 1 Fight Cancer 

(ประกันมะเร็งทุกระยะ) The 1 Fight 

Women Cancer (ประกัน 7 โรคมะเร็งใน

ผู้หญิง) และ The 1 Health ซูเปอร์เหมา 

(ประกันสุขภาพเหมาจ่าย) 

ยกระดับบริการด้วยดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจำาวันของคนมากยิ่งขึ้น ทำาให้วิถีชีวิตในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง

ไปมาก โดยเฉพาะธุรกิจประกันอย่าง บริษัท ซมโปะ ประกันภัย 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ซึ่งนางชญณา ศิริภิรมย์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า ซมโปะ ประกันภัย มุ่งสู่การเป็น “Digital 

Insure” เดินหน้ายกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลอย่างต่อ

เนื่อง เปิดตัว “Sompo My Policy” บริการใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มความ

สะดวกให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ด้วยระบบแสดงข้อมูลกรมธรรม์ทาง

ออนไลน์ที่สะดวกและ

ปลอดภัย

โดยลูกค้าสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์

ผ่านช่องทาง Sompo LINE 

Official Account เพื่อตรวจ

สอบข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นความคุ้มครอง สิทธิ

ประโยชน์ สถานะการเคลม

ประกันรถยนต์ รวมถึงวัน

หมดอายุของกรมธรรม์ราย

บุคคลทั้งหมดที่ลูกค้าทำาไว้

กับซมโปะ ประกันภัย ได้

ทุกที่ ทุกเวลา ในที่เดียว 

สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ

คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน 

พร้อมสร้างประสบการณ์

ใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ตอกย้ำาพันธกิจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

“บริการใหม่ Sompo My Policy ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำาคัญของซม

โปะ ประกันภัย ที่ต้องการตอกย้ำาจุดยืนการก้าวสู่ ‘Digital Insure’ มุ่งพัฒนา

ธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วย

การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อยก

ระดับและพัฒนาบริการ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ’’ นางชญณากล่าว

ไทยประกันชีวิต Smart Pay

เช่นเดียวกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) หรือ TLI ได้

เพิ่มบริการ “ไทยประกันชีวิต Smart Pay” บริการโอนเงินสินไหม

ภายในวันเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ สำาหรับลูกค้าที่เลือกรับเงินผล

ประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หรือ

ประเภทกระแสรายวัน ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษกับธนาคาร หรือผ่าน

บัญชีพร้อมเพย์ที่สมัครโดยเลขที่บัตรประชาชน สำาหรับสินไหมที่ได้

รับการอนุมัติในวันและเวลาทำาการของบริษัท

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการรับเงินผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารอื่น ซึ่งไม่ใช่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับ

เลขที่บัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแนบหน้าสมุดบัญชี

ธนาคาร หรือจัดทำาหนังสือแจ้งความจำานงขอรับเงินผลประโยชน์

ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ยกเว้นสินไหมที่ได้รับอนุมัติมี

รายการหักหรือคืนหนี้สินผลประโยชน์ และกรณีการจ่ายค่าสินไหม

มรณกรรม ผู้รับประโยชน์ทุกคนจะต้องเลือกรับเงินด้วยวิธีการโอน

เงินและแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ยกเว้นแบบประกันควบการ

ลงทุน และแบบประกันรายเดือนที่มีการหักเบี้ยประกัน ทั้งนี้ ผู้เอา

ประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124.

ห
• บุปผา บุญมา เจ้าของร้านอาหารไทย 

รอยัล ออคิด ที่ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา บินกลับ

มาเยี่ยมเมืองไทย ตระเวนเที่ยวทำาบุญตามวัด

ต่างๆ ทั่วภาคตะวันออก รวมทั้งเหมาทุเรียนทั้ง

สวนมาแจกเพื่อนฝูง กลับไปซีแอตเทิล ผลบุญ

ตอบแทนทันตาเห็น ได้พบบ้านบอกขายราคาถูก

มาก 1 ล้านเหรียญฯ ตัดสินใจซื้อทันที เพียงชั่ว

เวลาไม่ถึง 1 เดือน มีคนมาเสนอซื้อให้ราคาเพิ่ม

เกือบ 1 เท่าตัว แต่เจ้าตัวยังใจแข็งไม่ยอมขาย..•

• อาจารย์บ๊ิก-พีรมณฑ์ ชมธวัช ผู้อยู่เบ้ือง

หลังชุดอลังการงดงามของนางแบบปฏิทินน้ำาดื่ม

รีเจนซีตลอด 15 ปีท่ีผ่านมา เพ่ิงได้มีเวลากลับมาทำา

คลิปต๊ิกต๊อก big Peeramon อีกคร้ัง หลังจากเสร็จ

ส้ินการถ่ายทำาไปเมื่อกลางเดือนท่ีผ่านมา ปฏิทินปี

ท่ี 16 น้ี นับเป็นปีท่ีท้าทายมากมาย เพราะนอกจาก

ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาและแรงกายใน

การทำาชุดแล้ว ปีน้ีต้องทำาคอลเลกชันตอนคุณแม่

ป่วยเข้าโรงพยาบาลเกือบเดือน อาจารย์บ๊ิกถึงกับ

ต้องหอบผ้าไปปักท่ีโรงพยาบาลระหว่างเฝ้าไข้ แถม

ยังมีลุ้นช่วงใกล้ถ่ายทำา เพราะเกิดติดเช้ือโควิด-19 

ต้องทำาชุดในห้องกักตัว 1 อาทิตย์ แต่สวรรค์เป็นใจ

หายป่วยและงานเสร็จทันตามกำาหนด รอติดตาม

ผลงานชุดสวยงามฝีมืออาจารย์บ๊ิกในปฏิทินน้ำาดื่ม

รีเจนซีภายในปลายปีน้ีแน่นอน..•

• ช่วงโควิดรุกหนักคนใกล้ตัวเริ่มติดกัน

หลายคน สุรชัย–ยุคลวดี ไทยชาต ิเจ้าของยาสตรี

พญานาค ต้องเตรียมยาสำาหรับการรักษาเบื้องต้น

ติดไว้เต็มตู้ยา เพราะมีหลานปู่หลานย่าถึง 6 คน 

และไม่ให้เสียชื่อคุณปู่ที่นอกจากจะเรียนจบทาง

ด้านวิศวะแล้ว ยังจบปริญญาตรีทางด้านแพทย์

แผนโบราณอีกด้วย..•

• ส่วนคณะลูกๆ ทายาทรุ่นท่ี 2 ท้ัง 3 พ่ีน้อง 

คือ จิรชัย-ไศลโรจ-นพวรรณ ไทยชาติ นอกจากจะ

ช่วยกันดูแล ยาบำารุงร่างกายตราพญานาค เครื่อง

ดื่มตราพญานาค โรงงานสุราแช่สมุนไพรพญานาคา 

และหอพัก J Park ย่าน ม.ธรรมศาสตร์แล้ว ยัง

ร่วมกันลงทุนสร้างโรงแรมย่านถนนพัฒนาการใน

ทำาเลท่ีไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับ

นักท่องเท่ียวในช่วงเปิดประเทศ เป็นอาคารสูง 14 

ช้ัน มี 175 ห้อง ซ้ือ โรงแรมทยะ แบงค็อก มี

กำาหนดเปิดเป็นทางการวันเสาร์ท่ี 1 ตุลาคมน้ี..•.

    แมวลายเสือ

จี้ภาครัฐเร่งสกัด‘หมูเถื่อน’ 

หวั่นทำาลายทั้งระบบผู้เลี้ยงปิดตัวเศรษฐกิจพัง
ารระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ที่เกิดขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมาทำาให้แม่พันธุ์หมูหายไปจากระบบเป็นจำานวนมาก 

หรือประมาณ 50% ของปริมาณที่เคยมี ส่งผลให้ราคาเนื้่อหมูปรับ

ขึ้นสูงมากจนเกือบแตะ 300 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นจึงเกิดการลักลอบ

นำาเข้าเนื้อหมูชำาแหละเข้ามาในประเทศเป็นจำานวนมาก มาจำาหน่ายด้วย

ราคาที่ต่ำามาก ประมาณ 135-140 บาทเท่านั้น  

ทั้งนี้เนื้อหมูที่ลักลอบนำาเข้าเหล่านี้ ไม่มีแหล่งที่มาที่ไปอย่างชัดเจน 

นอกจากจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศแล้ว ยังอาจ

จะกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในเรื่องนี้ นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้

เลี้ยงสุกรแห่งชาต ิกล่าวว่า สมาคมเฝ้าสังเกตการกระทำาผิดมาสักระยะ

หนึ่ง ในช่วงแรก การลักลอบนำาเข้าเนื้อและชิ้นส่วนหมูเข้ามาจำาหน่ายใน

ประเทศยังมีจำานวนไม่มากเท่าทุกวันนี้ เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรพยายามหา

เบาะแสมาตลอด

ปัจจุบันยังพบว่ามีการนำาเนื้อหมูดังกล่าวมาทำาตลาดกันอย่าง

เปิดเผย แม้กรมปศุสัตว์ออกมากวาดล้างอย่างจริงจัง แต่จำานวนที่จับ

ได้ยังคงเป็นส่วนน้อย ดังนั้นจึง

ต้องร่วมมือกันเพื่อปราบปราม

และป้องกัน เนื่องจากหลังการ

ระบาดของ ASF ก็ได้มีการส่ง

เสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงที่เสีย

หายจากปัญหาโรคระบาดโดย

เฉพาะ ASF เริ่มกลับมาเข้าขุน

ใหม่แล้วกว่า 1 ล้านตัว ซึ่งก่อน

ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในไตรมาส

ที่ 4 ปีนี้ จะปล่อยให้มีการ

ลักลอบแบบนี้ต่อไปไม่ได้ 

ด้าน นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี 

กล่าวว่า ยอมรับการประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรไม่ง่ายเลย ต้องดูแล

สุขภาพสุกรที่นับวันต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้น จากโรคอุบัติใหม่และโรคประจำา

ถิ่น ซึ่งปัจจุบันภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี ให้ความร่วมมือ

กับโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการด้วยดี ทั้ง BCG สาขาเกษตร

แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ที่นำาร่อง PIG SANDBOX มาฟื้นฟูฟาร์มสุกรที่ได้

รับผลกระทบทั้ง FMD และ ASF  

“ถ้ายังปล่อยให้มีการลักลอบนำาหมูราคาถูกเข้ามา นอกจากจะ

ทำาลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยแล้ว ยังเป็นการนำาโรค ASF 

กลับเข้ามาในระบบอีก ซึ่งเนื้อหมูนำาเข้าเหล่านั้นมีวางจำาหน่ายแพร่

กระจายไปทุกภูมิภาค เป็นหมูแช่แข็งมาจากยุโรปที่มีการระบาดของ

โรค ASF เช่น เยอรมนี ลักลอบส่งมาขายแบบถูกๆ หากปล่อยให้อยู่ใน

ระบบ ก็จะมีโอกาสที่คนงานในฟาร์มไปสัมผัสนำาเชื้อเข้าฟาร์มได้ การ                 

กลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ ผู้เลี้ยงต้องเผชิญทั้งซัพพลายส่วนเกิน และเชื้อ

ไวรัสในระบบที่พร้อมติดเชื้อได้ตลอดเวลา ดังนั้น ต้องเร่งหาทางกำาจัด

การลักลอบนำาเข้าอย่างด่วนที่สุด” นายนิพัฒน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าภาวะต้นทุนการผลิตสุกรปรับตัวสูงข้ึน

ต่อเนื่องต้ังแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีสูง

ข้ึน และถูกซ้ำาเติมด้วยสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำาให้ผู้เล้ียงสุกรใน

ปัจจุบันต้องแบกรับภาระต้นทุนในไตรมาสท่ี 2-3/2565 อยู่ในช่วง 98-101 

บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีราคาขายสุกรหน้าฟาร์มต้องให้ความร่วมมือกับ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดูแลผู้บริโภคในประเทศ 

ดังนั้น ปัญหาการลักลอบนำาเข้าเนื้อหมูที่มีราคาต่ำามาจำาหน่ายใน

ประเทศ จึงเป็นเรื่องที่เอารัดเอาเปรียบผู้เลี้ยงสุกรไทย จนถึงขั้นสามารถ

ทำาลายการเลี้ยงสุกรไทยเลยก็ว่าได้ จึงต้องจัดแถลงข่าวเพื่อหาวิธีที่เข้ม

งวดจากภาครัฐและเอกชนในการกำาจัดขบวนการดังกล่าว

นายสัตวแพทย์วรวุฒิ ศิริปุณย์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หมูที่ลักลอบนำาเข้าหรือที่เรียกว่า “หมู

กล่อง” มีต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ไม่แตกต่างกับไทย ยกเว้นข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ แต่ราคาเนื้อสัตว์ขายต่ำากว่าไทยมาก มั่นใจว่าเป็นหมูติด

เชื้อ ASF ทั้งหมด ซึ่งเป็นเสมือนระเบิดเวลาของประเทศที่จะทำาให้

โรคระบาดไม่สิ้นสุด และเชื่อว่ากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู กลุ่ม

แปรรูปถนอมอาหาร ก็น่าจะสำารองเนื้อหมูเหล่านี้ ไว้เช่นกัน โดยใช้

เหตุผลที่ว่า “ไวรัสไม่ติดต่อสู่คน” มาเป็นประโยชน์ในการรับซื้อของ

ขบวนการลักลอบนำาเข้าหมูกล่องเหล่านี้ วันนี้เราจึงต้องหาทางจัดการ

เรื่องนี้อย่างเร่งด่วน”

นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติ

ภิญโญ นายกสมาคมผู้เล้ียงสุกร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า 

ภาคอีสานเป็นตลาดท่ีมีหมูลักลอบ

สูงเช่นกัน เนื่องจากมีตลาดการ

แปรรูปถนอมอาหารท่ีใหญ่มาก ถ้า

เน้ือหมูดังกล่าวปนเป้ือนไวรัส ASF 

ภาคอีสานก็จะมีการกระจายของ

เช้ือในเน้ือหมูน้ีมากเช่นกัน สุดท้าย

แล้วมันจะมาทำาร้ายเกษตรกรผู้

เล้ียงในพ้ืนท่ีระลอกใหม่

นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ กล่าว

ว่า สำาหรับภาคใต้ยังมีจำานวนสุกรเพียงพอสำาหรับการบริโภคในพื้นที่ แต่

ที่ผ่านมาประสบปัญหาน่าสงสัยว่าจะมี “หมูกล่อง” มาแทรกผ่านช่อง

ทางห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ที่ตั้งราคาจำาหน่ายปลีกต่ำามาก โดยยอดจำาหน่าย

ฟาร์มขนาดใหญ่ครบวงจรช่วงที่ผ่านมาลดลงไปประมาณ 30% แหล่ง

ต้นตอของหมูกล่องที่มาจำาหน่ายในพื้นที่ภาคใต้น่าจะมาจากภาคกลาง 

โดยพื้นที่ที่มีการเข้ามาทำาตลาดมากที่สุดจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภูเก็ต และสงขลา ข้อกังวลผลกระทบก็คงเป็นในลักษณะเดียวกับภูมิภาค 

อื่นๆ คือการมาสร้าง Supply ส่วนเกินให้ตลาดภาคใต้ ที่ถือว่าได้รับผล 

กระทบจาก ASF น้อยกว่าภูมิภาคอื่น  

นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ ์นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ 

กล่าวว่า ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ปริมาณเนื้อหมูไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

เพราะได้รับความเสียหายจากโรค ASF จากปกติปริมาณสุกรเข้าโรงฆ่า

ในพื้นที่อยู่ที่ 2,000-3,000 ตัว/วัน และมีการนำาเข้าซากสุกรที่เชือดแล้ว

ประมาณ 70-100 ตัน/วัน ตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมามีการนำาเข้า “ซาก

สุกร” ขึ้นมาทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นเป็น 160-170 ตัน/วัน ส่งผลกระทบ

ต่อยอดขายสุกรมีชีวิตในฟาร์มเริ่มออกช้าลง 30% ทำาให้ต้องเลี้ยงต่อไป

จนมีน้ำาหนักมากขึ้น ทำาให้ราคาหน้าฟาร์มมีทิศทางที่จะอ่อนตัว จะกระทบ

กับผู้เลี้ยงที่นำาหมูเข้าเลี้ยงใหม่ แต่กลับมีปริมาณเนื้อหมูในตลาดเพิ่มขึ้น

ผิดปกติ คาดว่าเป็นเนื้อหมูลักลอบนำาเข้า ภาครัฐจึงต้องรีบกำาจัดเนื้อหมู

ผิดกฎหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การเพิ่มผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

เพชรบูรณ์พร้อมจัดเปตองชิงแชมป์ปท.2022 

เพชรบูรณ์ • สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ร่วมกับ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมจัดการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำาปี 2565 ที่สนามกีฬาจังหวัด

เพชรบูรณ์ วันที่ 7-11 กันยายนนี้ โดย “รองพ่อเมืองมะขาม

หวาน” นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ เป็น

ประธานการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ 31 

สิงหาคม 2565 ที่ห้องโถงใต้ฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา 

จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า การจัดแข่งขันเปตองชิงชนะ

เลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง 41 ประจำาปี 2565 ที่ สนามกีฬา

จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2565 ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมาย เช่น เขาค้อ ภู

ทับเบิก เพื่อให้นักท่องเที่ยวและนักกีฬาได้มาสัมผัสบรรยากาศ

ที่สดชื่นตามธรรมชาติ วัฒนธรรมที่สวยงาม อาหารอร่อยที่

หลากหลาย และมีที่พักที่สวยงาม อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน ขณะน้ีทาง

จังหวัดเพชรบูรณ์มีความพร้อมจัดการแข่งขันในทุกด้าน ทั้ง

เรื่องสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา ตลอดจนด้านการจราจรและ 

ฯลฯ ที่จะคอยต้อนรับนักกีฬา และนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมชม

การแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันประกอบด้วย ประเภททีม

ชายและทีมหญิง, ยุวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี, ยุวชนหญิงอายุ

ไม่เกิน 15 ปี, เยาวชนชายอายุไม่เกิน 20 ปี, เยาวชนหญิงอายุ

ไม่เกิน 20 ปี, ชูตติ้งชายและชูตติ้งหญิง และทีมอาวุโสอายุ 55 

ปีขึ้นไป ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศของ นายไกรสีห์ กรรณ

สูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย พร้อมเงินบำารุง

ทีมรวมทั้งสิ้น จำานวน 500,000 บาท” รองพ่อเมืองมะขาม

หวานกล่าว

‘จิรภัทร-พัทธนันท์’ เบิลแชมป์ ‘ช้างไทยแลนด์จูเนียร์’

นครราชสีมา • การแข่งขัน “ช้าง ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ 

เซอร์กิต 2022” รอบคัดเลือก สนามที่ 5 ที่สนามพาโนรา

มา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 

สิงหาคม 2565 ที่จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดย

แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ทั้งเพศชายและหญิง ได้แก่ รุ่น Junior 

Boy-Girl อายุ 8-12 ปี, รุ่น Super Junior Boy-Girl อายุ 

13-18 ปี และรุ่น Special Class Boy-Girl อายุ 19-22 ปี 

โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะทำาการแข่งขันแบบ Stoke 

Play 36 หลุม เฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดี 144 คนจาก

ทั่วประเทศ เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย วันที่ 

22-25 กันยายน 2565 ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ 

คลับ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี เพื่อชิงทุนการศึกษาและสิทธิ์ในการ

เข้าแคมป์พัฒนาทักษะกอล์ฟจากโค้ช PGA Tour Academy 

พร้อมต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพต่อไป โดยจิรภัทร ทุยบึงฉิม 

แชมป์รอบคัดเลือก สนาม 2 ยังคงโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่าง

ยอดเยี่ยม จบการแข่งขัน 2 วันด้วยสกอร์ 3 โอเวอร์พาร์ 147 

(72-75) คว้าดับเบิลแชมป์รุ่น Super Junior Boy อายุ 13-18 

ปี ไปครอง โดยอันดับ 2 ร่วม ได้แก่ ธนัตถ์ บุตรแวว และศุภ

พล บรีเพชร์ สกอร์ 9 โอเวอร์พาร์ 153 ด้านฝ่ายหญิง พัทธ

นันท์ ติกุล แชมป์รุ่น Super Junior Girl ในรอบคัดเลือกสนาม 

2 ยังคงความนิ่งทำาสกอร์ 7 โอเวอร์พาร์ 151 (75-76) ชนะ 

ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ ไปเพียง 2 สโตรก ด้าน Junior Boy 

ชนะ พายุ จีระประพันธ์กุล คว้าชัยในรุ่นไปครองด้วยสกอร์ 17 

โอเวอร์พาร์ 161 (82-79) เฉือนรองแชมป์ ชัชชวิน ชิณโคตร 

ไปเพียง 2 สโตรก และ Junior Girl วิสาขา คันธนู ทำาสกอร์ 

12 โอเวอร์พาร์ 156 (72-84) คว้าชัยไป สำาหรับรอบคัดเลือก 

สนามที่ 6 จัดที่ปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี วันที่ 

3-4 กันยายน 2565. 

อังกฤษ • 

โธมัส ทูเคิล กุนซือ

ของทีม “สิงห์บลูส์” 

เชลซี ออกมายอมรับ

ว่าเวลานี้ทีมของตน

กำาลังมีปัญหา และ

สามารถโดนคู่แข่ง

ทุกทีมเอาชนะได้ไม่

ยาก โดยตนต้องรีบหา

คำาตอบว่าเป็นเพราะ

อะไร และกลับไป

ทำาการบ้านแก้ไขโดย

เร็วที่สุด

ยักษ์ใหญ่จาก

กรุงลอนดอนบุกพ่าย 

“นักบุญ” เซาแธมป์ตัน ด้วยสกอร์ 1-2 ในเกมลีก

กลางสัปดาห์ ท้ังๆ ท่ีได้ประตูออกนำาเจ้าถ่ินไปก่อน 

ทำาให้พวกเขาพ่ายแพ้ไปแล้ว 2 นัดในฤดูกาลน้ี และ

ยังเป็นความพ่ายแพ้ 2 นัดติดต่อกันในฐานะทีมเยือน

“พวกเรายังไม่ดีพอที่จะเก็บชัยชนะในเกม

เยือน เราสามารถเล่นในระดับที่ดีได้เพียง 20-25 

นาที ซึ่งมันไม่เพียงพอแน่นอน” ทูเคิลเริ่มกล่าว

“เราเสียสมาธิ เราหลุดจากแผนการเล่น

ของเราเอง พวกเราไม่มีความคงเส้นคงวา มันง่าย

มากที่คู่แข่งจะเอาชนะเรา ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆ ผม

ยอมรับในความพ่ายแพ้นะ พวกคุณสามารถแพ้

ได้ แต่กับเกมที่คุณได้ประตูขึ้นนำาไปก่อนถือว่าน่า

ผิดหวังมากๆ”

“ตอนนี้เป็นเรื่องง่ายที่คู่แข่งจะสามารถ

ทำาให้เราเสียสมดุลและก็เอาชนะ พวกเขาทำาให้

กรุงเทพฯ • นายศักดา รัตนสุบรรณ เปิดเผย

ว่า ตามที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

เตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำาการแข่งขันสนุก 

เกอร์รายการใหญ่ที่ประเทศมาเลเซีย โดยนาย

สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียด

แห่งประเทศไทย พร้อมกับคณะกรรมการ ได้

ประกาศรายชื่อนักกีฬาทุกประเภทให้เดินทาง

มาทำาการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองตั้งแต่

วันที่ 5 กันยายน ที่ทีบีซี สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ 

ซอยรามคำาแหง 89/1 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 

ซึ่งมีรายชื่อนักกีพาและเจ้าหน้าที่เดินทาง

ร่วมแข่งขันรายการ Asian 6 red snooker 

championship KL-Malaysia 2022 ระหว่าง

วันที่ 25 กันยายน - 9 ตุลาคม ณ กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียดังนี้

ประเภทสนุกเกอร์ชาย 6 แดง เริ่มแข่ง

วันที่ 29 ก.ย.-4 ต.ค.2565 มีรายชื่อนักกีฬา

ดังนี้ 1.นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์

ฉ่อย) 2.นายจงรักษ์ บุญรอด (ไผ่ สากล) 

3.นายปรมินทร์ ด่านจิรกุล (นุ้ก คอนหวัน) 

4.นายกฤษณัส เลิศสัตยาทร (นุ้ก สงขลา) 

ประเภทสนุกเกอร์ชาย 15 แดง เริ่มวันที่ 

5 ต.ค.-9 ต.ค.นี้ มีรายชื่อนักกีฬา

ดังนี้ 1.นายจงรักษ์ บุญรอด (ไผ่ 

สากล) 2.นายกฤษณัส เลิศสัต

ยาทร (นุ้ก สงขลา) 3.นายภาสกร 

สุวรรณวัฒน์ (กร นครปฐม) 

4.นายธนวัฒน์ ถิรพงษ์ไพบูลย์ 

(แมน นครปฐม)

ประเภทสนุกเกอร์หญิง 6 แดง 

เริ่มแข่งขันวันที่ 3 ต.ค.65 มีราย

ชื่อนักกีฬาดังนี้ 1.นางสาวศิริภาพร 

นวนทะคำาจัน (ใบพัด ศรีราชา) 

2.นางสาววรัตน์ฐนัน ศุ 

ภักฤษธเนศ (แอม นครปฐม) 

3.นางสาวพลอยชมภู เหล่า                        

เกียรติพงษ์ (พลอย 

ขอนแก่น) 4.นางสาว 

ปัณชญา จันทร์น้อย 

(น้องมายด์ สากล) 

ประเภท

บิลเลียด เริ่ม

วันที่ 4 ต.ค.-

8 ต.ค. มีราย

ชื่อนักกีฬา 

1.นายประ 

พฤติ ชัยธน

สกุล (รมย์ 

สุรินทร์) 2.นายยุทธ 

ภพ ภาคพจน์ (นุ้ก จันท์) 3.นายธวัช สุจ

จริตธุรการ (วัช หาดใหญ่) 

ประเภทสนุกเกอร์อาวุโสคู่ เริ่ม

เราสับสน มันเกิดขึ้นตั้งแต่เกมที่แล้ว (บุกแพ้ลีดส์ 

0-3) เราต้องกลับไปทำาความเข้าใจกันใหม่ และ

แก้ไขกันต่อไป เราต้องหาคำาตอบให้เจอ และยก

ระดับการเล่นให้ได้” นายใหญ่สิงห์บลูส์ทิ้งท้าย

หากนับต่อเนื่องตั้งแต่พรีเมียร์ลีกอังกฤษ

ฤดูกาลที่แล้ว ในฐานะเกมเยือนของเชลซี พวกเขา

เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งได้เพียง 2 จาก 6 เกมหลัง

สุดเท่านั้น

สำาหรับโปรแกรมต่อไปของพลพรรค “สิงห์

บลูส์” จะได้กลับไปเล่นท่ีบ้านเปิดรังสแตมฟอร์ด

บริดจ์ต้อนรับการมาเยือนของ “ขุนค้อน” เวสต์

แฮม ยูไนเต็ด ในวันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2565 เวลา 

21.00 น. ต่อด้วยเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก คืนวัน

ท่ี 6 กันยายน ออกไปเยือน ดินาโม ซาเกร็บ ท่ี

โครเอเชีย เวลา 23.45 น. ตามเวลาประเทศไทย.

แข่งวันที่ 26 ก.ย.-29 ก.ย. มีนักกีฬาดังนี้ 

1.นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย) 

2.นายนพดล นภจร (หนู ดาวดึงส์) สำาหรับ

ผู้ฝึกสอน นายกิติพงษ์ พรชัย (โค้ชหน่อย 

ปากน้ำา) 

นายศักดา รัตนสุบรรณ กล่าวเพิ่ม  

เติมว่า สำาหรับนักกีฬาอีก 2 คนที่ได้เปิด

โอกาสให้เดินทางไปร่วมแข่งขันในรายการนี้

อย่าง อิศรา กะไชยวงศ์ (อิศ จันท์) แชมป์

สนุกเกอร์ประเทศไทยเมื่อปี 64 ได้ทำาการ

ติดต่อไปแล้ว ซึ่งทางเจ้าตัวยืนยันไม่พร้อม 

เพราะยังไม่ได้ทำาการฝึกซ้อม จึงขอเปิดโอกาส

ให้คนที่พร้อมเดินทางไปแข่งขัน ส่วนกรณีของ         

อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ (ซันนี่ สายล่อฟ้า) ที่

เพิ่งคว้าแชมป์สนุกเกอร์ 6 แดงคนล่าสุด   

ทางคุณพ่อก็ขอถอนตัว เนื่องจากสุขภาพ                                               

ของซันนี่ยังไม่ค่อยดี เพราะติดปัญหาของโค

วิด  จึงอยากให้ลูกชายนั้นหยุดพักก่อน ส่วน

หลังจากนี้ค่อยว่ากันอีกครั้งหากจะต้องเดินทาง

ไปแข่งขันในรายการสำาคัญที่ทางสมาคมส่งไป

แข่งในระดับนานาชาติต่อไป.

กรุงเทพฯ • “บ๊ิกป้อม” ย้ำา กกท.ให้ความสำาคัญนำา

เทคโนโลยีช่วยการกีฬา กำาชับบริหารงบประมาณ

ตามระเบียบ โปร่งใส พร้อมอนุมัติ “ก้องศักด 

ยอดมณี” เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) ต่ออีกสมัย จนถึงปี 2569

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. เวลา 09.30 น. ที่

ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 8/2565 

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมมี

มติรับทราบรายงานผลการแข่งขันอาเซียนพารา

เกมส์ ครั้งที่ 11 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และรับ

ทราบผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลที่ดีและ

การนำาองค์กรของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

ปี 2565 รวมทั้งรายงานผลการติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ งบลงทุนและเงินสำารองของ กกท. 

ปี 2565 

หลังจากนั้นที่ประชุม

ได้ร่วมพิจารณาและเห็น

ชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านบุคลากรและการดำาเนิน

งานประจำาปี 2566 รวมทั้ง

ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ

การแยกบัญชีเชิงสังคมและ

พาณิชย์ และร่วมทบทวน

กฎบัตรคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ทั้งนี้ ได้เห็น

ชอบการแต่งตั้ง นายก้องศักด 

ยอดมณี เป็นผู้ว่าการการกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) อีก

สมัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2569 

นับเป็นการนั่งตำาแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย( กกท.) สมัยที่ 2 ของ ดร.ก้องศักด 

ยอดมณี

พล.อ.ประวิตรกล่าวชื่นชมนักกีฬาคนพิการ

และขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ที่ร่วมสนับสนุนศักยภาพ

นักกีฬาคนพิการสามารถสร้างผลงานดีขึ้นต่อเนื่อง 

โดยกำาชับ กกท.สนับสนุนการนำาวิทยาศาสตร์การ

กีฬาเข้ามาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพนักกีฬา และ

นักกีฬาคนพิการทุกชนิดกีฬาในทุกสมาคมกีฬา

มากขึ้น พร้อมเน้นย้ำา กกท.ให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนากีฬาระดับจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งการ

จัดหารายได้นอกงบประมาณมากขึ้น และเร่งรัด

บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่กำาหนด รวมทั้งกำากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และจำาเป็นต้องให้ความ

สำาคัญกับการประเมินและการบริหารความเสี่ยง

ควบคู่กันไปด้วย.

‘บิ๊กป้อม’ให้‘ดร.ก้อง’นั่งผู้ว่ากกท.ต่อถึงปี69

สิงคโปร์ • โจเซฟ สคูลลิง 

นักกีฬาว่ายน้ำาชาวสิงคโปร์ เจ้าของ

เหรียญทองโอลิมปิก 2016 ณ รีโอ 

เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ออกมา

ขอโทษ และรับสารภาพว่าเขาเสพ

กัญชาระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อช่วง

กลางปีที่ผ่านมา

ฉลามหนุ่มวัย 27 ปี ถูกสำานักงาน

ปราบปรามยาเสพติดของสิงคโปร์ หรือซีเอ็นบี 

เรียกเจ้าตัวมาสอบสวนอย่างละเอียด แม้ผลตรวจ

ปัสสาวะของเขาจะออกมาเป็นลบ แต่สคูลลิงก็

ยอมรับด้วยตัวเองว่าเขาเสพกัญชาระหว่างทัวนา

เมนต์ซีเกมส์จริงๆ

“ผมขอโทษกับการกระทำาของผมที่ทำาร้ายทุก

คนที่ใกล้ชิดกับผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ

ครอบครัว และแฟนคลับที่กำาลังเฝ้าดูผมอยู่”

“ผมกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ผม

ขอโทษ ผมทำาผิดจริงๆ และต้องรับผิดชอบ

กับสิ่งที่ผมทำา ผมจะชดใช้ในสิ่งที่ทำาผิดไป 

และจะไม่ทำาให้พวกคุณผิดหวังอีก” สคูลลิง

กล่าวเปิดใจ

ก่อนหน้านี้องค์กรกีฬาของประเทศ

สิงคโปร์ หรือสปอร์ตเอสจี มีข้อกำาหนดให้นักกีฬาทีมชาติทุกคน

ต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างต่อคนอื่นในฐานะตัวแทนของ

ประเทศ โดย มาร์ก เซย์ ประธานกีฬาว่ายน้ำาของสิงคโปร์ออก

มายอมรับว่ารู้สึกผิดหวังกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ไม่ใช่เพียง โจเซฟ สคูลลิง นักว่ายน้ำาหนุ่มวัย 27 ปีเท่าน้ัน แต่ 

อแมนดา ลิม เงือกสาวชาวสิงคโปร์ วัย 29 ปี เจ้าของ 11 เหรียญ

ทองในกีฬาซีเกมส์ ก็มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน และก็ได้รับ

การตักเตือนอย่างเข้มงวดจากซีเอ็นบีเหมือนกับสคูลลิงอีกด้วย

ทั้งนี้ สปอนเซอร์ต่างๆ ที่สนับสนุน โจเซฟ สคูลลิง ยัง

ไม่มีรีแอ็กชันออกมาแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าเขาอาจมีสิทธิ์ถูกสินค้า

หลายชนิดถอดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์

สำาหรับกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ หากผู้ใดยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม มีสิทธิ์รับโทษจำาคุกไม่เกิน 10 ปี 

พร้อมปรับเงินอีก 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 5.2 แสน

บาท) หรือทั้งจำาและปรับ.

‘สคูลลิง’เสพกัญชาในซีเกมส์ที่เวียดนาม

หัวหมาก • ตามท่ีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ 

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งฟุตบอลชายทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน 

AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 รอบคัด

เลือก

ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้าผู้

ฝึกสอน จึงเตรียมพร้อมด้วยการเรียกนักเตะมา

เก็บตัวฝึกซ้อม ในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 

2565 และจะเดินทางไปประเทศโอมาน เพื่อ

เตรียมทำาการแข่งขัน ในช่วงวันที่ 14-18 กันยายน 

2565 โดยรายชื่อ 23 นักเตะนั้น ส่วนใหญ่นักเตะ

จากลีกรองเป็นจำานวนมาก ส่วนนักเตะจากไทยลีก 

1 เพียง 9 คน จาก 5 สโมสร

โดยมีนักกีฬาทั้งหมด จำานวน 23 คน โดย

มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.กฤษณะ ภุมรินทร์ เอฟเอส 

วี แฟรงก์เฟิร์ต 2.จิรภัทร ภุมรินทร์ เอฟเอสวี แฟ

รงก์เฟิร์ต 3.ยานนิค นุสบอม ยัง บอยส์ เบิร์น 

4.ณรงค์ศักดิ์ เนื่องวงศา เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟ

ซี 5.ธีร์กวิน จันทร์ศรี อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 6.คคนะ 

คำายก อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 7.สิทธา บุญหล้า คัส

ตอม ยูไนเต็ด 8.ธนวัฒน์ ทรายเพชร คัสตอม 

ยูไนเต็ด 9.ภูวเนตร ทองคุ่ย นครปฐม ยูไนเต็ด 

10.ชัยพล อดทน นครปฐม ยูไนเต็ด 11.วินัย 

เอี่ยมโอด เกษตรศาสตร์ เอฟซี 12.พลเอกมณีกร 

แจนเซน พัทยา ดอลฟินส์ ยูไนเต็ด

13.เกริกพล อาบรัมย์ พัทยา ดอลฟินส์ 

ยูไนเต็ด 14.บุคฆอรี เหล็มดี ชลบุรี เอฟซี 

15.กษิดิศ กาฬสินธุ์ ชลบุรี เอฟซี 16.ชมพัฒน์ 

บุญเลิศ ชลบุรี เอฟซี 17.ธนกฤต ละออไขย์ 

พิษณุโลก เอฟซี 18.ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย หนองบัว 

พิชญ เอฟซี 19.พีรนันท์ บัวไข หนองบัว พิชญ 

เอฟซี 20.ธวัชชัย โอชารส หนองบัว พิชญ เอฟ

ซี 21.สงครามสมุทร น้ำาผึ้ง โปลิศ เทโร เอฟ

ซี 22.วาริศ ชูทอง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด และ 

23.ภัทรพล ศึกษากิจ สุโขทัย เอฟซี

นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทาง

มารายงานตัว ณ ที่ทำาการสมาคมหัวหมาก ในวัน

ที่ 1 กันยายน 2565 ในเวลา 12.00 น. และจะ

เก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่ 11 กันยายน และเดิน

ทางไปประเทศโอมานในวันดังกล่าว

สำาหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่

เกิน 19 ปี มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายชิง

แชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ที่

เมืองซาลาลาห์ ประเทศโอมาน โดยมีโปรแกรม

ดังนี้

วันท่ี 14 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. ตาม

เวลาประเทศไทย ทีมชาติไทย พบ อัฟกานิสถาน 

ที่สนามอัล ซาดาห์ สปอร์ต คอมเพล็กซ์

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 23.45 น. 

ตามเวลาประเทศไทย ฟิลิปปินส์ พบ ทีมชาติไทย 

ที่สนามอัล ซาดาห์ สปอร์ต คอมเพล็กซ์ 

วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 23.45 น. 

ตามเวลาประเทศไทย ทีมชาติไทย พบ โอมาน ที่

สนามอัล ซาดาห์ สปอร์ต คอมเพล็กซ์. 

เรียก23แข้งU19เตรียมลุยศึกเอเชีย

จากไทยลีก1เพียง9คนจาก5สโมสร

‘ต๋อง’นำาทีมสอยคิวลุยมาเลย์

‘อิศจันท์-ซันนี่’แจ้งขอถอนตัว

‘ทูเคิล’ยอมรับ‘เชลซี’มีปัญหา

โดนคู่แข่งหาวิธีเอาชนะได้ง่ายๆ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะ

กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.)

นายวัฒนา ภู่ โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย) 

เชลซีแพ้เกมเยือน 2 นัดรวด

ทูเคิลกำาลังปวดหัวแบบสุดๆ 
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เชิญ นร.ฝึกทำ�ข้อสอบ PISA 2022

การประเมิน PISA 2022 ที่ใกล้จะถึงในปีนี้ เน้นการ

ประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy) 

เป็นหลัก เช่นเดียวกับ PISA 2003 และ PISA 2012 โดยจุด

เน้นสำาคัญอยู่ที่ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

และการคิดเชิงคำานวณ (Computational Thinking) ร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน 

(Reading Literacy) 

และความฉลาดรู้

ด้านวิทยาศาสตร์  

(Scientific Literacy) 

ล่ าสุ ดสถาบันส่ ง

เ ส ริ ม ก า ร ส อ น

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

ได้ปรับปรุ งระบบ

ออนไลน์ข้อสอบ  

PISA ที่ได้รับอนุญาต

ให้เผยแพร่แล้ว ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation 

and Development หรือ OECD) โดยเพิ่มโจทย์สมรรถนะการอยู่

ในสังคมโลกจากการสอบ PISA 2018 จำานวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำาทะเล เรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียว เสื้อผ้า

ตามหลักจริยธรรม นักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัย และนโยบายด้าน

ภาษา นักเรียนผู้สนใจสามารถฝึกทำาข้อสอบบนคอมพิวเตอร์

เพื่อเตรียมความพร้อมกันได้ที่ https://pisaitems.ipst.ac.th/ หรือ 

http://ipst.me/pr0065  

รีบสมัคร ‘ค่�ยเพ�เวอร์กรีนกับบ้�นปู’

บ้านปู ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมปลายและ ปวช.

ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(Power Green Camp) ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “Climate Change, 

We Must Change–เริ่มเพื่อโลก” เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาตินอก

ห้องเรียน ทั้งศึกษา

สภาพแวดล้อมและ

วิถีชีวิตชุมชนชาย 

ฝั่ง สำารวจถ้ำา และ

ความหลากหลาย

ทา งชี ว ภ าพของ

ผืนป่า ก่อนนำาองค์

ความรู้ที่ ได้รับจาก

ค่าย Power Green 

ไปตกผลึกไอเดียพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง 

ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งความพิเศษในปีนี้คือ 2 นักแสดง

สายกรีน “อาย-กมลเนตร เรืองศรี” แท็กทีม “เน๋ง-ศรัณย์ นรา

ประเสริฐกุล” พระเอกหนุ่มหน้าตาดี พ่วงดีกรีสัตวแพทย์ จะมาทำา

กิจกรรมร่วมกับน้องๆ สนใจอยากร่วมผจญภัยศึกษาธรรมชาติรีบ

สมัครให้ไว ผ่านทางเว็บไซต์ www.powergreencamp.com ตั้งแต่

วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น. 

ก�รศึกษ�-ส�ธ�รณสุข-ว�ไรตี้

ลอดระยะเวลา 70 ปีของความสัมพันธ์

ทางการทูตไทย และ สปป.ลาว สิ่งที่

รัฐบาลไทยให้ความสำาคัญมาโดยตลอด 

คือ การดำาเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดย

เฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจของ

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐาน

สำาคัญที่นำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ล่าสุด ณ สถานเอกอัครราชทูตแห่งราช

อาณาจักรไทย ประจำาสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

และทุนฝึกอบรมของรัฐบาลไทย ประจำาปีการศึกษา 

2565-2566 โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ (TICA)  ภายใต้ความร่วม

มือเพื่อพัฒนาทวิภาคีไทย-ลาว โดยในปีนี้มีผู้รับทุน

การศึกษาระดับปริญญาโททั้งสิ้น 26 ทุน และผู้รับ

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Knowledge of Diplomacy for  

Participants from Lao People’s Democratic Republic 

จำานวน 5-8 ราย เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ

บุคลากร ซึ่งจะได้รับการเข้าศึกษาในสาขาที่จำาเป็น

ต่อการพัฒนา สปป.ลาว ผ่านการมอบทุนการศึกษา

เพื่อศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในประเทศไทย

อุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าว

ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้มีการมอบทุนการศึกษาให้

กับนักศึกษา สปป.ลาว ประมาณปีละ 30 ทุน โดย

ในปีนี้ ได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษาใน

ระดับการศึกษาปริญญาโทจำานวน 26 ทุน ในภาค

การศึกษาที่ 2 ปี 2565 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ในประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นบุคลากร

ในหน่วยงานราชการประจำา สปป.ลาว เพราะเมื่อจบ

การศึกษา ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจาก

ไทยจะต้องนำากลับมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศของผู้รับทุน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่ง

ในอนาคตของความสัมพันธ์ไทย-ลาว  

“โดยผู้ที่ ได้รับทุนนั้นจะได้เข้าเรียนเตรียม

ความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและภาษา

อังกฤษก่อนเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยที่ ไทย ซึ่งจัดขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลาประมาณ 

2 เดือน ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน-กลางเดือน

พฤศจิกายน 2565 หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุก

คนที่ได้รับทุนจะสามารถพัฒนาทักษาทางด้านภาษา 

เพื่อการสื่อสารและเข้าใจในเชิงวิชาการจนสามารถ

สำาเร็จการศึกษา และนำาความรู้ ประสบการณ์ กลับ

มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา 

สปป.ลาว ความร่วมมือในครั้งนี้เปรียบเสมือนการ

TICA เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สปป.ลาว

มอบ26ทุนการศึกษาระดับป.โท

ปลูกต้นไม้ ใหญ่ ที่หยั่งรากลึก แผ่กิ่งก้าน และ

ออกดอกออกผลให้ประโยชน์กับทั้งสองประเทศได้

อย่างยั่งยืน” อธิบดี TICA กล่าว

ดร.บัววัน วิละวง อธิบดีกรมอุตสาหกรรม

และหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการ

ค้า ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้รับทุนการศึกษา

ของไทยว่า ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาฯ ในปี 2538-2541 นับว่าเป็นเกียรติที่ ได้รับ

ทุนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอันดับต้นของไทย ซึ่งการ

ปูพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์และภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารนับว่าดี พอเรียนจบก็สามารถนำามาประยุกต์

ใช้ที่ สปป.ลาวได้เลย อาทิ การเจรจาการค้า หรือใน

ระบบการค้าระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงการต่อ 

ยอดศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 

สปป.ลาว เป็นสิ่งที่สำาคัญในการสร้างทรัพยากร

มนุษย์ และเป็นการต่อยอดในการสร้างอาชีพไม่ว่า

จะทำางานกับทางรัฐบาลหรือเอกชน

ด้านผู้ได้รับทุน ลั่งละนา ไซยะวงสา อาจารย์

ประจำาสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สปป.ลาว 

โดยได้รับทุนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสำาหรับนวัตกรรม บอกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี

เข้ามามีบทบาทในสังคม ทำาให้ใช้ชีวิตประจำาวันใน

การสื่อสารและการเข้าถึงสื่อมีเดียต่างๆ ซึ่งการเข้า

เลือกสาขานี้ในไทย จะสามารถนำามาต่อยอดความ

รู้ได้ และหลายคนใน สปป.ลาว ให้ความสนใจใน

สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรียกได้ว่าอยู่ในระ

ดับท็อป รวมไปถึงการนำานวัตกรรมมาพัฒนาด้าน

ต่างๆ ทั้งการศึกษา พัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ การ

ค้า การเกษตร เพื่อการประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย 

และการก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา

สีพม มุนปัน อาจารย์ประจำาคณะเกษตร 

ศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุพานุวง 

โดยได้รับทุนเข้าศึกษาปีนี้ และเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากร 

กล่าวว่า หลังจากเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร ที่มหาวิทยาลัยสุพานุวง และได้

เข้าเป็นอาจารย์ประจำามหาวิทยาลัย และตัดสินใจ

เข้าคัดเลือกรับทุนจากประเทศไทย รู้สึกดีใจมากที่

ผ่านการคัดเลือกในปีนี้จาก TICA เพราะได้มีการ 

เตรียมตัวและค้นคว้าเกี่ยวกับสาขาที่อยากจะเรียน 

เพื่อต่อยอดความรู้ เพราะมองเห็นว่าที่ประเทศลาว

ยังมีการเติบโตเศรษฐกิจไม่มากนัก ซึ่งการเรียนรู้

ตรงนี้จะเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะทางการเกษตร ที่อยากจะต่อยอดสินค้า

ทางด้านเกษตรในการนำาเทคโลยีมาประยุกต์ใช้เรื่อง

การถนอมอาหาร  เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา

เหล่านี้ จะมีส่วนช่วยให้ สปป.ลาว บรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals 

หรือ SDGs ข้อที่ 4 คือ ความเท่าเทียมกันในด้าน

การศึกษา ซึ่งรัฐบาลไทยมีความภาคภูมิใจที่ ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สปป. ลาวต่อไป.

ต

พีธีมอบทุนการศึกษา

อุรีรัชต์ เจริญโต ดร.บัววัน วิระวง ลั่งละนา ไซยะวงสา

สีพม มุนปัน

กรุงเทพฯ • ภูมิใจไทยกร้าว หนุนแก้ร่าง พ.ร.บ. 

กยศ.ไม่คิดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการศึกษา “อนุทิน” ชี้

เยาวชนควรเป็นแค่ผู้ยืม ไม่ใช่ผู้กู้ รัฐเอาคืนได้จาก

ภาษีเมื่อเด็กได้งานทำาแล้ว 

ที่สัปปายะสภาสถาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำา ส.ส.แถลงจุดยืนช่วยเหลือ

ประชาชน “เงินกู้ กยศ.ต้องไม่มีดอกเบี้ย” ก่อนลง

มติร่าง พ.ร.บ.กยศ. โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า นโยบาย

เรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นนโยบาย

ที่พรรคภูมิใจไทยได้นำาเสนอต่อพี่น้องประชาชนใน

ช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง

ปี 2562 ซึ่งเราเน้นเรื่องการปลดภาระผู้ค้ำาประกัน

และขยายระยะเวลาในการชำาระหนี้ ปลดภาระ

ดอกเบี้ยให้กับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ยกเลิกค่าปรับ

ในกรณีผิดนัดชำาระหนี้ โดยที่ทุกฝ่ายเห็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับเรา มีเพียงเรื่องการปลดภาระดอกเบี้ย

เท่านั้นที่ยังเป็นข้อถกเถียง อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจ

ไทยเรามีความเชื่อว่ารัฐบาลควรมีหน้าที่สนับสนุน

การศึกษาให้กับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน กยศ.

เป็นเครื่องมือที่สำาคัญมากที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุก

คนเข้าถึงการศึกษา และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทุกคน

ที่มีปัญหาเรื่องทุนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

ทั้งนี้ เมื่อไม่คิดดอกเบี้ย ผู้กู้ยืมจะกลายเป็นเพียงแค่

ผู้ยืม ไม่ใช่ผู้กู้ยืมอีกต่อไป

นายอนุทินกล่าวว่า ในชั้นกรรมาธิการ 

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” สั่งตรวจสอบกรณีเด็กติด

รถตู้เสียชีวิต “สุภัทร” เดือด เรื่องนี้จะต้องมีผู้รับผิด

ชอบ ไม่เข้าใจทำาไมยังปล่อยปละละเลย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีนักเรียน

อนุบาล 2 โรงเรียนดังในจังหวัดชลบุรี เสียชีวิตภายใน

รถตู้รับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียน ว่า ตนได้รับรายงาน

เรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งทราบว่าเป็นโรงเรียนเอกชน 

และได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จ

จริงแล้วว่านักเรียนอนุบาลที่เสียชีวิตสาเหตุที่แท้จริง

เป็นอย่างไร ที่ผ่านมาตนกำาชับเรื่องความปลอดภัยใน

สถานศึกษามาตลอด และความปลอดภัยจะต้องเกิด

ขึ้นกับนักเรียนครบทุกมิติ โดยกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีมาตรการเรื่องระบบรถ

รับ-ส่งนักเรียนทั้งของรัฐและเอกชนมาอย่างเข้มงวด 

ด้านนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงานเรื่อง

ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.มีมาตรการที่ชัดเจน และ

กำาชับให้ทุกโรงเรียนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่

กรณีที่เกิดขึ้นนี้ หากเป็นการลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียน

จนทำาให้เด็กเสียชีวิต ก็ถือว่าเป็นความบกพร่อง

ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศธ.กำาหนด ดังนั้น

เรื่องนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบ ที่ผ่านมา ศธ.มีการกำาชับ

มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรถรับ-ส่งนักเรียนให้

ทุกโรงเรียนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยตลอด แต่

ก็ไม่เข้าใจทำาไมโรงเรียนยังปล่อยปละละเลยให้เกิด

เหตุการณ์ที่น่าเศร้าเช่นนี้ขึ้นอีก ดังนั้นตนบอกเลยว่า

จะต้องมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่มีการสัมภาษณ์

ในเรื่องดังกล่าว นายสุภัทรแสดงความไม่พอใจ

ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และจะมีการ

ติดตามเรื่องนี้เพื่อหาคนรับผิดชอบต่อไป.

ศึกษาธิการ • ประธานเครือ

ข่ายอาชีวะฯ ฝาก “เลขาฯ กอศ.” 

คนใหม่บริหารงานอาชีวะ

ด้วยความโปร่งใส-เป็นธรรม 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์

ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์

อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 

(ค.ร.อ.ท.) กล่าวว่า ตามที่ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มี

มติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

ระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิ 

การ (ศธ.) โดยมีว่าที่ร้อยตรี

ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) 

เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

นั้น เครือข่าย ค.ร.อ.ท.ขอให้

กำาลังใจผู้บริหารทุกคน แม้

ผู้มาดำารงตำาแหน่งเลขาฯ 

กอศ.จะไม่ ใช่ลูกหม้อของ

อาชีวศึกษา แต่เชื่อมั่นใน

การตัดสินใจของนางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) ที่จะขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการศึกษาด้านสาย

อาชีพให้มีคุณภาพมากขึ้น 

ซึ่งเชื่อว่า ว่าที่ร้อยตรีธนุจะ

ทำางานเชื่อมต่อสำาคัญในการ

ส่งต่อผู้เรียนระหว่างสำานัก 

งานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ

สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชี วศึ กษา (สอศ . ) 

ได้ เป็นอย่างดี  โดยกลุ่ม 

ค.ร.อ.ท.พร้อมสนับสนุนการ

ทำางานของเลขาฯ กอศ.คน

ใหม่อย่างเต็มที่ และขอให้

ว่าที่ร้อยตรีธนุได้บริหารงาน

อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส

และ เป็นธรรมตามหลั ก 

ธรรมาภิบาล 

นายเศรษฐศิษฏ์กล่าว

ต่อว่า ทั้ งนี้กลุ่มเครือข่าย 

ค.ร.อ.ท.ขอฝากเลขาฯ กอศ.

คนใหม่ ได้ช่วยสร้างหลักธรรมา 

ภิบาลให้ เกิดขึ้นในองค์กร 

สอศ.ด้วย เพราะที่ผ่านมาถูก

ละเลยมานาน และการพัฒนา

คุณภาพของผู้ เรียน การ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ของบุคลากร การสร้างความ

ร่ วมมือกับสถานประกอบ

การ รวมถึงการบริหารงาน

ด้านบุคลากรที่ต้องใช้ระบบ

คุณธรรมให้มากกว่าในช่วง

ที่ผ่านมา ระบบงบประมาณ

ที่ขาดความเป็นธรรมสำาหรับ

สถานศึกษาทั้งประเทศ รวม

ถึงการแก้ปัญหาการบริหาร

สถาบันการอาชีวศึกษาที่ขณะ

นี้มีปัญหาหลายด้าน เช่น การ

ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การ

อาชีวศึกษา ด้านคุณภาพการ

บริหารจัดการที่รอการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน เพราะถือว่า

สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ ง  

23 แห่ง เป็นสถาบันหลักที่จะ

สอนวิชาชีพสำาหรับประชาชน

ได้อย่างแท้จริง.

‘ภูมิใจไทย’กร้าวปลดดอกเบี้ยกยศ.
หนุนแก้พ.ร.บ.‘อนุทิน’ลั่นเยาวชนควรเป็นผู้ยืมไม่ใช่ผู้กู้ ฝาก‘เลขากอศ.คนใหม่’

บริหารโปร่งใสเป็นธรรม

‘ตรีนุช-สุภัทร’ยัวะสั่งสอบนร.ติดรถตู้เสียชีวิต

(กมธ.) สมาชิกเสียงข้างมากยังเสนอให้คงดอกเบี้ย

ไว้ที่ร้อยละ 0.25 แต่นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ กมธ.เสียงข้าง

น้อย ได้ขอแปรญัตติเอาไว้ในชั้น กมธ. คือเสนอ

ไม่คิดดอกเบี้ย กยศ. เพราะพรรคภูมิใจไทยแสดง

เจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่าไม่ควรเก็บดอกเบี้ย 

และให้ใช้คืนแค่เงินต้น เพราะอย่างไรเสียรัฐก็ได้

ประโยชน์ หากเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนก็สามารถ

สร้างเสริมรายได้ในอนาคตได้ และเมื่อมีรายได้ก็

จะชำาระและเสียภาษี ซึ่งไม่มีใครได้รับเงินเดือน

เท่าเดิมตั้งแต่เริ่มทำางาน เราต้องมั่นใจว่าเยาวชน

ของชาติมีความเก่ง มีความเข้มแข็ง และมีหัวคิด

ก้าวหน้าต่อยอดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างราย

ได้ให้มากขึ้น ยิ่งรายได้มากเท่าไหร่ก็จะเสียภาษี

ให้รัฐมากขึ้น พรรคภูมิใจไทยต้องการที่จะรักษา

สวัสดิภาพและสวัสดิการของประชาชน ขณะ

เดียวกันจะไม่ให้รัฐเกิดความเสียหาย เราจะทำาให้

ทุกคนเท่าเทียมกันหมด

“พรรคภูมิใจไทยอยากจะให้ทุกคนได้เรียน

ฟรีจนจบด้วยซ้ำา เราจึงพยายามแก้กฎหมายนี้เบื้อง

ต้นไปก่อน เยาวชนของชาติคือประชาชนที่เรา

ต้องพึ่งพิงต่อไปในอนาคต นี่คือจุดเปลี่ยนสำาคัญ 

ส่วนสภาจะลงมติอย่างไรเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทน

ราษฎร แต่พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะลงมติไม่ให้

คิดดอกเบี้ยในร่างฉบับแก้ไข เราจะทำาตามหน้าที่

ให้ดีที่สุดตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน” 

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าว.

ค่ายจุดประกาย • เครือเฮอริเทจ ผู้ผลิต

และจัดจำ�หน่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภ�พ สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำ�

นมพิสท�ชิโอ แบรนด์ ซันคิสท์ ในโครงก�ร 

“ค่�ยจุดประก�ยนวัตกรอ�ห�รรุ่นเย�ว์

สร้�งสรรค์ โครงง�นวิทย�ศ�สตร์” ประจำ�

ปี 2565 จัดขึ้นโดยคว�มร่วมมือของคณะ

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมูลนิธิ

เทคโนโลยีส�รสนเทศต�มพระร�ชดำ�ริ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรม

ร�ชกุม�รี และสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) โดยนำ�ผลิต

ภัณฑ์ซันคิสท์ม�ใช้ในกระบวนก�รทดสอบ

คุณภ�พท�งประส�ทสัมผัส ให้นักเรียนชิม

ตัวอย่�งที่แตกต่�งกัน และนำ�ไปประเมิน

คุณภ�พท�งประส�ทสัมผัสเบื้องต้น.
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11บันเทิง

	 ...ถ้าประยุทธ์ต้องลี้ภัย	 ก็มาเช่าบ้านผมอยู่ได้	 แล้ว

ผมจะกลับไปเมืองไทยแทน...”

ลองถ้าเพ้อถึงขั้นนี้ ผมว่าหมอชลน่านช่วยกรุณากระ 

ซิบนายเหนือหัวเถอะ.. “พอได้แล้วครับนาย”!

น่ีไง.. “พูดจาปากไม่เชื่อมสมอง” ของแท้ล่ะ ถ้าข้ีข้า-หมาใน

คอกไม่บอก-ไม่ช่วยกันปรามหรือร้องขอให้ “พอได้แล้ว” ก็เกรง

โทนี่ จา เอ๊ย โทนี่ วู้ดซัม จะยิ่งพูดจาเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนไป

กว่านี้ 

และสมน้ำาหน้าที่ “แรมโบ้” คุณเสกสกล อัตถาวงศ์ จะ

ได้สวนเอาจนจุก-เจ็บ.. “เก็บบ้านเช่าไว้ให้คนตระกูลชินวัตรจะ

ดีกว่า เผื่อลูกสาวอุ๊งอิ๊งอาจจำาเป็นต้องใช้ ตามไปอยู่ด้วย”

ก็..เข้าใจล่ะนะ อยู่กับความเหงา ความเครียดมาจะร่วม 

20 ปี เป็นใครก็ต้องมี “วิปลาส” ไปบ้าง ซึ่งหนทางที่จะช่วยได้

ไม่ใช่หมา 50 ตัวในคอก หากแต่คนรอบข้างที่คอยยกยอปอปั้น

นั่นแหละ..

แค่หยุด “เห่าคลับ” เลิกยกยอปอปั้นลงชั่วครู่-ชั่วยาม 

บางทีอาจจะพอทำาให้นายเหนือหัว “พูดจาปากเชื่อมสมอง” ขึ้น

มาได้บ้างนะ?

ครับ..เรื่องพูดเป็นงานเป็นการและควรรับฟังต้องท่านนี้ 

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต 

วานนี้..ท่านว่า “ในช่วง 3 เดือนนี้ คือ เดือนกันยายน, 

ตุลาคม และพฤศจิกายน ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนตกหนัก

มากขึ้น และระยะเวลายาวขึ้น ซึ่งไม่รู้ว่าพายุจะเข้าช่วงไหน

จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุปีนี้อาจเข้าไทย 

2-3 ลูก อาจจะมีโอกาสเป็นฝนในรอบ 100 ปี เพราะดูจาก

สถานการณ์ฝนที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นฝนรอบ 80 ปี 

ซึ่งกรุงเทพฯ สมัย พล.ต.จำาลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม. 

เคยมีฝนตกรอบ 100 ปี และปัจจุบันโอกาสจะเกิดฝนตกหนัก

เช่นน้ันก็มีมาก ดูจากสถานการณ์ฝนปีน้ีท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ 

ดังนั้นสถานการณ์น้ำาท่วมใหญ่เหมือนปี 2554 มีโอกาส

เป็นไปได้สูง เพราะปริมาณน้ำาฝนเท่ากัน

องค์กรนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของ

โลก ได้ทำาแผนที่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าจะจมหาย

ไปจากแผนที่โลกในปี ค.ศ.2100 แบบ 100% เพราะระดับน้ำา

ทะเลสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน 

ขณะนี้ ได้ขึ้นรหัสโค้ชเรด เตือนประเทศไทยแล้ว ถ้ารัฐ 

บาลยังไม่ตัดสินใจทำาอะไรป้องกันก็ต้องเตรียมย้ายเมืองหลวงได้

เลย เพราะหากตัดสินใจวันน้ีจะใช้เวลาอีก 30 ปีกว่าจะแก้ไขได้.. 

สำาหรับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. จะต้องชี้แจง

ข้อมูล เปิดเผยแผนการรับมือต่างๆ ให้คนกรุงเทพฯ รับทราบ

และเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักมากขึ้นต่อ

เนื่องจากนี้

เพื่อจะได้เตรียมป้องกันตนเองก่อน รัฐบาลด้วยอย่ารอ

ใช้แต่มาตรการเยียวยาช่วยเหลือ เพราะการป้องกันย่อมดีกว่า

ปล่อยให้ประชาชนทะเลาะกันเอง อย่ากลัวว่าจะตื่นตระหนก 

ซึ่งคนที่ตื่นตระหนกคือคนที่รอด เพราะทุกคนล้วนเคยมี

ประสบการณ์จากปี 54 มาแล้ว” 

เป็นไง..ฟังแล้วยังจะมีอารมณ์ “ไล่ประยุทธ์” อยู่อีกก็เอา

ตามที่พี่สบายใจเถิด ส่วน พล.อ.ประยุทธ์น่ะ ในฐานะรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม..

ป่านนี้คงจะได้รับคำาบัญชาจากรักษาการนายกรัฐมนตรี 

ให้มีคำาสั่งทหารเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับน้ำาท่วมใหญ่ในห้วง 3 

เดือนจากนี้แล้ว 

คุณชัชชาติ ก็อย่าว่าโง้น-งี้เลย ควรพักงานพีอาร์ (ตัว

เอง) ไว้สักประเดี๋ยว ทำาตามที่ ดร.เสรีแนะ..รีบชี้แจงข้อมูล เปิด

เผยแผนการรับมือต่างๆ ให้คนกรุงเทพฯ รับทราบเสียแต่บัด

เดี๋ยวนี้!

ผม..ไม่รู้เป็นไง ได้ยิน ดร.เสรี ศุภราทิตย์ พูดเรื่องน้ำาท่า

ทีไร รู้สึกใจคอห่อเหี่ยวไปเสียทุกครั้ง ยิ่งพูดถึงกรุงเทพฯ จะจม

หายไปจากแผนที่โลกในปี ค.ศ.2100 แบบ 100% ด้วยแล้ว

บอกตามตรง..แทบหมดอาลัยตายอยาก ไม่อยากคิด-หวัง

อะไรอีกต่อไป แต่มานั่งคิดอีกที อีกตั้ง 78 ปีแน่ะ ถึงตอนนั้น

อย่าว่าแต่ผมหรือท่านผู้อ่านเลย..

เด็กรุ่น 3 กีบก็แทบไม่มีหลงเหลือให้ยืนถือป้าย.. “ปล่อย

เพื่อนกู” อยู่หน้าศาลแล้ว แล้วจะมานั่งทุกข์-กลุ้มไปทำาไม?

อยู่กับปัจจุบัน..สุขแท้แน่นอน!.

กรุงเทพฯจมหายจากแผนที่โลก?

“

•	ทำาเอาตึก GMM แทบแตก

เมื่อรายการ EFM Fandom live 

โดย EFM 94 เปิดสตูดิโอต้อนรับ

คู่จ้ินนางงาม “อิงฟ้า	วราหะ และ 

ชาล็อต	ออสติน” จากเวทีมิสแกรนด์

ไทยแลนด์ 2022 ท่ีมาทุบสถิติใหม่

ทำายอดรับชมทุกช่องทางท้ัง Facebook, Tiktok ของ 

EFM94 และ YouTube Atimeonline สูงสุด เรียกว่า

โซเชียลแทบล่ม และยังสร้างปรากฏการณ์ไว้เพียบ 

อาทิ ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ประเทศไทย, ยอด

ทวีตทะลุ 1 ล้านในเวลาไม่ถึง 24 ช่ัวโมง, ยอดเข้าถึง 

(Reach) กว่า 1,400,000+ คร้ัง เป็นต้น

• (ต่อ) วันน้ีท้ังคู่มาในลุคส์สปอร์ตเกิร์ลน่ารักปน

เซ็กซ่ี เล่นเอาท้ัง 2 ดีเจอย่าง ดีเจดาว	ณัฐภัสสร และ ดี

เจแนน	รชาดา อดแซวไม่ได้ว่าวันน้ีมาในธีมครูพละท่ีน่า

รักท่ีสุด โดยบรรยากาศในวันน้ีเป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้

เห็นโมเมนต์น่ารักและอบอุ่น แถมงานน้ีท้ังคู่ยังได้ฝาก

ความในใจถึงกันและกันทำาเอาฟินกันไปท้ังรายการ ใคร

อยากเห็นโมเมนต์น่ารักๆ ของท้ังคู่ก็เข้าไปชมเทปย้อน

หลังได้ทางยูทูลแชนเนล AtimeOnline

• รายการ “RUSH	In	Campus” (รัช 

อิน แคมปัส) สัปดาห์นี้ พบกับ

สาวน้อยหมวยสวยใส “แบม-

เบญจมาศ	แสงเพ็ชรศิริพันธ์” 

ที่มาในลุคส์มินิมอลสุดชิก ชุด

ชั้นใน-เสื้อเชิ้ต ก็โชว์สกิลน่ารัก

ขี้เล่น ด้วยท่าโพสสุดชิล แต่น่า

รักทุกช็อต! ตามติดไปชมและทำาความรู้จักเธอกัน

ต่อได้ในรายการ “RUSH	In	Campus” (รัช อิน 

แคมปัส) เสาร์ที่ 3 กันยายนนี้ เวลา 20.00 น. 

ทางช่อง RUSH Stories กด 203 บนกล่อง 3BB 

GIGATV หรือช่องทางการติดตามอื่นๆ ทางเพจเฟซ 

บุ๊กและช่องยูทูบ RUSH Stories

• แกงตัวเองแบบน้ีก็ได้? ถึงแม้ว่าลุคส์ใหม่ใน

เพลง “อนุบาล” ของหนุ่มๆ	“getsunova” จากอัลบ้ัม 

“Thailander” จะดูเท่ ล้ำาขนาดไหน แต่เมื่อวันครบ

รอบ 10 ปีของเพลง “ไกลแค่ไหนคือใกล้” หนุ่มๆ ใน

วงก็ได้นำาชุดเดิมท่ีเคยใส่ในเพลงน้ันกลับมาใส่อีกคร้ัง 

พร้อมท้ังโพสต์ถามชาวโซเชียลทางแฟนเพจ ไอจี และ

ทวิตเตอร์ของวง ว่ามีอะไรท่ีเปล่ียนไปบ้าง ซ่ึงคอมเมนต์

ส่วนใหญ่ต่างก็พร้อมใจกันมาแซวว่า “น้ำาหนัก!!”.

	กร้องลูกทุ่งชื่อดัง	ดวงตา	คงทอง	

เปิดใจหลังเพิ่งเป็นเจ้าสาวป้ายแดง 

แต่งงานกับสามีนอกวงการ ญี่ปุ่น ทรง

เดช แบบสายฟ้าแลบ หลังคบหาดูใจกันได้ 2 ปี 

ในรายการ “คุยแซ่บ Show”

“เพิ่งแต่งงานไปเมื่อ 31 กรกฎาคมค่ะ พี่

ปุ่นเขาเป็นคนใจดี เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบ

สูงในทั้งตัวเขาเอง ทั้งครอบครัวเขา คือจากพ่อ

แม่ก่อน จากญาติพี่น้อง แล้วก็กับลูกน้อง ตา 

มองว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับหน้าที่การงานของ

เขา และจริงจังในชีวิต จนกระทั่งเขาคบเรา เขา

ก็จริงจัง พร้อมที่จะดูแลเรา รู้จักกันมาเป็น 10 

ปีแล้ว คนบ้าน

เดียวกัน เคยทำางาน

ร่วมกัน เขามีธุรกิจ

เครื่องเสียงไลต์

แอนด์ซาวด์ หลายๆ 

คนอาจจะมองว่ารีบ

แต่ง แต่จริงๆ แล้วด้วย

วัยของเรา ซึ่งเราก็มองว่า

ตอนนั้นที่ไม่มีใครมาขอ

เราแต่งงาน มีแฟนแล้ว

แต่ยังไม่ได้แต่งงาน 

เราแค่คิดว่าเรา

ดวงตาคู่สวย • ฮอตสุดๆ ฉุดไม่อยู่ ณ ชั่วโมงนี้ สำ�หรับ “พีพี-กฤษฏ์ อำ�นวยเดชกร” ถึง

แม้ง�นจะรุมขน�ดไหน แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ใช่ และเพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีกับตนเอง ล่�สุด

จึงได้ตอบรับเป็น Friend of Define ของคอนแทคเลนส์ Fresh Collection 2 เฉดสีใหม่ ที่

ได้รับแรงบันด�ลใจจ�กธรรมช�ติ โดยหนุ่ม “พีพี กฤษฏ์” ได้เข้�ร่วมง�นอีเวนต์ออนไลน์ 

Define Your Look, Define Your Life ผ่�นแฟนเพจ Johnson & Johnson Vision 

Thailand ไปเมื่อวันก่อน.
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กแสดงตลกผิวสี	คริส	ร็อก	มีข่าว

ว่าได้รับข้อเสนอให้กลับไปรับหน้าที่

พิธีกรในพิธีมอบรางวัลออสการ์อีก

ในปีหน้า แต่เจ้าตัวได้ปฏิเสธไปแล้ว 

ผ่านมาแล้ว 5 เดือนหลังจากเกิด

เหตุการณ์ช็อกโลกบันเทิง เมื่อเกิดการตบหน้า

ฉาดใหญ่กันบนเวที 

และผู้ลงมือและผู้ที่ถูก

ลงมือก็ต่างเป็นดารา

ดังด้วยกันทั้งคู่ วิลล์ 

สมิธ นักแสดงตลก ที่

ไม่ตลกด้วยกับพิธีกรที่

อำาภรรยาเขาเกี่ยวกับ  

เรื่องที่ปรี่ขึ้นเวที แล้ว

ฟาดมือตบอีกฝ่ายแบบ

ไม่ทันตั้งตัวแล้วเดิน

จากมา 

งานนั้นเสียง

แตก เพราะบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับสมิธที่ใช้

ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านรายการที่

ถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ขณะที่บางคนก็เป็นกำาลัง

ใจให้คริส ร็อก แม้จะโดนตบหน้า แต่ก็ไม่ได้

ตอบโต้กลับ ซ้ำายังทำาหน้าที่พิธีกรต่อได้อย่างดี

เยี่ยม

ตามรายงานของแอริโซนา รีพับบลิก     

คริสได้บอกกับแฟนๆ ระหว่างขึ้นโชว์สแตนด์อัปที่

ฟีนิกซ์ ว่าการกลับมาที่งานประกาศรางวัลจะเป็น

เหมือนกับการกลับไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้ง

เขาสาธยายว่า 

การกลับไปสู่ค่ำาคืนที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดในฮอลลีวูด ก็

เหมือนกับการขอให้นิ

โคล บราวน์ ซิมป์สัน 

กลับไปยังร้านอาหารที่

นำาไปสู่การเสียชีวิตของ

เธอ และการพิจารณา

คดีฆาตกรรมที่ตามมา

ของโอเจ ซิมป์สัน

คริสบอกด้วยว่า 

เขายังได้เคยปฏิเสธข้อ

เสนอจากซูเปอร์ โบว์ลมาแล้ว หลังเกิดเหตุในพิธี

มอบรางวัลออสการ์ปีนี้

วิลล์ที่น่าจะมั่นใจมากในพลังของตัว

เอง จากการเพิ่งฟิตซ้อมร่างกายมาจากเรียลลิตี

โชว์เป็นช่วงเวลาหลายเดือน

ก่อนหน้านั้น แต่ก็ทำาได้แค่

ตบให้คริสหน้าหัน หลังจาก

นั้นอนาคตของเขาในวงการก็                               

เรียกได้ว่าดับไปเลย ก็เล่นใช้

ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 

ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี ล่าสุดเมื่อ

เร็วๆ นี้ เขาออกมาขอโทษต่อ

สาธารณะอีกครั้งสำาหรับการ 

กระทำาของเขา แต่ก็ไม่ได้มี

ใครสนใจนัก ขณะที่คริสเริ่มที่

จะพูดถึงเหตุการณ์นั้นในแบบ

ติดตลกหลังไม่ยอมเอ่ยถึงมา

นาน. 
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สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

กำาลังสนุกกับงาน เรารักงาน 

เรารักตัวเอง เหมือนเซฟตัว

เอง แต่พอถึงจุดจุดหนึ่ง

เราก็มีความพร้อมด้วยวัย

วุฒิเราด้วย ด้วยหน้าที่

การงานเราก็ทำางานมา 

20 กว่าปีแล้ว มันน่าจะ

ถึงเวลาแล้วแหละ

ที่คนไม่ค่อย

รู้เรื่องความรัก

ของเรา ด้วย

หนึ่งคือไม่ค่อย

มีใครถาม แล้ว

ตัวเราเองก็ไม่

ชอบอวดหรือว่า

เปิดแฟนสักเท่า

ไหร่ เราก็จะ

ใช้ชีวิตปกติ

ด้วย อย่างที่บอก

คือตาค่อนข้างที่

จะรักตัวเอง รัก

งาน แล้วก็ห่วง

สายตารอบข้าง

ด้วยว่าเขาจะ

มองเรายังไง

จริงๆ อายุ

ห่างกัน 13 ปี แต่

ระยะทางตาต้อง

ใช้ชีวิตอยู่ที่

กรุงเทพฯ เป็นหลัก เขาก็จะอยู่เมืองกาญจนบุรี 

ซึ่งนานๆ ตาก็จะกลับบ้านที บางทีสามเดือนกลับ

ครั้งหนึ่ง และเวลากลับบ้านที่กาญจนบุรีตาก็จะ

ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ อยู่กับครอบครัว ไม่ไปไหน 

เพราะตาไปได้ไม่นาน หนึ่งถึงสองวันก็ต้องกลับ

กรุงเทพฯ อีกแล้ว เราก็เลยอยากใช้ชีวิตตรงนั้น 

ซึ่งตาก็จะไม่ค่อยได้เจอเขา แต่หลังแต่งงานแล้วก็

จะอยู่กาญจนบุรีเป็นหลัก แต่ถ้ามากรุงเทพฯ ก็จะ

มาด้วยกัน ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะตัวติดกัน

เรื่องที่เขามีครอบครัวมาแล้ว จริงๆ ตาว่า

ทุกคนมีอดีตเหมือนกันหมด แม้แต่ตัวตาเองก็มี 

เราก็มองข้ามตรงนั้นไป ซึ่งเรามองปัจจุบันของ

เขา เขาก็ไม่ได้มีพันธะอะไร ดูแลตัวเองได้ ดูแล

แม่ได้ แถมในระยะเวลาที่เราศึกษาดูใจกัน เขา

ก็ดูแลเรา เขาก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ให้คำาปรึกษา

เรา สอนเราได้ คือบางเรื่องเขาก็จะสอนเรา บาง

เรื่องเราก็จะเตือนเขา

ส่วนเรื่องจะมีน้องไหม ตอนนี้ ไปปรึกษา

หมอก็แนะนำาให้เก็บไข่แล้วก็ฉีดเข้าไป เราก็คุยกัน

ว่าลองวิธีธรรมชาติก่อน พอเราอายุมาก เราก็ได้

ศึกษาวิธีการตั้งครรภ์ว่าเราต้องหาหมอด้วยเหรอ

ถ้าอายุเยอะ จริงๆ คิดว่าปีนี้ก็น่าจะรู้เรื่องว่าได้

หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้ปีหน้าก็ไปวิธีวิทยาศาสตร์ค่ะ 

ทางพี่ปุ่นมีเชื้อแฝด หลานเขาเป็นแฝด จริงๆ เรา

ก็อยากได้แฝดเพราะเรามีช้า ก็เลยอยากมีทีเดียว

สองคนไปเลย จริงๆ ชอบเด็กผู้หญิง เพราะมี

ความมุ้งมิ้ง ความซนจะน้อยว่าเด็กผู้ชาย ถ้ามีลูก

ก็คงจะพักเรื่องงานหนึ่งปี แม่ก็อยากให้มีหลานให้

แม่ แม่ก็พร้อมเลี้ยงค่ะ”.

‘คริส ร็อก’เมินกลับไปเป็นพิธีกรออสการ์

‘ลี โอนาร์ โด	ดิคาปริโอ’เลิกอีกแล้ว

หลังแฟนที่คบมา7ปีอายุครบ25

ลีโอนาร์ โด	ดิคาปริโอ	กลับมาเป็นโสด

อีกครั้งในวัย 47 เมื่อตกลงแยกทางกับแฟน

สาวนางแบบที่อายุห่างกัน 22 ปี คามิลา มอร์

โรเน จบความสัมพันธ์ 7 ปี หลังจากเลี้ยง

ต้อยมาตั้งแต่อายุ 18 

ก่อนหน้านี้ก็มีเมาธ์กันระแคะ

ระคาย ดาราหนุ่มระดับ “เอลิสต์” 

ของฮอลลีวูด ดูจะห่างๆ จากแฟน

สาว คามิลา อายุ 25 ในช่วงซัมเมอร์

ที่ผ่านมา สุดท้ายก็ชัดเจนว่าทั้งสอง

แยกทาง ทางใครทางมัน แต่ก็จบกัน

ด้วยดี

แฟนๆ พากันเดากันว่า การ

เลิกของทั้งคู่เกิดขึ้นหลังจากฝ่ายหญิง

อายุ 25 ซึ่งจะเกี่ยวกันหรือไม่ก็ไม่รู้ 

แต่สำาหรับแฟนๆ ชาวไทย ต้องบอกว่าคู่นี้เจอ

อาถรรพ์เลข 7 แน่นอน.

Interthaipost69@gmail.com

‘ดวงตา คงทอง’ควงสามีเปิดใจ

หลังเป็นเจ้าสาวป้ายแดงได้1เดือน

เจดา พิงเก็ตต์ สมิธ ภรรยาของวิลล์ สมิธ

วิลล์ สมิธ กับจังหวะตบคริส ร็อก

คริส ร็อก
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เอาใจคอญี่ปุน    ชิเงกิ โคบายาชิ ผอ.สํานักขาวสารญี่ปุ นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ น

ประเทศไทย เปดงาน “THE MALL JAPAN DISCOVERY 2022 : 10th ANNIVERSARY” 

ชวนสัมผัสมนตเสน�หศิลปวัฒนธรรมญ่ีปุน ล้ิมลองสุดยอดเมนูตนตํารับ โดยมี วรลักษณ ตุลาภรณ 

ตอนรับ พรอมดวย นันทวัฒน โชติวิจิตร, สิริพร ใจสะอาด, คุริยามะ มาซากิ, ม.ล.ภาสันต 

สวัสดิวัตน, ณเดชน คูกิมิยะ, อุรัสยา เสปอรบันด รวมงาน ที่ เดอะมอลล บางกะป 

เซเวน อินโนเวชั่น อวอรดส 2022      ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ

ชัยพัฒนา มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมเซเวน อินโนเวช่ัน อวอรดส 2022” ในงาน Thailand 

Synergy เพ� อ SMEs ไทย โดยมี ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน

รางวัล และกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล  รวมแสดงความ

ยินดี ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค

กรมหมอนไหม รวมจัดนิทรรศการ

ในงาน “วุฒิสภา สืบสาน อนุรักษศิลป 

ผาถิ่นไทย” เน� องในโอกาสมหามงคล เฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 

สิงหาคม 2565

กรมหมอนไหม โดยนายวัชรพงษ 

แกวหอม รองอธิบดีกรมหมอนไหม รวมงาน 

“วุฒิสภา สืบสาน อนุรักษศิลป ผาถิ่นไทย” 

เน� องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 

ณ บริเวณหนาหองประชุมวุฒิสภา โดยมี

ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา เปนประธาน พรอมดวย 

นางเพ็ญพักตร ศรีทอง รองประธานคณะ

กรรมาธิการฯ พลเอก สิงหศึก สิงห ไพร 

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย 

สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ประธานคณะ

กรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ สมาชิกวุฒิสภา 

นางสาวนภาภรณ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา 

และผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เขารวมกิจกรรม

สําหรับงานดังกลาวจัดขึ้นเพ� อเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

กรมหมอนไหมรวมจัดนิทรรศการ “วุฒิสภา สืบสาน อนุรักษศิลป ผาถิ่นไทย”

90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 และ

รวมรณรงค สงเสริม สนับสนุน การแตงกาย

ดวยผาไทยใหแพรหลายและคงอยูสืบไป  

ภายในงาน ประกอบดวยกิจกรรมมากมาย 

อาทิ การถายทอดความรู พรอมการสาธิต

การแตงผาไทย การจัดแสดงนิทรรศการจาก

หน�วยงาน และกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

ตาง ๆ เปนตน 

โดยกรมหมอนไหมไดรวมจัดนิทรรศการ 

“หมอนไหมสายใยพระมารดา สืบทอดภูมิปญญา 

พัฒนาสูสากล” ซึ่งไดบอกเลาความเปนมา

และบทบาทภารกิจของกรมหมอนไหม 

รวมทั้ งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ที่มีตอวงการ

หมอนไหมของประเทศไทยมาอยางยาวนาน 

พรอมท้ัง จัดแสดงผาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

“ตรานกยูงพระราชทาน” ทั้ง 4 สี ไดแก 

สีทอง สีเงิน สีน้ําเงิน และสีเขียว โดยกรม

หมอนไหมได ใหบริการตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานผาไหม “ตรานกยูงพระราชทาน” 

ใหกับผูผลิตผาไหมทั่วประเทศ เพ� อเพิ่มมูลคา

และสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค

แม็คโคร จับมือกระทรวงพาณิชย เดินหนาติดอาวุธรานคาปลีกท่ัวไทย ค๊ิกออฟ “วันโชหวยไทย 

สูภัยเศรษฐกิจ” ที่ขอนแกน   แม็คโคร เดินหนาสานตอพันธกิจเคียงขางผูประกอบการคา

ปลีกขนาดเล็กอยางตอเน� อง โดยเฉพาะภูมิภาคอีสานพ้ืนท่ีซ่ึงมีรานคาชุมชน รานชํา รานโชหวย 

มากที่สุด ลาสุดจัดงาน “แม็คโคร วันโชหวยไทย สูภัยเศรษฐกิจ” เพ� อเสริมศักยภาพให

ผูประกอบการโชหวยใหพรอมแขงขันได ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบดาน ดวย

การนําเทคนิคความรูดีๆ มาแบงปนใหเจาของธุรกิจเล็กๆ ในชุมชนไดใชปรับปรุงรานคาสูการ

เปนสมารทโชหวย อยูรอด อยูรุงไดในทุกสถานการณ โดยไดรับเกียรติจาก ชาญยุทธ วันดี 

พาณิชยจังหวัดขอนแกน ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน โดยมี สรวิทย จิตรธรรม ประธาน

การจัดงานกิจกรรม ‘วันโชหวยไทย’ ใหการตอนรับ ณ แม็คโคร สาขาขอนแกน

บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด 

(มหาชน) หรือ “PRANDA GROUP” ผูผลิต 

จัดจําหน�ายและคาปลีกเคร� องประดับ อีกทั้ง

ยังเปนผูนําดานการสงออกเคร� องประดับ

อัญมณีของไทย และเปนองคกรตนแบบ

ดานการพัฒนาสูความยั่งยืน  ไดเปดบาน

ตอนรับคณาจารยและเจาหนาที่ จากสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย (Sasin) และคณะนักศึกษาจาก 

Singapore Management University (SMU) 

ในโอกาสเขาศึกษาดูงานเร� องแนวทางปฏิบัติ

ดานความยั่งยืนขององคกร

ท้ังน้ี คุณปติพงษ เตียสุวรรณ  กรรมการ

ผูจัดการ สายOmnichannel Retailing บมจ.

แพรนดา จิวเวลรี่ ได ใหการตอนรับและ

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ

แพรนดา จิวเวลร่ี ท่ีควบคูการพัฒนาอยางยั่งยืน

ครอบคลุมทุกมิติ  ท้ังในดานส่ิงแวดลอม  สังคม 

และบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะอยางย่ิงแนวทาง

แพรนดา จิวเวลรี่ เปดบานตอนรับคณะศึกษาดูงานดานความยั่งยืนองคกร

การบริหารจัดการบุคลากรที่บริษัทฯดูแล

พนักงานเสมือนคนในครอบครัว หรือที่เรียก

วา “Pranda Family” โดยใชหลักการดูแล

อยางเปนธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และ

การดูแลที่ เอื้อไปถึงครอบครัวพนักงาน 

เพ� อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมี

ความสุข   

พรอมกันนี้ คุณปติพงษ ไดพาคณะ

ศึกษาดูงานเขาเยี่ยมชมพื้นที่สวนตางๆ ของ

บริษัทที่สะทอนถึงการบริหารจัดการดาน

สวัสดิการแกบุคลากร อาทิ การจัดตั้ง “ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการ” ท่ีบริษัทฯ

ใหความสําคัญตอการสงเสริมสถาบันครอบครัว 

อันเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสังคม 

จึงสนับสนุนการดูแลบุตรของครอบครัว

พนักงาน จัดใหมีพยาบาลคอย

ตรวจสุขภาพเด็ก ๆ ในแตละวัน 

มีพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเปนพนักงาน

ประจําและผานการอบรมดาน

การดูแลเด็กโดยตรง เพ� อดูแล

เสริมสรางพัฒนาการของเด็ก

ตามวัย และสรางความพรอม

ของเด็กกอนวัยเรียน เปนตน

บมจ.แพรนดา จิวเวลรี่ 

ถือเปนอีกหนึ่งองคกรตนแบบ

ดานการพัฒนาความยั่งยืน 

แ ล ะ เ ป น บ ริ ษั ท แ ร ก ข อ ง

ประเทศไทยที่สมัครใจเขารวม

สนธิสัญญาโลกขององคการ

สหประชาชาติ หรือ “UN Global Compact” 

ซึ่งเปนเครือขายการพัฒนาเพ� อความยั่งยืน

ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งแพรนดา จิวเวลรี่มี

ความมุงมั่นในการดําเนินกิจการสูเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตอ

สังคม  โดยมีสวนรวมในการพัฒนาทดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีความ

สมดุลอยางตอเน� องตลอดกวา 4 ทศวรรษ

ที่ผานมา

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายกัมปนาท บุญยารุณ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/                    

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาจันดี (นครศรีธรรมราช) 

เลขท่ีบัญชี ๕๔๒-๒-๓๗๒๗๐-๘ ช� อบัญชี 

นางสาวศิริลักษณ จันทรเมือง

- นางสาว

ศิริลักษณ 

จันทรเมือง

๕๙,๒๐๔.๖๖ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๕ เมษายน 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๕๙,๒๐๔.๖๖ บาท (หาหม� นเกาพัน

สองรอยส่ีบาทหกสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายกัมปนาท บุญยารุณ กับพวก

 

(นางสาวนัฏฐา คะชา)

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายศุภกร พันธเพชร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๕๐๗๐๕๙๖๕๐๖ ช� อบัญชี นางสาว

ไพ พะวัง 

- นางสาวไพ 

พะวัง

๖,๓๔๑.๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ

ใน เลขที่บัญชี ๐๕๔๘๑๘๐๐๖๖ ช� อบัญชี 

MR.SAW KYAW PIT PIT 

- MR.SAW 

KYAW PIT PIT

๕๔๓,๑๖๙.๕๖ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาปาดังเบซาร 

เลขที่บัญชี ๐๕๔๑๗๕๐๘๙๔ ช� อบัญชี 

MRS. PHYU  AYE 

- MRS. PHYU  

AYE

๑,๑๖๙,๓๐๗.๙๗ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงราย 

เลขที่บัญชี ๐๕๓๘๑๑๖๘๗๔ ช� อบัญชี 

MS. NAN HSAN PAUNG 

- MS. NAN 

HSAN PAUNG

๔๓๑,๑๒๙.๐๕ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๘ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒,๑๔๙,๙๔๘.๑๘ บาท (สองลาน

หน่ึงแสนส่ีหม� นเกาพันเการอยส่ีสิบแปดบาทสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายศุภกร พันธเพชร กับพวก

(นายยุทธศิลป เข็มพิลา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)  

ผูชวยเลขาธิการ ปปง.  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคดี ๒ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นางสาวเพ็ญศิริ นาเมืองรักษ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/   

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๔๓๙๗๘ 

เลขท่ีดิน ๒๐๒ หนาสํารวจ ๒๙๔๒๒ 

ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

เน้ือท่ีประมาณ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา 

พรอมส่ิงปลูกสราง

- นายคมสัน

วนาวิวิธ

๕,๒๘๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ

เลขท่ีบัญชี ๒๒๔-๒-๖๓๑๙๑-๓ ช� อ

บัญชี นายคมสัน วนาวิวิธ

- นายคมสัน 

วนาวิวิธ

๓๓๘,๓๙๕.๒๑ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕

๓ สลากออมทรัพยธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร

สาขาสมุทรปราการ เลขท่ีบัญชี 

๔๐๐๐๒๔๔๕๐๓๒๖ ช� อบัญชีสลาก 

นายคมสัน วนาวิวิธ

- นายคมสัน 

วนาวิวิธ

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

(ผูกกับบัญชีเงินฝาก

รายการที่ ๔)ทรัพยสิน

รายการที่ ๔ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวัน

ที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร

สาขาสมุทรปราการ เลขท่ีบัญชี 

๐๒๐๑๐๑๗๘๕๕๐๓ ช� อบัญชี นาย

คมสัน วนาวิวิธ

- นายคมสัน 

วนาวิวิธ

๑๙,๑๐๖.๙๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสินสาขาเมืองสมุทรเลขที่บัญชี 

๒๐๒๒๔๑๐๔๒๘๙ ช� อบัญชี นาย

คมสัน วนาวิวิธ

- นายคมสัน 

วนาวิวิธ

๘๓,๑๖๑.๑๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน)สาขา

รองเมืองเลขที่บัญชี ๒๓๖-๒-

๐๗๙๙๕-๙ ช� อบัญชี นายสุดใจ 

วิชัยวงษ

- นายสุดใจ 

วิชัยวงษ

๕๗.๑๑ บาท 

(ณ วันที่ ๑๗ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ 

พ.ค. ๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน ๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗,๗๒๐,๗๒๐.๓๕ บาท (เจ็ดลานเจ็ดแสนสอง

หม� นเจ็ดรอยย่ีสิบบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นางสาวเพ็ญศิริ นาเมืองรักษ กับพวก

(นางสาววรรณพร ปดตานัง)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ตําแหน�ง ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

(นางสาวอภิรดี โอภิธากรณ)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

พนักงานเจาหนาที่

หม� นเจ็ดรอยย่ีสิบบาทสามสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

(นางสาววรรณพร ปดตานัง)

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

(DITP) กระทรวงพาณิชย ประกาศความสําเร็จ 

หลังโชวศักยภาพจัดงานแสดงสินคาโลจิสติกส

เสมือนจริงและเจรจาธุรกิจออนไลน (TILOG 

Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) เปนป

ที่ 2 สรางมูลคารวมกวา 1,244.20 ลานบาท 

ตอกย้ํ าความพรอมของธุรกิจโลจิสติกส

ระหวางประเทศของไทย  

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ เปดเผยวา ตามที่กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ ไดจัดงานแสดงสินคาโลจิสติกสและเจรจาธุรกิจออนไลน 

(TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ขึ้น เม� อวันที่ 24 

– 26 สิงหาคม 2565 บนแพลตฟอรม www.tilog-ve.com ตาม

นโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ในการสงเสริมธุรกิจภาค

บริการกลุมโลจิสติกส และมุงใหไทยเปนศูนยกลางดานโลจิสติกส

ของภูมิภาคอาเซียน นั้น งาน TILOG VE 2022 ดังกลาว ไดรับ

การตอบรับเปนอยางดี มีผูเขารวมจากหลายประเทศ อาทิ จีน 

เมียนมา สปป. ลาว เวียดนาม สิงคโปร เกาหลีใต ไตหวัน อินเดีย 

ฮังการี รัสเซีย ไนจีเรีย เคนยา เปนตน

นายภูสิต ระบุวา ตลอดระยะการจัดงาน 3 วัน มีผูเขาชม

ผานเว็บไซตกวา 24,886 ราย เกิดการจับคูเจรจาธุรกิจ จํานวน 

296 คู สรางมูลคาทางการคา 1,244.20 ลานบาท ซึ่งถือวาเกิน

เปาหมายที่ตั้งไว แสดงใหเห็นถึงความพรอมและความตองการ

ดานการขนสงระหวางประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคลองกับ

มูลคาการสงออกของไทย รวมถึงเปนโอกาสสําคัญใหกับผูประกอ

บการโลจิสติกสไทยไดสรางเครือขายพันธมิตร และขยายการให

บริการไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกลุมเปาหมาย

พรอมกันนี้กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ยังมีการจัด

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการโลจิสติกสเพิ่มเติม เชน 

การจัดเสวนานานาชาติดานโลจิสติกสการคาระหวางประเทศ 

ประจําป 2565 ภายใตแนวคิด Empowering E-Commerce and 

Cross Border Logistics โดยจะจัดระหวางวันที่ 1 – 2 กันยายน 

2565 ณ Hall 2 Lido Connect กรุงเทพมหานคร และผานระบบ 

Webinar เพ� อพัฒนาความพรอมใหกับผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสดาน

อีคอมเมิรซและการคาขามแดน โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในวงการ

โลจิสติกสทั้งในประเทศและตางประเทศมารวมใหขอมูลแลกเปลี่ยนองค

ความรู 

นอกจากนี้จะสงทายดวยงาน Digital Life…Digital Logistics by 

DITP ระหวางวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ณ ศูนยการคาฟวเจอรพาร

คและสเปลล รังสิต เพ� อเปดโอกาสใหผูใหบริการขนสงเพ� ออีคอมเมิรซ 

และผูผลิตเทคโนโลยีดานโลจิสติกสรวมออกบูธนําเสนอสินคาและ

บริการใหกับผูประกอบการที่สนใจ 

ทั้งนี้ สามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศได โดยไมเสียคาใชจาย ติดตามขอมูลขาวสารไดที่ 

Facebook Fanpage: DITP Logistics และ www.tradelogistics.go.th

พาณิชย –DITP ประกาศความสําเร็จ TILOG VE 2022 

ขยายเครือขายเช� อมผูประกอบการโลจิสติกส ไทยกับตางประเทศ ผลตอบรับเกินคาด

D.dent เฉลิมฉลองยอดขาย 1 ลานหลอด     “ยาสีฟน ดี.เดนท (D.dent)” เดินหนารุก

ตลาด เปดตัว 2 พรีเซ็นเตอรช� อดัง "เจนนี่ ไดหมดถาสดช� น" และ "ปาจุรี" รวมโปรโมทในงาน 

“D.dent เฉลิมฉลองยอดขาย 1 ลานหลอด” พรอมจัดหนักจัดเต็มกิจกรรมความบันเทิงมาเต็ม

รูปแบบ การประกวด D.dent Cover Dance Contest 2022 มินิ คอนเสิรต ทอลกโชว แจก

ทอง ประกาศเตรียมปูพรมกลยุทธการตลาดแบบปาลอมเมือง มั่นใจสิ้นป 2566 ยอดขายทะลุ 

1,000 ลานบาท 

เม� อครั้งที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

ก รมสม เ ด็ จพ ระ เ ทพรั ตน ร าชสุ ด า ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน

ทรงเปดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมของ

สหกรณ โคนมปากชอง จํากัด อ.ปากชอง 

จ.นครราชสีมา เม� อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 

โดยตรัสแกผูที่มาเฝารับเสด็จความตอนหนึ่ง

วา “ตองปลูกฝงลูกหลานสมาชิกใหรักอาชีพ

การเล้ียงโคนม มีผูสืบทอดอาชีพการเล้ียงโคนม 

และมีการอบรมสงเสริมใหความรู ในการ

เลี้ยงโคนม”

จากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยกรมสงเสริมสหกรณ จึงไดนอมนําพระ

ราชกระแสรับสั่งมาสานตอแนวพระราชดําริ

อาชีพพระราชทานเล้ียงโคนม ดวยการรวมมือ

กับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในการสนับสนุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา

สัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตรแกบุตร

หลานสมาชิกสหกรณ โคนมและสหกรณ

การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมตลอด

หลักสูตร โดยทุนการศึกษาดังกลาวไดจัดสรร

เงินมาจากดอกผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2560 จวบจน

ปจจุบัน

ลาสุดเม� อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวม

มือระหวางกรมสงเสริมสหกรณกับสถาบัน

การศึกษา 4 แหงประกอบดวยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยแมโจ  

ณ หองประชุม ช้ัน 3 อาคารฝกอบรมสวนกลาง 

สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร                   

ทั้งนี้ เพ� อสนับสนุนดานการศึกษาตอ

ในระดับปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร 

และสาขาสัตวศาสตร ใหกับบุตร – หลาน

สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม จํานวน 145 ทุน 

ซึ่งเปนทุนอุดหนุนจายขาดใหตลอดหลักสูตร

กําหนดระยะเวลาของโครงการไว 3 ป ตั้งแต  

ปการศึกษา 2566 – 2568 ซึ่งไดจัดสรรเงิน

จากดอกผลของกองทุนพัฒนาสหกรณมา

สนับสนุนเปนทุนการศึกษา จํานวน 30 ลานบาท 

โดยแบงเปน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 30 ทุน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

30 ทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ทุน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

18 ทุน มหาวิทยาลัยแมโจ 49 ทุน และ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 3 ทุน 

ปจจุบันมีบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ

ไดรับทุนการศึกษาแลวจํานวนทั้งสิ้น 29 คน 

เปนสาขาสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และมหาวิทยาลัยขอนแกน รวม 17 คน และ

สาขาสัตวศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

และมหาวิทยาลัยแมโจ รวม 12 คน เงินทุน

ศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 8.08  ลานบาท  

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ กลาวภายหลังการลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาววา

ขณะนี้กรมสงเสริมสหกรณ ไดเตรียมไวเพ� อ

สนับสนุนทุนการศึกษาจากดอกผลของกอง

ทุนพัฒนาสหกรณ ใหกับบุตรหลานสมาชิก

สหกรณ โคนมและสหกรณการเกษตรที่มี

สมาชิกเลี้ยงโคนม ในเบื้องตนจํานวนทั้งสิ้น 

30 ลานบาท โดยมีหลักเกณฑ คือ ทาง

สถานศึกษาจะจัดสรรโควตาในการรับนิสิต

นักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

กรมสงเสริมสหกรณจะสนับสนุนทุนการศึกษา

ใหจนจบหลักสูตร และสหกรณท่ีสมาชิกสังกัด

อยูอาจรวมสนับสนุนคาใชจายอ� นใหเพิ่มเติม

นอกเหนือจากทุนการศึกษา ซ่ึงเม� อบุตร-หลาน

สมาชิกสหกรณที่ขอรับทุนดังกลาวไดเรียน

จนจบการศึกษาแลว มาปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ี

ของสหกรณเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 

หรือเปนที่ปรึกษาของสหกรณเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 5 ป ตามขอตกลงกับสหกรณ

น.ส.วารุเนตร เชื้อสายสิทธิ์ นิสิตปที่ 

3 สาขาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กําแพงแสน ทายาทสมาชิกสหกรณ โคนม

ปากชอง จํากัด อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

ซึ่งเปนหนึ่งในผูรับทุนการศึกษาโครงการนี้

เผยวารูสึกดีใจที่ ไดรับทุนดังกลาว และ

ตั้งใจจะไปชวยงานธุรกิจฟารมโคนมของ

ครอบครัวหลังเรียนจบ “หนูเปนลูกคนเดียว

ของครอบครัว พอกับแมก็ตั้งใจอยากใหไป

ชวยงานฟารมท่ีบานหลังเรียนจบ” น.ส.วารุเนตร

เผยความตั้งใจ 

ปจจุบันฟารมของครอบครัวเธอมี

โคนมจํานวน 30 ตัว และตั้งใจจะสานตอ

ธุรกิจของครอบครัวตอไป เน� องจากตนเอง

โตมากับฟารมโคนม จึงไดเรียนรูมาโดยตลอด 

สวนเหตุผลที่ตัดสินใจเรียนสาขาสัตวศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน เพราะทราบจากขอมูลวามีพื้นที่

กวางขวางและชาวบานมีอาชีพเล้ียงโคกันมาก 

ที่สําคัญแมและญาติเคยมาอบรมที่นี่แลว

ชอบมาก จึงอยากใหตนเองมาเรียนที่นี่ 

น.ส.ณิชากร บัวเนียม นิสิตปที่2 คณะ

สัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทายาทสมาชิกสหกรณ โคนมพัทลุง จํากัด 

อ.เมือง จ.พัทลุง ทายาทเกษตรกรอีกรายที่

ไดรับทุนการศึกษาดังกลาวรูสึกดีใจที่ ไดรับ

ทุนการศึกษาจากกรมสงเสริมสหกรณ แมวา

กรมสงเสริมสหกรณสานตออาชีพพระราชทาน มอบทุนบุตรหลานสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม

จะไดรับเฉพาะคาเทอม แตก็ชวยแบงเบาภาระ

ของครอบครัวได “ต้ังใจอยากเรียนสัตวแพทย

อยูแลว รูสึกดีใจมากที่ไดรับทุน ที่บานเลี้ยง

โคนมอยูประมาณ 60 ตัว ตั้งใจวาเม� อเรียน

จบก็จะกลับไปชวยทําฟารมที่บานคะ”ทายาท

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมคนเดิมกลาวย้ํา 

ดานนายนนทะชัย โนนพุทธา ผูจัดการ

ชุมนุมสหกรณโคนมภาคใตและภาคตะวันตก 

กลาวยอมรับวาการที่กรมสงเสริมสหกรณ

ได ใหทุนการศึกษาแกลูกหลานเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคนมในระดับปริญญาตรีถือเปนเร� อง

ที่ดี เปนการกระตุนสรางแรงจูงใจใหเยาวชน

คนรุนใหมเห็นคุณคาของการเลี้ยงโคนมเพ� อ

จะไดมีคนสืบสานเปนทายาทของเกษตรกร 

ที่สําคัญยังไดนําองคความรู ใหมมาพัฒนา

ฟารมโคนมตอไป

“ในสวนของชุมนุมสหกรณทําไดแค

ชวยแพรกระจายขาวใหสมาชิกไดรับรูอยาง

ท่ัวถึง แตการท่ีจะใหชุมชนไปใหทุนการศึกษา

ตอเน� องเรียนสูง ๆ แบบนี้เปนเร� องยากมาก  

เพราะวาใชงบประมาณสูงพอสมควร แต

ปกติสหกรณ โคนมแทบทุกแหงก็แจกทุนการ

ศึกษาแกลูกหลานสมาชิกสหกรณเปนประจํา

ทุกปอยูแลวในวันประชุมใหญ  แตไมไดให

มากมาย ใหคนละสามพันหาพันเขาทําอยูแลว

ในการปลูกฝงทางดานการศึกษาของเยาวชน” 

ผูจัดการชุมนุมสหกรณ โคนมภาคใตและภาค

ตะวันตก กลาวย้ําทิ้งทาย

ตอนรับ     ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป ใหการตอนรับ รศ.ดร.เปร� อง กิจรัตนภร 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในโอกาสมารวมงานโครงการ

อบรมและฝกปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ดวยกระบวนการ

วิศวกรสังคม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพัชร เพ็ชรอาภรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เขารวมงาน พรอมกันน้ี อนัคพล อิงคะกุล รองประธาน มิราเคิล กรุป, ปริญญา หงสเลิศลักษณ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ มิราเคิล กรุป, เทอดศักดิ์ ปวิธพาณิชย รองผูจัดการทั่วไป, นาถวีณา 

ลอมทรัพย ผูอํานวยการฝายส� อสารการตลาด รวมตอนรับ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จิตแพทย์กัมพูชาคว้ารางวัล ‘แมกไซไซ’

มะนิลา • จิตแพทย์ชาวกัมพูชาผู้รักษาเหยื่อเขมรแดงหลาย

ชีวิตเป็นหนึ่งในผู้คว้ารางวัลรามอนแมกไซไซประจำาปีนี้ เอ                                                                                 

เอฟพีรายงานมูลนิธิที่ดำาเนินการมอบรางวัลแมกไซไซประ 

กาศผู้ชนะรางวัลทั้ง 4 รายผ่านทางออนไลน์เมื่อวันพุธ ได้แก่ 

สกธีรา ชิม จิตแพทย์ชาวกัมพูชา วัย 54 ปี ผู้รักษาด้านจิตใจ

กับเหยื่อเขมรแดง เป็นระบอบที่เหี้ยมโหดซึ่งสังหารประชา 

กรเขมรไปเกือบ 1 ใน 4 จากความอดอยาก, ถูกใช้งานหนัก

และการสังหารหมู่ในช่วงทศวรรษ 1970 ส่วนอีก 3 คนที่ได้

รางวัลแมกไซไซ ได้แก่ แกรี เบนเชกิบ นักเคลื่อนไหวด้าน

สิ่งแวดล้อมและผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศส วัย 27 ปี ใน

ความพยายามทำาความสะอาดแม่น้ำาหลายสายในอินโดนี 

เซีย, แพทย์หญิงแบร์นาแด็ต มาดริด แพทย์ชาวฟิลิปปินส์ 

วัย 64 ปี ซึ่งก่อตั้งศูนย์คุ้มครองเด็กทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือ

เด็กที่โดนล่วงละเมิดจากครอบครัว และทาดาชิ ฮัตโตริ จักษุ

แพทย์ชาวญี่ปุ่น วัย 58 ปี จากการผ่าตัดตาฟรีให้ประชาชน

ในเวียดนาม

พรรครัฐบาลญี่ปุ่นจ่อตัดสัมพันธ์ลัทธิมูน

โตเกียว • นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพุธว่า สมาชิก

พรรครัฐบาลของเขาจะต้องตัดความสัมพันธ์กับโบสถ์แห่ง

ความสามัคคีที่บางคนเรียกว่าลัทธิมูน ที่กำาลังโดนตรวจสอบ

ภายหลังเกิดการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ 

เอเอฟพีรายงานว่า ผู้ที่ลอบสังหารอาเบะไม่พอใจลัทธินี้จาก

ที่แม่ของเขาไปเกี่ยวข้อง และมีการบริจาคเงินจำานวนมาก

ให้กับลัทธิ และทำาให้เขามุ่งเป้าไปที่อดีตนายกรัฐมนตรี โดย

เชื่อว่าเขาเกี่ยวข้องกับลัทธิดังกล่าว ล่าสุดมีการเปิดเผยว่า

มีความเชื่อมโยงระหว่างลัทธิมูนกับกลุ่มนักการเมืองจนเป็น

ประเด็นขึ้นมา กลุ่มนักการเมืองดังกล่าวรวมถึงพี่ชายของ

อาเบะ และโนบุโอะ คิชิ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 

ยอมรับว่าได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกลัทธินี้ระหว่างการ

เลือกตั้ง  

เกาหลีใต้ยกเลิกตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ

โซล • เกาหลีใต้นับจากวันเสาร์นี้เป็นต้นไปจะยกเลิกข้อบัง 

คับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ไม่จำาเป็นต้องแสดงผลตรวจ

โควิด-19 ก่อนออกเดินทางจากต้นทาง แต่ถึงอย่างไรยังจะ

ต้องตรวจพีซีอาร์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเดินทางถึง รอยเตอร์

รายงานการผ่อนคลายกฎครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางตัวเลขผู้

ติดเชื้อรายวันลดลงในเกาหลีใต้ โดยอยู่ที่ประมาณ 100,000 

ราย ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับมากกว่า 180,000 

ราย ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม “จำานวนผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์

ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 9 สัปดาห์ และไวรัสโคโรนากำา                                                                           

ลังแสดงสัญญาณการชะลอตัว” ลี คีอิล รัฐมนตรีช่วยสาธารณ 

สุขเกาหลีใต้กล่าว การประกาศเมื่อวันพุธเป็นความเคลื่อน 

ไหวตามอย่างญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในการยกเลิกการตรวจ

ก่อนออกเดินทาง และเกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้เตรียมฉลอง

วันหยุดขอบคุณพระเจ้าในวันชูซอกในสัปดาห์หน้า.

หรัฐฯ ส่งเรือรบ 2 ลำาแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

จีนประกาศยกระดับความเตรียมพร้อม

เป็นการโชว์กล้ามของสหรัฐฯ ครั้งแรกใกล้ๆ จีน เพื่อ

แสดงการปกป้องไต้หวัน...เป็นครั้งแรกหลังการมาเยือน  

ของแนนซี เพโลซี, ประธานสภาผู้แทนสหรัฐฯ

เป็นจังหวะเดียวกับที่ไต้หวันประกาศเพิ่มงบประมาณ

กลาโหม 14.9% พร้อมกับเตรียมการ “ปฏิรูปกองทัพ” ครั้ง

สำาคัญเพื่อตั้งรับภัยคุกคามจากจีนแผ่นดินใหญ่

ไต้หวันต้องการแสดงความตื่นตัวทางด้านกลาโหม

ก็เพื่อยันกับที่ปักกิ่งว่าพร้อมจะใช้กำาลัง “รวมชาติ” หาก

ไต้หวันยังพูดถึงเรื่องแยกดินแดน

อเมริกาส่งเรือรบมาแล่นแถวนี้โดยอ้าง “เสรีภาพแห่ง

การเดินเรือในทะเลหลวง”

ขณะที่จีนยืนยันว่าช่องแคบไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ

อธิปไตยจีน

ที่น่าวิเคราะห์เป็นพิเศษคือ การที่รัฐบาลไต้หวันเสนอ

งบประมาณด้านการป้องกันประเทศสำาหรับปี 2023  

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอกย้ำาว่ากองทัพของเกาะแห่งนี้ยัง

คงกระตือรือร้นที่จะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อยกระดับ

ความพร้อมรบของตน

งบประมาณทางทหารของรัฐบาลประธานาธิบดีไช่ อิง

เหวิน ที่เสนอเป็นจำานวน 523.4 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน 

(17.3 พันล้านดอลลาร์) หรือประมาณ 622,000 แสนล้าน

บาท

เท่ากับขยับขึ้น 14.9% จากการจัดสรรทั้งหมดในปีนี้ 

งบประมาณทางทหารก้อนนี้รวม 108.3 ล้านดอลลาร์

ไต้หวัน สำาหรับเครื่องบินไอพ่นต่อสู้ขั้นสูง

และโครงการยกระดับความสามารถในการต่อสู้ทาง

ทะเลและทางอากาศ 

หากรวมงบ “กองทุนพิเศษ” อื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกับ

กลาโหมด้วย งบประมาณทั้งหมดจะสูงถึง 586.3 พันล้าน

ดอลลาร์ไต้หวัน

งบเสริมกองกำาลังทางทหารสำาหรับปีใหม่นี้กำาลังรอการ

อนุมัติจากสภานิติบัญญัติหยวน ซึ่งจะเริ่มสมัยประชุมใหม่ใน

เดือนหน้านี้

ไม่ต้องสงสัยว่าเป็นจังหวะที่สอดคล้องกับกรณีที่

ไต้หวันอ้างว่า “ภัยคุกคาม” จากจีนแผ่นดินใหญ่กำาลังสูงขึ้น

ตลอดเวลา

จึงต้องทำาทุกอย่างที่จะ

เสริมความสามารถของตน

ในการป้องกันตัวเอง หลัง

จากที่ปักกิ่งทำาการซ้อมรบ

ทางทหารด้วยกระสุนจริงครั้ง

ใหญ่ที่สุดรอบๆ เกาะไต้หวัน

เมื่อต้นเดือนนี้

โดยที่ “กองทัพปลด 

แอกประชาชน” จีนได้ส่ง

เครื่องบิน โดรน ขีปนาวุธ 

และเรือรบปฏิบัติการไปรอบๆ 

ไต้หวันและหมู่เกาะรอบนอก

หลังการเยือนของเพโลซีที่

กลายเป็นฉนวนของความขัด

แย้งระลอกใหม่ระหว่างจีน, 

สหรัฐฯ และไต้หวัน

เมื่อเดือนมกราคมที่

ผ่านมา ฝ่ายนิติบัญญัติของไต้หวันผ่านร่างกฎหมายใช้จ่ายเพิ่ม

เติมประมาณ 8.6 พันล้านดอลลาร์ สำาหรับงบประมาณการ

ป้องกันประเทศเป็นกรณีพิเศษ 5 ปี 

นอกเหนือจากงบประมาณการป้องกันประจำาปี ในปีนี้การ

ใช้จ่ายด้านกลาโหมของจีนเพิ่มขึ้น 7.1% เป็น 1.45 ล้านล้าน

หยวน (211 พันล้านดอลลาร์) สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 6.8% ในปี 

2564

ไต้หวันยืนยันว่าจีนคอมมิวนิสต์ไม่เคยปกครองตน แต่

ปักกิ่งอ้างว่าเกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “จีนเดียว” และ

ปฏิเสธที่จะยืนยันว่าจะ “รวมชาติด้วยวิธีสันติ” แต่เพียงอย่าง

เดียว

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศบ่อยครั้งว่าหากจำาเป็น 

ปักกิ่งก็จะไม่ลังเลที่จะใช้กำาลัง

เพื่อจัดการกับพวก “แยกดิน

แดน”

ภายใต้การนำาของ

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน 

ไต้หวันได้ดำาเนินการปฏิรูป

ระบบการป้องกันประเทศใน

หลายด้าน รวมถึงการเสริม

ความแข็งแกร่งให้กับกองกำาลัง

สำารอง เพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์

เป็น 2 เท่า และการสร้าง

หน่วยพลเรือนที่ปฏิบัติการโยง

กับกองทัพอีกหลายหน่วย 

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มาร์ก เอส

เปอร์ ระหว่างการเยือนไทเปเมื่อเดือนกรกฎาคม เรียกร้อง

ให้ไต้หวันขยายเวลาการฝึกทหารภาคบังคับ 4 เดือนที่มีอยู่

สำาหรับเกณฑ์ทหารเป็นอย่างน้อย 1 ปี และให้รวมถึงผู้หญิง

ด้วย

ทุกวันนี้มีเพียงผู้ชายไต้หวันที่อายุมากกว่า 18 ปี

เท่านั้นที่ต้องฝึกอบรมวิชาทหารเป็นภาคบังคับ ส่วนผู้หญิง

ไต้หวันมีสิทธิ์เลือกจะเป็นทหารหรือไม่ก็ได้

ตัวเลขล่าสุดบอกว่า มีทหารทั่วไต้หวัน 180,000 นาย 

และทหารหญิงมีเพียง 15% เท่านั้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ หลายชุดได้ผลัก

ดันไต้หวันให้ปรับปรุงกองทัพของตนให้ทันสมัย ให้กลายเป็น 

“เม่น” ที่ปักกิ่งโจมตีและยึดครองได้ยาก 

วอชิงตันแนะนำาให้ไทเปจัดหาอาวุธที่ถูกกว่า คล่องตัว

กว่า และสามารถตั้งรับปักกิ่ง 

แนวทางนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคนวงในในระดับรุ่น

ใหญ่บางคนในไต้หวัน รวมถึง Lee Hsi-min อดีตเสนาธิการ

ทั่วไปของกองทัพไต้หวัน

เขาให้สัมภาษณ์ Nikkei Asia ว่าไต้หวันควรจัดลำาดับ

ความสำาคัญของอาวุธที่คุ้มทุนและเอาตัวรอดได้มากกว่า 

“อาวุธทั่วไป เช่น รถถัง เรือดำาน้ำา และเครื่องบิน มีโอกาส

สูง หากคุณใช้เงินไปกับอาวุธขนาดใหญ่เหล่านี้ คุณจะไม่มี

ทรัพยากรสำาหรับอาวุธขนาดเล็ก”

“ไต้หวันควรได้รับอาวุธขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้ และ

ราคาไม่แพงจำานวนมาก ซึ่งสามารถตั้งรับการโจมตีครั้งแรก

ของปักกิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยขีปนาวุธพิสัยไกลของจีน

หรือเครื่องบินขับไล่ ดังนั้นกองกำาลังจีนจึงต้องพยายามเข้า

ใกล้ไต้หวันมากขึ้น ซึ่งทำาให้พวกเขาเสี่ยงมากขึ้น” ลีกล่าว

ลียกตัวอย่างที่ยูเครนสามารถสกัดกั้นการรุกรานจาก

รัสเซียที่ไต้หวันควรจะสรุปเป็นบทเรียน

เขาเสนอให้มีการจัดตั้งกองกำาลังป้องกันดินแดนของ

ไต้หวันที่เป็นอาสาสมัครทั้งหมด

เพื่อให้ปักกิ่งได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของไต้หวัน และ

ระงับยับยั้งความคิดใดๆ ที่จะบุกยึดเกาะไต้หวันด้วยกำาลัง

(พรุ่งนี้ : อะไรคือหลักการป้องกันตัวเองแบบ “เม่น” 

หรือ Porcupine Defence Strategy)?.
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ไต้หวันยิงเตือนโดรนจีนรุกล้ำ�
เผิงหู • ทหารไต้หวันในหมู่เกาะจินเหมินยิงกระสุนจริงเตือน

โดรนจีนที่บินวนเวียนนอกชายฝั่งของเกาะเมื่อวันอังคาร ด้าน

ประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน กล่าวกับทหารว่า แม้ไต้หวันจะยับยั้ง

ชั่งใจต่อการยั่วยุจากจีน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตอบโต้

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ว่า 

ทหารไต้หวันในหมู่เกาะจินเหมิน                                            

ยิงเตือนโดรนจากจีนที่บินวน

เวียนนอกชายฝั่งของเกาะเมื่อ                                               

วันอังคารที่ผ่านมา เป็นครั้ง

แรกที่ ไต้หวันยิงเตือนโดรนจีน                                                

ในช่วงท่ีความตึงเครียดระหว่าง

จีนกับไต้หวันเพิ่มสูงขึ้น 

ไต้หวันร้องเรียนมาแล้ว

หลายครั้งเรื่องที่ โดรนจีนบิน

เข้ามาใกล้กับหมู่เกาะเล็กๆ ของ

ไต้หวันที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งของ

จีนในช่วงท่ีจีนซ้อมรบคร้ังใหญ่

รอบเกาะไต้หวัน หลังการเยือน                                         

ไต้หวันของแนนซี เพโลซี ประ 

ธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เมื่อ

ต้นเดือนสิงหาคม เหตุโดรน

จีนบินใกล้น่านฟ้าไต้หวันครั้ง

ล่าสุดเกิดที่นอกชายฝั่งหมู่เกาะ

จินเหมิน

ชาง จองชุน โฆษกกอง

บัญชาการป้องกันหมู่เกาะจิน

เหมิน แถลงว่า ทหารไต้หวัน

ยิงกระสุนจริงเตือนโดรนที่มา

เข้าใกล้ชายฝ่ังเกาะเออร์ดาน ซ่ึง

เป็นเกาะหนึ่งในหมู่ เกาะจิน  

เหมินเมื่อเวลาก่อน 18.00 น. 

วันอังคารตามเวลาท้องถ่ิน ก่อน

หน้านั้นยิงพลุแฟลร์เตือนแล้ว 

หลังจากยิงเตือน โดรนลำาดัง

กล่าวบินกลับจีนไป

เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ ไม่เปิด

เผยชื่อให้ความเห็นว่า จีนน่าจะ

ใช้ โดรนบินมาเพื่อก่อกวนไต้                                                        

หวันมากกว่าต้องการทำาให้สถาน 

การณ์เลวร้ายลง แต่สหรัฐจะ

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้

ชิด

มีการเผยแพร่คลิบวิดีโอ

ที่จีนส่งโดรนมาใกล้ชายฝั่งไต้ 

หวันอย่างน้อย 2 คลิปทางโซ

เชียลมีเดียของจีน โดยวิดีโอ

หน่ึงเห็นทหารไต้หวันประจำาการ

อยู่ท่ีป้อม ส่วนอีกวิดีโอเป็นวิดีโอ

ที่ทหารไต้หวันขว้างก้อนหินไป

ที่โดรน 

ประธานาธิบดีไช่ อิง   

เหวิน ของไต้หวัน กล่าวเมื่อวัน

อังคารระหว่างเยี่ยมทหารเรือ

ที่หมู่เกาะเผิงหูว่า ยิ่งศัตรูยั่วยุ

เรา เรายิ่งต้องสงบนิ่ง เราจะ

ไม่ยั่วยุให้เกิดข้อพิพาท เราจะ

ใช้ความยับยั้งชั่งใจตนเอง แต่

ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตอบ 

โต้

หมู่เกาะจินเหมินเป็นพ้ืนที่

ของไต้หวันที่อยู่ใกล้กับดินแดน

จีนมากที่สุด โดยห่างกันแค่ไม่                                              

ก่ีร้อยเมตร อยู่ตรงข้ามกับเมือง

เซี่ยเหมินและฉวนโจวของจีน

นายทหารไต้หวันเผยกับ

ผู้สื่อข่าวระหว่างการมาเยี่ยม

ของประธานาธิบดีไช่ว่า เรือรบ

และเครื่องบินขับไล่ที่ประจำา

การอยู่ที่หมู่เกาะเผิงหู ออกปฏิ 

บัติการโดยติดต้ังกระสุนจริงต้ัง                                              

แต่จีนเริ่มซ้อมรบในเดือนสิง 

หาคม แต่ยังไม่มีการยิงกระสุน

จริง

เอเอฟพีรายงานในวันเดียว 

กันว่า พลตรีหลิน เหวินหวง ผู้

อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการและ

วางแผนของกองทัพไต้หวัน 

กล่าวระหว่างแถลงข่าวทางออน    

ไลน์ว่า ถ้ากองทัพปลดปล่อย

ประชาชนจีน (พีแอลเอ) รุก

ล้ำาเข้ามาในโซน 24 ไมล์ทะเล 

หรือ 12 ไมล์ทะเลของไต้หวัน 

ไต้หวันจะใช้ทหารเรือและทหาร

อากาศและการยิงจากชายฝั่ง

เพื่อขับไล่.

‘มิคาอิลกอร์บาชอฟ’ถึงแก่อสัญกรรมวัย91
มอสโก • มิคาอิล กอร์บาชอฟ 

ผู้นำาคนสุดท้ายก่อนโซเวียตล่ม

สลาย ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอา 

การป่วยเรื้อรังในวัย 91 ปี เมื่อ

วันอังคาร ด้านผู้นำาโลกแสดง

ความอาลัย 

เอเอฟพีรายงานเม่ือวันท่ี                          

31 สิงหาคม 2565 ระบุว่า มิคา

อิล กอร์บาชอฟ ผู้ซ่ึงเปล่ียนประ 

วัติศาสตร์นำาไปสู่การล่มสลาย

ของสหภาพโซเวียต หนึ่งในบุค 

คลสำาคัญแห่งศตวรรษที่ 20 

ถึงแก่อสัญกรรมในวัย 91 ปี ที่

โรงพยาบาลเซนทรัลคลินิคัลใน

กรุงมอสโกช่วงเย็นวันอังคารที่

ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น หลัง

จากเจ็บป่วยหนักมายาวนาน  

กอร์บาชอฟปกครองสห                      

ภาพโซเวียตช่วงปี 2528-2534                         

และมีบทบาทสำาคัญในการนำา

ประเทศออกจากสงครามเย็น                                  

กับสหรัฐอเมริกา ก่อนเสียชีวิต

เขาเป็นผู้นำาคนสุดท้ายจากช่วง                     

สงครามเย็นท่ียังมีชีวิตอยู่เป็น                                              

ผู้ทรงอิทธิพลในฐานะผู้นำาโซ 

เวียตท่ีปฏิรูปประเทศทำาให้เกิด

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ และ

ปลดแอกประเทศต่างๆ ในยุโรป

ตะวันออกจากการปกครองของ

สหภาพโซเวียต 

เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขา

สันติภาพในปี 2533 จากการ

เจรจาสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์                                                    

ครั้งประวัติศาสตร์กับโรนัลด์ เร                                    

แกน ประธานาธิบดีของสหรัฐ

ในขณะนั้น รวมทั้งการยอมให้

เกิดการทำาลายกำาแพงเบอร์ลิน

เพื่อให้ 2 ชาติเยอรมนีได้กลับ

มารวมชาติกัน ซ่ึงเป็นกุญแจสำา 

คัญในการสร้างสันติภาพโลก, 

การส้ินสุดของสงครามเย็นและ

การล่มสลายของจักรวรรดิโซ 

เวียตในท้ายที่สุด

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปู

ติน ของรัสเซียร่วมแสดงความ

อาลัยต่อการจากไปของกอร์บา                             

ชอฟ แม้ว่าความสัมพันธ์ของ

ท้ัง 2 คน จะไม่ค่อยดีนักก็ตาม                                   

ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำาเนียบ                                       

ประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวกับ                                               

สำานักข่าวรัสเซียว่า ประธานา                                      

ธิบดีปูตินส่งข้อความแสดงความ

เสียใจไปยังครอบครัวและเพื่อนๆ 

ของอดีตผู้นำากอร์บาชอฟแล้ว

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ของสหรัฐแถลงยกย่องกอร์บา 

ชอฟว่า มีจินตนาการที่จะเห็น

ว่าอนาคตที่แตกต่างออกไปนั้น

เป็นไปได้ และความกล้าหาญ

ที่จะเสี่ยงทั้งอาชีพของเขาเพื่อ

บรรลุเป้าหมาย ผลที่ได้คือโลก

ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและมีอิสระ

มากขึ้นสำาหรับผู้คนนับล้าน

ผู้นำาอังกฤษ, ผู้นำาฝรั่ง 

เศส, เลขาธิการยูเอ็นและผู้นำา

อียู ต่างร่วมแสดงความเสียใจ

และไว้อาลัยต่อการจากไปของ 

กอร์บาชอฟ.  

อาลัย • ภาพถ่ายของมิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้นำาคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียต นำามาตั้งที่สำานักงานใหญ่ของมูลนิธิกอร์บาชอฟในกรุง 

มอสโก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เพื่อไว้อาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของเขา

ไต้หวันเพิ่มงบทหาร, มะกัน

ส่งเรือรบท้าทายปักกิ่ง



อ่วมขึ้นก๊าซ

กระทรวงการคลังจะซัพพอร์ตผ่านมาตรการ

ภาษี ได้แค่ ไหนคงต้องมีการพูดคุยและ

พิจารณากัน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลัง

และกระทรวงพลังงานได้มีการหารือกันตลอด

เวลา โดยต้องดูว่ากลุ่มไหนได้รับผลกระทบ

มากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็มีมาตรการช่วย

เหลือแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเฉพาะ

กลุ่มวินมอเตอร์ ไซค์ รวมถึงผู้ ใช้น้ำามันดีเซล 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการช่วยเหลือช่วงสั้นๆ 

ขณะเดียวกันก็ต้องดูภาพรวมการจัดเก็บราย

ได้ควบคู่กันไปด้วย” นายอาคมระบุ

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน

แจ้งว่า ในวันที่ 1 ก.ย.65 ราคาก๊าซหุงต้ม 

(แอลพีจี) จะปรับขึ้น 1 บาท/กิโลกรัม (กก.) 

ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลัง 

งาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงานเป็น

ประธาน ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มประเภทถัง

ขนาด 15 กก. จะปรับราคาขึ้นอีกถังละ 15 บาท 

ไปอยู่ที่ 408 บาท/ถัง จาก 393 บาท/ถัง  

โดยรัฐยังคงช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุง

ต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ 100 บาท/คน/3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-

30 ก.ย.65 ขณะที่น้ำามันดีเซลในประเทศยัง

คงตรึงราคาขายปลีกอยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร 

ไม่ให้เกินเพดาน 35 บาท/ลิตร ตามมติของ

คณะรัฐมนตรี (ครม.)  

ในส่วนของค่าไฟฟ้านั้น เนื่องจาก

ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการของบ 

กลาง 8,000 ล้านบาท ว่าจะมีเข้ามาอุดหนุน

ส่วนลดค่าไฟตามมาตรการช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ ใช้ ไฟกลุ่มเปราะบางที่ ได้รับ

ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร

อัตโนมัติ (เอฟที) เมื่อไหร่ ทำาให้ค่าไฟงวดใหม่

รอบเดือน ก.ย.-ธ.ค.65 ต้องปรับตามค่าเอฟที

ที่ปรับขึ้นเป็นอัตรา 93.43 สตางค์/หน่วย  

จากงวดก่อนอยู่ที่ 68.66 สตางค์/หน่วย 

เมื่อรวมค่าไฟฐานจะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้า

ที่ เรียกเก็บกับประชาชนเฉลี่ยจะอยู่ที่

ประมาณ 4.72 บาท/หน่วย เป็นอัตราสูงสุด 

(นิวไฮ)  ของไทยอีกครั้ง จากงวดเดือน พ.ค.-

ส.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 4 บาท/หน่วย ตามมติของ

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ที่ได้แจ้งไปยัง 3 การไฟฟ้าแล้วก่อนหน้านี้ 

ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  

“ตามกระบวนต้องให้เวลาการไฟฟ้าฯ 

เตรียมตัวเรื่องการออกบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ 

เป็นเดือน แต่เมื่ออนุมัติงบไม่ทัน ค่าไฟ

งวดใหม่วันที่ 1 ก.ย.นี้ ประชาชนต้องจ่าย

ค่าไฟในอัตรา 4.72 บาทต่อหน่วยตามที่ 

กกพ.ประกาศไว้ แล้วค่อยมาเคลียร์ค่าใช้

จ่ายย้อนหลัง อาจทำาให้เสียเวลาและสร้าง

ความยุ่งยากให้ทุกฝ่าย” แหล่งข่าวระบุ

ด้านนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำานวย

การสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง เปิด

เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณา

ทบทวนราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลประจำา

สัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคาน้ำาดีเซลไว้ที่

ลิตรละ 34.94 บาท เพื่อช่วยบรรเทาผล 

กระทบด้านค่าครองชีพของประชาชน ถึงแม้

ราคาน้ำามันยังคงผันผวนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย

ราคาน้ำามันดีเซลวันที่ 30 ส.ค.65 ปรับเพิ่มขึ้น

เป็น 145.48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล  หรือ

เพิ่มขึ้น 10.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

จากสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งราคาดีเซลอยู่ที่ 

134.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

สำาหรับประมาณการฐานะกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง ณ ปัจจุบัน วันที่ 28 ส.ค.65 

ติดลบ 119,764 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชี

น้ำามันติดลบ 78,301 ล้านบาท และบัญชี

ก๊าซ LPG ติดลบ 41,463 ล้านบาท

ขณะที่นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวย

การสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ใน

ฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความ

คืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ

แห่งรัฐ ปี 2565 ว่า จะเริ่มเปิดลงทะเบียนวัน

แรก 5 ก.ย.65 ถึงวันที่ 19 ต.ค.65 โดยสามารถ

ลงทะเบียนได้ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 

7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย 

จำากัด (มหาชน), สำานักงานคลังจังหวัดทั้ง  

76 จังหวัดทั่วประเทศ, สังกัดกรมบัญชีกลาง, 

ที่ว่าการอำาเภอทั้ง  878 อำาเภอทั่วประเทศ 

ภายใต้กระทรวงมหาดไทย, สำานักงานเขต

กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และศาลา

ว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา หรือสามารถ

ลงทะเบียนผ่าน  https://บัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ.mof.go.th หรือ  https://welfare.mof.go.th

สำาหรับในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียน

โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ใหม่

ทั้งหมด ดังนั้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน

ปัจจุบัน และผู้ที่ ไม่เคยมีบัตรดังกล่าวจะ

ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสามารถ

เลือกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือลง

ทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน

ได้ โดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th 

หรือ https://welfare.mof.go.th ในส่วนผู้ลง

ทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้

สูงอายุที่ ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน

ได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำานาจให้ผู้อื่น

มาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ แบบฟอร์มการ

ลงทะเบียนและหนังสือมอบอำานาจสามารถ

ดาวน์ โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการ

“ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน 

ช่วงเวลาที่มีการเปิดรับลงทะเบียนยังคงได้

รับสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการ

ประกาศให้เริ่มใช้สวัสดิการสำาหรับผู้ได้รับ

สิทธิ์รอบใหม่ รวมถึงขยายเวลาการหมด

อายุบนหน้าบัตรออกไปด้วยเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นผู้ที่มีบัตรในปัจจุบันจะยังคงได้รับ

สวัสดิการเหมือนเดิม และสามารถใช้สิทธิ์

ได้เหมือนเดิมทุกประการ จนกว่าจะมีการ

ประกาศให้เริ่มใช้สวัสดิการสำาหรับผู้ ได้

รับสิทธิ์รอบใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังจะ

ประกาศให้ทราบอีกครั้ง” นายพรชัยระบุ

โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยด้วย

ว่า มีประชาชนเข้ามายืนยันสิทธิ์คนละครึ่ง 

เฟส 5 ผ่านแอปเป๋าตัง ณ วันอังคารที่  

30 ส.ค. เวลา 23.00 น. โดยเป็นกลุ่มผู้เคยใช้

สิทธิ์ เฟส 4 กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 

18.61 ล้านราย จากกลุ่มเดิมทั้งหมด  

26.27 ล้านราย สำาหรับสิทธิ์ที่เหลืออยู่  

7 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เข้าแอปเป๋าตังเพื่อเข้ามา

ยืนยันสิทธิ์นั้นยังมีเวลา และขณะนี้ระบบ

แอปเป๋าตังพร้อมให้บริการแล้ว ส่วนประชาชน

รายใหม่ที่ ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิ์

โครงการระยะที่ 4 ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการครบจำานวน 2.30 แสนสิทธิ์แล้ว 

และยังมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วม 

426,328 ร้านค้า แบ่งเป็นรายเดิม 415,852 

ร้านค้า และร้านค้ารายใหม่จำานวน 10,476 

ร้านค้า ทั้งนี้ขอแนะนำาให้ประชาชน เริ่มใช้

สิทธิ์ซื้อสินค้าครั้งแรกตั้งแต่ 1-14 ก.ย.65 

“คนละครึ่งเฟส 5” ทั้งหมดเริ่มใช้จ่ายได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.ถึง  31 ต.ค.65 ระยะเวลา 

2 เดือน วงเงิน 800 บาทต่อราย.

ฟัน ‘ขุนค้อน’

 

ไม่ทำาหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับสภา เร่ง

รีบผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษสุดซอย โดย

ไม่ทำาหน้าที่ของมติที่ประชุมสภาว่าการขอ

แก้ไขเพิ่มเติมร่าง  พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นการ

ขัดกับหลักการแห่งร่างหรือไม่ อย่างไร มี

การเสนอมาตรา 1 เข้ามา ตามหลักการต้อง

ส่งเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาก่อนว่า สิ่งที่

ส่งมาใหม่ขัดหลักการหรือไม่ แต่นายสม

ศักดิ์ไม่เสนอ ซึ่งการกระทำาดังกล่าวถือว่า

ไม่เป็นการดำาเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย 

เป็นการดำาเนินการที่มิชอบ คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.จึงมีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์ กับ

พวก ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเว้น

หรือปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตหรือโดยมิชอบ 

ตาม พระราชบัญญัติ ป.ป.ช. ปี 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม มาตรา 213/1 ปัจจุบันได้ส่งสำานวน

ไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อพิจารณาแล้ว 

นายนิวัติไชยยังกล่าวว่า คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) อย่างน้อย 3 ราย ที่ได้

รับความสนใจ ได้แก่ 1.ชี้มูลความผิดนางรัชนี 

พลซื่อ เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งนายก อบจ.

ร้อยเอ็ด กรณีกล่าวหาว่านางรัชนีกับพวก 

ทุจริตในโครง การจัดซื้อหนังสือและสื่อการ

เรียนการสอน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ โรงเรียน 

ห้องสมุดประชาชน แหล่งเรียนรู้เยาวชนและ

ชุมชน ระหว่างปี 2548-2551  

2.ชี้มูลความผิดนายพรชัย โควสุรัตน์  

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งนายก อบจ.อุบล 

ราชธานี กรณีถูกกล่าวหาว่า ทุจริตการ

กำาหนดคุณลักษณะในการประกวดสอบ

ราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ พร้อม

อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เอื้อประโยชน์แก่เอกชนผู้

เสนอราคาที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย 

และ 3.ชี้มูลความผิดนายนวพล  

บุญญามณี เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งนายก 

อบจ.สงขลา กับพวก กรณีถูกกล่าวหาว่า

ดำาเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ

ประชาชน จ.สงขลา โครงการตรวจสุขภาพ

ผู้สูงอายุ จ.สงขลา ระหว่างปี 2551-2552 

กำาหนดการให้บริการในลักษณะเอื้อประโยชน์

แก่สถานพยาบาล และดำาเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยวิธีพิเศษ นอกจากนี้ยังชี้มูลความ

ผิดเอกชนที่เป็นสถานพยาบาล ฐานร่วมกัน

สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการทุจริตต่อ

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐด้วย 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีจัดซื้อเสาไฟฟ้า

ประติมากรรมกินรี (เสาไฟกินรี) พร้อมโคม

ไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) 

พร้อมติดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำาบล 

(อบต.) ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2556-2564 รวมวงเงิน 

871,020,971 บาท ว่ายังอยู่ระหว่างการไต่สวน

ของสำานักงาน ป.ป.ช.ภาค 1 เท่าที่ทราบขณะ

นี้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหลาย

คณะ แบ่งเป็นการไต่สวนแต่ละปีงบประมาณ 

โดยจะดูทั้งหมดในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างใหม่ รวมถึงการจ้างซ่อม เรื่องนี้ต้อง

ดำาเนินการตามขั้นตอน ปัจจุบันมีการแจ้งข้อ
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เตรียมเปิดด่านท่าเรือหายโศกข้ามลาว

หนองคาย • วันที่ 31 ส.ค.65 นายภาคิน เทียบคำา หัวหน้าฝ่าย

ควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สำานักงานศุลกากรหนองคาย 

พร้อมด้วย นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย และ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจสอบท่าเรือหายโศก เขตเทศบาล

เมืองหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ท่าเรือหาย

โศก ซึ่งถือเป็นด่านสำาคัญสำาหรับการขนส่งสินค้าเข้า-ออกประเทศ 

ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งมีการปิดด่านไปในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา นายภาคิน เทียบคำา

กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค.65 ทางศุลกากรหนองคายได้รับแจ้งจาก

นายวอนคำา เจียงมะนีวง หัวหน้าห้องกระทรวงการต่างประเทศ  

ว่า รัฐบาล สปป.ลาว ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้แขวงสามารถเปิด

ด่านท้องถิ่นและด่านประเพณี สำาหรับการเข้า-ออกทั่วไปทุกด่าน

ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวง และกำาหนดมาตรการ

จัดการและตรวจสอบให้รัดกุม เพื่อไม่ให้มีโอกาสนำาเข้าสินค้าที่ไม่

จำาเป็นและการลักลอบนำาเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่ง

หลังจากศุลกากรหนองคายได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าวแล้ว ได้เตรียม

ความพร้อมในส่วนของบุคลากร แต่ในส่วนของสถานที่ เนื่องจาก

ท่าเรือหายโศกอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองหนองคาย จึง

ต้องหารือร่วมกันว่าจะสามารถดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมใน

ส่วนใด หลังจากนั้นต้องรอการพิจารณากำาหนดวันเวลาเปิดจากผู้

ว่าราชการจังหวัดหนองคายอีกครั้งจึงจะสามารถเปิดด่านท่าเรือ

หายโศกได้ตามปกติ

คนขับหลับในรถชนเสาไฟตายยกคัน

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 30 ส.ค.65 

ร.ต.อ.เกียรติ พีรฉัตรปกรณ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สิงหนคร 

จ.สงขลา รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าริมถนนสาย

ระโนด-สงขลา พื้นที่หมู่ 2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร หลังจากลงพื้น

ที่ ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับทีมกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี  

(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า โคโรลรา อัลติส  

สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน 3 กฆ 7712 กรุงเทพฯ ชนกับเสา

ไฟฟ้าริมถนนจนเสาไฟฟ้าขาด ส่วนสภาพรถพังยับทั้งคันเนื่องจาก

ตัวรถได้ไปฟาดกับเสาไฟฟ้ากลางลำาเต็มๆ และผู้ที่นั่งมากับรถเก๋ง

คันนี้เสียชีวิตยกคันรวม 3 คน และติดอยู่ภายในรถ ทีมกู้ภัยใช้

เครื่องตัดถ่างงัดร่างออกมาส่งโรงพยาบาลสิงหนคร ประกอบด้วย 

พ.จ.อ.นฤวร ศรีไชย อายุ 66 ปี ข้าราชการบำานาญซึ่งเป็นคนขับ 

นายปึด สีคง อายุ 73 ปี และนายชีพ รุ่งเรือง อายุ 58 ปี โดยทั้ง

สามคนมีภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา จากการ

สอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุทั้งสามคนกำาลังเดินทางกลับจากงาน

ศพที่วัดสระใน ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา และขับรถออกจากวัด

มาได้ราว 3 กิโลเมตร เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็ประสบอุบัติเหตุรถเสีย

หลักพุ่งลงข้างทางไปชนป้ายร้านขายรถจักรยานยนต์มือสองและ

ไปชนกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตทันทียกคันทั้ง 3 คน เบื้องต้นคาดว่าคน

ขับน่าจะหลับใน เนื่องจากรถไม่มีรอยเบรก ซึ่งตรงกับที่ชาวบ้านที่

อยู่ในจุดเกิดเหตุเล่าว่ารถคันนี้ ได้พุ่งชนป้ายและชนเสาไฟฟ้าทันที

อย่างแรงโดยแทบไม่ได้ยินเสียงเบรก.

กล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบ 40 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.ดำาเนินการไต่สวนมาตั้งแต่

ปี 2564 ดำาเนินการสอบพยานที่เกี่ยวข้องทั้ง

เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน รวมถึงตรวจ

สอบสถานที่ดำาเนินโครงการแต่ละโครงการ 

และจุดติดตั้งที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆ แล้ว 

โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสรุปข้อเท็จจริง

ในส่วนของโครงการจัดซื้อเสาไฟ

กินรีทั้งหมดนั้น มีการตรวจสอบระหว่าง

ปีงบประมาณ 2556-2564 รวมวงเงิน 

871,020,971 บาท โดยเป็นการประกวด

ราคาปกติและการสอบราคา แบ่งเป็น

ปี 2556 วงเงิน 64,760,000 บาท  

ปี 2557 วงเงิน 2,534,519 บาท ปี 2561 

วงเงิน 27,622,585 บาท ปี 2562 วงเงิน 

171,840,000 บาท ปี 2563 วงเงินรวม 

215,768,864 บาท ปี 2564 วงเงินรวม  

388,505,000 บาท

นายนิวัติไชยกล่าวว่า ช่วงระหว่าง 

7 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า คณะ

กรรมการ ป.ป.ช.มีมติลงโทษทางวินัยแก่

ผู้ถูกกล่าวหารวม 260 เรื่อง เพื่อส่งไปยัง

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำานาจแต่งตั้งหรือ

ถอดถอนพิจารณาโทษทางวินัย อย่างไร

ก็ดี พบว่ามีการพิจารณาลงโทษทางวินัย

แค่ 118 ราย ได้แก่ ลงโทษผิดวินัยร้ายแรง  

84 ราย ผิดวินัยไม่ร้ายแรง 34 ราย ส่วนที่

เหลือมีมติไม่ลงโทษทางวินัย 142 ราย

ในส่วนของบุคคลที่ถูกคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัย แต่ผู้บังคับ

บัญชาไม่ลงโทษทางวินัยจำานวน 142 ราย

นั้น พบว่าอยู่ทำางานจนเกษียณ หรือลาออก

จากตำาแหน่งจำานวน 74 ราย และไม่ถูกตัดสิน

โทษทางวินัยเลยจนถึงปัจจุบันจำานวน 39 ราย

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เผย

ว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาทางข้อ

กฎหมายที่ยังไม่มีทางออก เนื่องจากฝ่าย

ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า ป.ป.ช.พิจารณาขัด

หลักข้อกฎหมายในเรื่องการไต่สวนทาง

วินัย เนื่องจากตามกฎหมายเดิม 5 ฉบับ

ยังไม่มีการแก้ไขประเด็นนี้ แต่ในปัจจุบัน

มีการแก้ ไขทั้งหมดแล้ว แต่ไม่สามารถ

เอาผิดย้อนหลังได้ ทำาให้มีการทำาเรื่องถึง

นายกรัฐมนตรีเพื่อส่งไปยังสำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกาเพื่อตีความ โดยท้ายที่สุด

คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วว่าไม่

สามารถลงโทษทางวินัยได้ แต่ ป.ป.ช.เตรียม

จะยื่นเรื่องเพื่อต่อสู้เรื่องนี้ต่อไป

“เรื่องนี้มีปัญหามาก เพราะมีความ

เห็นทางกฎหมายไม่สอดคล้องตรงกัน เรา

เคยมีความเห็นแย้งไปยังคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแล้ว เพราะมีความเห็นแนวลงโทษ

ไม่ตรงกัน เรื่องนี้จึงอยากให้สื่อมวลชนช่วย

กันติดตาม เพราะ ป.ป.ช.มีการชี้มูลความ

ผิดทางวินัยไปแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหายังคง

ทำางานอยู่ในหน่วยราชการเดิม ทำาให้มีชาว

บ้านหลายคนสงสัย” นายนิวัติไชยกล่าว

ในช่วงท้าย นายนิวัติไชยกล่าวถึง

โครงการศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(CDC) ว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค.65 มีเรื่องร้อง

เรียนเข้ามา 371 เรื่อง ในอนาคตสำานักงาน 

ป.ป.ช.จะมีความร่วมมือกับนายชัชชาติ  

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

(ผู้ว่าฯ กทม.) ในการรับเรื่องเกี่ยวกับการ

ทุจริต รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทุกแห่ง 

เพื่อที่จะดูว่าหน่วยงานไหนตรวจสอบเรื่อง

ดังกล่าวเพื่อลดความซ้ำาซ้อน และประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ใน

การแก้ไขของหน่วยงานใด.

กรุงเทพฯ • วันที่ 31 ส.ค.2565 

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าวว่า 

จากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์

ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ พบ

ว่า คดีที่สร้างความเสียหายให้กับพี่

น้องประชาชนมากที่สุดคือ หลอก

ขายของออนไลน์ โดยสถิติตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 

23 สิงหาคม 2565 มีจำานวนการรับ

แจ้งถึง 9,841 เรื่อง รวมมูลค่าความ

เสียหายกว่า 118,874,403.38 บาท

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

จึ ง ข อป ร ะช า สั มพั น ธ์ พี่ น้ อ ง

ประชาชน ให้ระมัดระวังในการ

เลือกซื้อของออนไลน์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการซื้อของผ่านช่องทาง

สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพราะผู้

ไม่หวังดีมักจะสร้างบัญชีสื่อสังคม

ออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลปลอม หรือ

ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เพื่อใช้

หลอกขายสินค้าโดยเฉพาะ ดังนั้น 

ก่อนที่พี่น้องประชาชนจะเลือกซื้อ

สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 

ขอให้ใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะ

โอนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อ

ของการหลอกขายของออนไลน์ 

ดังนี้

1.เลือกซื้อสินค้าผ่านช่อง 

ทางหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 2.ระมัด 

ระวังในการเลือกซื้อสินค้าที่มี  

ราคาถูกเกินจริง หรือสินค้าหายาก

ในท้องตลาด (Limited Edition)  

3.อ่านรีวิวจากผู้อื่นที่ซื้อสินค้าเดียว 

กัน ว่าเป็นอย่างไร น่าเชื่อถือหรือ

ไม่ 4.ค้นหาข้อมูลของผู้ขายและ

บัญชีธนาคารรับโอนเงินในเว็บ 

ไซต์ Search Engine เช่น google 

หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่ ให้

บริการตรวจสอบข้อมูล ว่าผู้ขาย

หรือบัญชีที่รับโอนเงินเคยมีประวัติ

ฉ้อโกง หรือไม่ส่งสินค้าหรือไม่ 

5.หากเป็นไปได้ควรเลือกซื้อสิน 

ค้าผ่านช่องทางหรือเว็บไซต์ที่มี

การรับประกันเงินคืนเมื่อไม่ได้รับ

สินค้า 6.หากพบพิรุธ หรือไม่แน่ใจ

ว่าจะได้รับสินค้า ห้ามโอนเงินก่อน

เด็ดขาด.

ตร.เตือนหลอกขาย

ภัยออนไลน์1เดือน

เสียหายเฉียด120ล.

เชียงใหม่  • วันที่ 31 ส.ค.65 

นายอรุณ โพธิตา ตัวแทนสมาคม

พัฒนาชาวไร่บ่มเอง จ.เชียงใหม่ 

พาตัวแทนชาวไร่ยาสูบเข้ า

ยื่นหนังสือกับศูนย์ดำารงธรรม 

จ.เชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยว่า 

ยสท.กำาลังทำานาบนหลังชาวไร่ 

ลดต้นทุนของตัวเองด้วยการกด

ราคารับซื้อใบยา ทั้งๆ ที่ชาวไร่มี

ต้นทุนค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าแรง

งาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการทำา

ไร่สูงขึ้นกิโลกรัมละ 10-15 บาท 

แต่ ยสท.จะช่วยแค่ครึ่งหนึ่ง 

และผลักภาระให้ชาวไร่แบกรับ

ต้นทุนเองอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งเท่ากับ

ชาวไร่ต้องขายใบยาในราคาที่

ขาดทุน จึงอยากให้ ยสท.ช่วย

เหลือค่าปัจจัยการผลิตที่ เพิ่ม

ขึ้นนี้ตามความเป็นจริง เพื่อให้

สะท้อนต้นทุนในการทำาไร่ยาสูบ

ด้านนายกิตติทัศน์ ผาทอง 

ชาวไร่ยาสูบเหนือจี้คลังขึ้นราคารับซื้อ

ชลบุรี • สลดครูลืมเด็กนักเรียน

หญิง 7 ขวบในรถจนเสียชีวิต  

พ่อแม่ยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด 

ขณะที่แพทย์ชันสูตรเลือดออก 

ปากจากอาการฮีตสโตรก ด้าน 

พล.ต.อ. ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร. ให้ตรวจสอบข้อเท็จ

จริงอย่างละเอียด หากเป็นการ

ประมาทเลินเล่อของครู ต้อง

ดำาเนินคดีตามกฎหมาย 

จากกรณีครูลืมน้องจีฮุน 

นักเรียนอายุ 7 ขวบ ไว้ ในรถ

รับ-ส่งของโรงเรียนเอกชนแห่ง

หนึ่งใน จ.ชลบุรี โดยครูพบร่าง

เด็ก 7 ขวบเสียชีวิตในรถตู้รับ-ส่ง

นักเรียนในสภาพนอนคว่ำาหน้า 

เลือดออกปาก ตัวซีด บนเบาะมี

กระเป๋าเป้นักเรียนและกระติก

น้ำาวางอยู่ เบื้องต้น พ.ต.อ.เอนก 

บุตรอินทร์ ผกก.สภ.พานทอง 

เปิดเผยว่า คดีนี้ทางเจ้าหน้าที่

ตำารวจจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดเข้ามาสอบสวนเพื่อหา

สาเหตุที่แท้จริงว่าเรื่องราวทั้ง 

หมดมีความเป็นมาอย่างไร

ขณะเดียวกันทางด้าน

พ่อและแม่ของนักเรียนหญิงวัย  

7 ขวบ ได้เข้าแจ้งความลงบันทึก

ประจำาวันที่ สภ.พานทอง เพื่อ

เป็นหลักฐานเหตุประมาททำาให้

ลูกเสียชีวิต ซึ่งทางคุณแม่ของ

น้องระบุว่า ช่วงเย็นทางครูมา

หาที่บ้าน มากัน 3 คน มีครู

ประจำาชั้น ครูขับรถรับ-ส่ง และ

ครูพี่เลี้ยงที่นั่งมากับนักเรียนบน

รถ เมื่อมาถึงบ้านก็อ้ำาๆ อึ้งๆ ไม่

ยอมบอกเรื่องราว แต่ถามกับตน

ว่าน้องมีโรคประจำาตัวอะไรไหม 

มันมีเหตุที่ ไม่อยากให้เกิด ตนก็

รีบถามว่ามีเหตุอะไรไหม

“กลัวเกิดเรื่องไม่ดีกับลูก 

กลัวว่าลูกจะถูกกระทำาไม่ดีหรือ

ถูกล่วงละเมิด แต่มีคำาถามที่ ไม่

คาดคิดทำาให้ตนต้องตกใจ มาว่า

น้องไม่หายใจแล้ว ขณะนั้นทำาให้

รู้สึกช็อกและทำาอะไรไม่ถูกเลย 

แต่ก็ยังไม่ยอมบอก พยายาม

ถามว่าน้องมีอะไร กว่าจะบอก

ได้ เค้นอยู่นาน เพราะคิดว่าจะ

เกิดเหตุไม่ดีกับลูก เพราะลูกเป็น

ผู้หญิงและเรียนอยู่ชั้น ป.2 แล้ว 

ไม่ใช่เด็กแล้ว ทำาไมมองไม่เห็น

เด็กเลยเหรอ”

“ยืนยันจะดำาเนินการเอา

เรื่องให้ถึงที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่ง

จะทำาและหาความยุติธรรมให้

ลูกได้ เพราะมีลูกสาวเพียงคน

เดียว เลี้ยงดูมาอย่างดี”

ส่วนผลการชันสูตรสาเหตุ

เลือดออกปากพบว่า “สาเหตุการ

เสียชีวิตเกิดจากระบบไหลเวียน

โลหิตล้มเหลว ส่วนเลือดที่ปาก

น่าจะเกิดจากอาการฮีตสโตรก”

ขณะที่ทางด้าน พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. ผู้อำานวยการศูนย์บริหาร

งานจราจร สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศบจร.ตร.) เปิดเผยว่า 

เรื่องนี้ ได้สั่งการไปยัง ผบก.ภ.จว.

ชลบุรี และ ผกก.สภ.พานทอง 

ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง

ละเอียด เพราะเป็นคดีที่กระทบ

ต่อความรู้สึกของผู้ปกครองทั่ว

ประเทศ โดยเฉพาะพ่อแม่และ

ญาติของผู้เสียชีวิต หากพบว่า

เป็นการประมาทเลินเล่อของครู 

ก็จะต้องดำาเนินคดีตามกฎหมาย 

ซึ่งในข้อเท็จจริงพบว่า ใน

วันดังกล่าวช่วงเช้ารถโรงเรียน

ได้ ไปรับนักเรียนตามปกติ ซึ่ง

จะมีเด็กประถม 5 คน และชั้น

อนุบาลอีก 2 คน รวมเป็น 7 คน มี 

ครู 1 คนทำาหน้าที่เป็นพลขับ และ

มีครูดูแลเด็กอีก 1 คน ในส่วน

ของน้องจีฮุนนั่งอยู่เบาะแถว 3 

ส่วนครูที่ดูแลนั่งอยู่แถวหลังสุด 

เมื่อรถตู้มาถึงโรงเรียน คุณครูที่

ดูแลเด็กให้การว่าเดินลงจากรถ

ก่อน จากนั้นได้ชะโงกเข้าไปดู

เด็ก ไม่เห็นว่ามีใคร จึงได้ตะโกน

บอกครูที่เป็นพลขับ เพื่อให้เลื่อน

รถไปจอดในโรงรถ ต่อมาเวลา 

16.30 น. หลังจากที่มานำารถเพื่อ

ไปรับนักเรียนตามปกติ จึงได้พบ

ว่าน้องจีฮุนได้เสียชีวิตแล้ว.

แม่เอาเรื่องครูลืมลูกตายในรถ

ตัวแทนสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูก

และผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงราย กล่าว

หลังจากนำาชาวไร่กว่า 200 คน เข้า

ยื่นหนังสือถึงนายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง ผ่านศูนย์ดำารงธรรม 

จ.เชียงราย เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

จากปัญหาต้นทุนการผลิตใบยาสูบ

ที่เพิ่มสูงขึ้น และการลดโควตารับ

ซื้อใบยาพันธุ์เวอร์จิเนียสำาหรับ

ฤดูกาลผลิต 2565/66 ว่า ตัวแทน

ชาวไร่ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียกว่า 

1,200 คนในภาคเหนือ ขอให้ช่วย

เหลือชาวไร่และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 

1 หมื่นคน ที่ต้องเดือดร้อนจาก

ปัญหาต้นทุนปัจจัยการผลิตยาสูบ 

เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ค่าไฟฟ้า ค่า

ฟืน และค่าแรงงาน เพิ่มสูงขึ้น

กว่า 60% แต่ราคารับซื้อใบยาสูบ

ของการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่

ได้ปรับขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุน

ที่แท้จริง ราคารับซื้อใบยาของ 

ยสท.ในปัจจุบันใช้มาเกือบ 10 ปี

แล้ว หาก ยสท.ยังยืนยันจะใช้ราคา

เดิม ชาวไร่และผู้บ่มก็ไม่สามารถ

ปลูกใบยาสูบและประกอบอาชีพ

ต่อไปได้

สำาหรับการปลูกและอบ

ใบยาพันธุ์เวอร์จิเนียมีในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ 

น่าน และพะเยา เป็นอาชีพท้อง

ถิ่นที่ทำาต่อเนื่องกันมาตลอด

กว่า 60 ปี แต่จากการปรับขึ้น

ภาษีสรรพสามิตยาสูบหลาย

ครั้งตั้งแต่ปี 2560 ทำาให้ ยสท.

ปรับลดโควตารับซื้อใบยาพันธุ์

เวอร์จิเนียลง 50% เป็นเวลา 4 ปี 

ติดต่อกัน และจะประกาศลด

โควตาลงอีก 25% โดยฤดูกาล

ผลิต 2565/66 ที่จะถึงนี้ ทำาให้

โควตาใบยาพันธุ์เวอร์จิเนียถูก

ลดลงไปกว่า 56%.

รัฐสภา • เมื่อวันที่ 31 ส.ค. เวลา 10.45 น. 

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ 

ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่หนึ่ง เป็น

ประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(ก.ย.ศ.) (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีทั้งสิ้น 27 มาตรา 

โดยการพิจารณาภาพรวมในช่วงเช้าเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย กระทั่งถึงการพิจารณา

มาตรา 13 โดยคณะกรรมาธิการเสียงข้าง

มากแก้ไข พ.ร.บ.กองทุน ก.ย.ศ.  มาตรา 41 

กำาหนดให้ผู้กู้เงินกองทุนจะต้องมีผู้ค้ำาประกัน

เงินกู้ ซึ่งมี กมธ.เสียงข้างน้อยสงวนคำาแปร

ญัตติ และมี ส.ส.ขออภิปรายจำานวนมาก โดย 

น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย

สงวนคำาแปรญัตติ ขอให้ยกเลิกผู้ค้ำาประกัน

ในทุกกรณี เช่นเดียวกับหลายพรรคการเมือง

ที่เห็นด้วยว่าจะต้องมีการยกเลิกผู้ค้ำาประกัน 

อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรค

ประชาชาติ พรรครวมพลังท้องถิ่นไท เป็นต้น 

เพราะเห็นว่าที่ผ่านมาผู้ค้ำาประกัน เช่น พ่อ 

แม่ ครูอาจารย์ ได้รับความเดือดร้อนเมื่อผู้กู้

ยืมไม่ยอมจ่ายเงินคืนกองทุน บางรายถูกฟ้อง

ร้องหมดตัว ล้มละลาย ถูกยึดไร่นา ทั้งนี้ที่

ประชุมลงมติเห็นชอบกับผู้สงวนความเห็น

และผู้แปรญัตติ ด้วยมติ 182 ต่อ 119 งดออก

เสียง 1 ไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง เท่ากับว่าที่

ประชุมเสียงข้างมากเห็นด้วยว่าให้ยกเลิก 

ผู้ค้ำาประกันเงินกู้.

สภาปลดล็อกกู้‘กยศ.’ไม่ต้องมีผู้ค้ำา



การปฏิบัติหน้าที่ ท่านยังดำาเนินชีวิตตาม                                                         

ปกติได้ เพราะเป็นเพียงการกำาหนดวาระ

ตาม รธน. ไม่ใช่วาระสุดท้ายแบบใคร

บางคน

หนูชี้ผลเลือกตั้งคือคำ�ตอบ

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึง

กรณีนายทักษิณพาดพิงเป็นคนไว้ ใจไม่

ไดว้า่ ทา่นชมตา่งหาก รุน่ใหญอ่ยา่งนีเ้อย่

ชื่อตนดีใจตายเลย และตนพูดมาตลอด

ว่าได้เป็นรัฐมนตรีก็เพราะท่าน ฉะนั้นไม่

ต้องมาถาม

“ผู้ ใหญ่ว่า ผู้ ใหญ่ติ ผู้ ใหญ่พูดถึง 

ก็ถือเป็นคำาสั่งสอน  เราต้องมาดูตัวเรา

เองว่าเป็นไปตามที่เขาพูดหรือไม่ และมา

ดัดแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น ผมคิดถึงวันดีๆ 

เสมอ คิดถึงความเมตตา ความเอ็นดูที่

ทา่นให้ไวก้บัผม ผมเชื่อวา่ถา้ไมม่กีารเมอืง

อย่างนี้ เขาก็คงเป็นลุงผมเหมือนเดิม ทุก

อยา่งโลกนีค้อืละคร และผลของการเลอืก

ตั้งจะเป็นคำาตอบทุกอย่าง ดังนั้นต้องรอ

ผลการเลือกตั้ง” นายอนุทินกล่าว

ถามถงึกรณหีาก พล.อ.ประยทุธถ์กู

ศาล รธน.ตัดสินเรื่องนายกฯ 8 ปี และ

เลือกคนในบัญชีเป็นนายกฯ ไม่ได้  จน

ตอ้งหาคนจากนอกบญัช ีนายอนทุนิกลา่ว

ว่า ขอเอาไว้ให้ถึงจุดนั้นก่อน ตอนนี้ยัง

ไม่มีอะไรที่เราสามารถทราบได้ว่าผลคำา

วินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไร เราก็ทำา

หน้าที่ของเราที่มีอยู่

ซักว่า กังวลหรือไม่ว่าอาจจะเกิด

การยุบสภา นายอนุทินกล่าวว่า ขอให้ดู

วัตรปฏิบัติ พรรคการเมืองหัว หน้าพรรค 

ผู้บริหารพรรค ผู้สมัคร ส.ส.ของทุกพรรค

ลงพืน้ทีอ่ยา่งเตม็ทีอ่ยูแ่ลว้ แสดงวา่เตรยีม

ตัวเลือกตั้งแล้ว  เพราะมาถึงตรงนี้ก็ 3 

ปีกว่าแล้ว ผู้ที่ช่ำาชองในสนามการเมืองรู้

แลว้วา่ตอ้งมคีวามพรอ้ม ถา้ใครไมม่คีวาม

พร้อมจะเหนื่อย

“เวลายุบสภาแล้วสภาพของ

รัฐบาลก็เหมือนเป็ดง่อย  และหากรักษา

การยาวๆ จะต้องถูกตรวจสอบ และทวง

ให้จัดเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญ

ระบุหากยุบสภาแล้วต้องจัดเลือกตั้ง

ภายใน 45-60 วัน และ ส.ส.ที่จะย้าย

พรรค ต้องย้ายภายใน 30 วัน ฉะนั้นเรา

อย่าไปคิดอะไรที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่

กฎหมายกำาหนด หากเลอืกตัง้ไม่ไดภ้ายใน  

60 วันจะถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะอยู่นอก

เหนือรัฐธรรมนูญ และต้องมีผู้รับผิดชอบ 

ซึ่งไม่ใช่หัวหน้าพรรคการเมืองแน่นอน 

หากยุบสภาแล้วหัวหน้าพรรคการเมือง

ต้องอยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็ว

ที่สุด” นายอนุทินกล่าว

ถามวา่ กงัวลหรอืไมว่า่การยบุสภา

อาจจะคาบเกี่ยวช่วงการประชุมเอเปก 

นายอนทุนิกลา่ววา่ ถา้ยบุสภากค็อืยบุสภา 

ไมค่าบเกีย่วอะไรทัง้นัน้ เพราะเมื่อยบุสภา

แล้วสิ่งสำาคัญที่สุดคือการจัดเลือกตั้งให้

เร็วที่สุด เพื่อมีรัฐบาลมาบริหารประเทศ 

ถ้ายุบสภาแล้วต้องไปรับแขกบ้านแขก

เมอืงกต็อ้งสงสารผูน้ำา ใครเขาจะอยากมา

คยุกบัเรา ดงันัน้อยา่ไปมองเขา แต่ใหม้อง

เรา วา่ถา้เราไปเจอใครทีก่ำาลงัจะออกแลว้

รักษาการอยู่ด้วย จะได้ผลอะไรกับการ

เจรจา ฉันใดก็ฉันนั้น แต่ถ้าต้องยุบสภาก็

คือยุบ อย่าไปผูกเรื่องอะไร

“พูดตรงๆ ผมไม่เคยมองเรื่องยุบ

สภา เพราะผมยุบไม่ได้ คนที่ยุบสภาได้มี

อยูค่นเดยีวในรฐัธรรมนญู เมื่อเราควบคมุ

เรื่องยบุหรอืไมย่บุไม่ได ้สิง่ทีเ่ราตอ้งทำาคอื

การเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดในการลง

ไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  เมื่อไหร่เมื่อ

นั้น รัฐธรรมนูญปูทางหมดแล้ว ทั้งขีด

เส้นและตีกรอบให้เราเดิน เราเดินออก

นอกกรอบไม่ได้ ถ้าออกนอกกรอบก็ผิด

รัฐธรรมนูญ ไม่มีอะไรดีไปกว่าเดินตาม

รัฐธรรมนูญ เราพร้อมสำาหรับทุกสิ่งที่จะ

เกิดขึ้น เพราะเหลืออีก 7 เดือน และ

อยา่งไรกไ็มม่ทีางเกนิเดอืนมนีาคม 2566” 

นายอนุทินกล่าว

ส่งค้�นสูตรห�ร 100 ศ�ล รธน.

ที่ห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  ส.ส.น่าน หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำาฝ่าย

ค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยแกน

นำา ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นหนังสือ

รายชื่อพยานเพิม่เตมิกรณกีารสิน้สดุวาระ

การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี

ของ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้พิจารณา

ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบ

คำาวินิจฉัย โดยมี นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ 

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็น

ผู้รับหนังสือแทน หลังศาลรัฐธรรมนูญ

เรียกนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะ

กรรมการรา่งรฐัธรรมนญู (กรธ.) และนาย

ปกรณ์ นิลประพันธ์  เลขานุการ กรธ.ไป

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม  

นพ.ชลนา่นกลา่ววา่ พรรครว่มฝา่ย

คา้นไดห้ารอืและมมีตเิหน็วา่ พยานบคุคล

ทั้ง 2 ท่านยังไม่พอเพียงกับการสร้าง

ดุลยภาพของการพิจารณาคดี ขอเสนอ

ส่งรายชื่อพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มเติมให้ศาล รธน.รับไว้พิจารณา ศาล 

รธน.ยังไม่ได้นัดไต่สวนพยาน เพียงแต่

ทำาบันทึกเป็นคำาถามส่งให้นายมีชัยและ

นายปกรณ์ตอบคำาถาม แล้วส่งกลับไปยัง

ศาล รธน. ดว้ยเหตนุีพ้รรครว่มฝา่ยคา้นจงึ

เปลีย่นวธิกีาร เปน็การสง่เอกสารหลกัฐาน

เพิ่มเติมผ่านประธานสภาไปยังศาล รธน. 

ประกอบด้วยความเห็นของนักวิชาการ

ด้านนิติศาสตร์ทั้ง 51 ท่าน ที่แสดงความ

คิดเห็นต่อสังคม และเสียงการสัมภาษณ์

พิเศษของนายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย 

และ น.ส.สมลกัษณ ์จดักระบวนพล  อดตี

ผู้พิพากษาศาลฎีกาและอดีตกรรมการ 

ป.ป.ช. ต่อประเด็นการดำารงตำาแหน่งของ

นายกรัฐมนตรี เพื่อยืนยันความเห็นของ

ฝ่ายค้านว่า พล.อ.ประยุทธ์พ้นวาระการ

ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ 24 ส.ค.65  

“เรื่องนี้เป็นคดีทางการเมืองและ

ข้อกฎหมายเป็นการเฉพาะ ข้อเท็จจริง

ไม่จำาเป็นต้องพิสูจน์กัน เพราะชัดแจ้ง

อยู่แล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีมาเกิน 8 ปีติดต่อกัน ยัง

ไม่ถือว่าเป็นการก้าวล่วงอำานาจศาลรัฐ 

ธรรมนูญ เพราะข้อเท็จจริงได้ปรากฏต่อ

สาธารณะไปแล้ว  เชื่อมั่นว่าหลักฐาน

เพิ่มเติมของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เป็นหลัก

ฐานทีม่เีหตผุลชดัเจนในเจตนารมณ ์และ

หนักแน่นเพียงพอให้ศาลรัฐธรรมนูญนำา

ประเด็นไปสู่การพิจารณาได้” นพ.ชล

น่านกล่าว

ขณะที่ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่

ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลง

ถึงกรณีการตรวจสอบรายชื่อและคำาร้อง

ของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ หวัหนา้พรรคพลงัธรรมใหม ่และคณะ 

ที่ขอให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังศาล 

รธน.เพื่อวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

หรือไม่ว่า จากลายเซ็นสมาชิกรัฐสภาทั้ง  

106 คน มี 3 คนที่ลายเซ็นไม่เหมือนที่ให้

ไว้กับรัฐสภาก่อนหน้านี้ จึงส่งกลับไปให้

เจ้าตัวยืนยัน ปรากฏว่ามีการยืนยันกลับ

มา 2 ลายเซน็ จงึเหลอืผูเ้ขา้รว่มยื่นรายชื่อ

ทั้งสิ้น 105  คน ถือว่าเป็นจำานวนไม่น้อย

กว่า 1 ใน 10 ของจำานวนสมาชิกรัฐสภา

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 132 ประกอบมาตรา 

148 วรรคหนึ่ง (1)  และข้อบังคับการ

ประชุมรัฐสภาข้อที่ 14 

“วันนี้ (31 ส.ค.) ประธานรัฐสภา

ได้ลงนามในคำาร้องหนังสือดังกล่าวแล้ว 

เพื่อจัดส่งหนังสือไปยังประธานศาล

รัฐธรรมนูญ และจะนำาส่งภายในเย็นวัน

นี้ทันที ขณะเดียวกันได้ส่งหนังสือแจ้งไป

ยัง นพ.ระวี กับคณะ และนายกรัฐมนตรี

เพื่อทราบต่อไป” ที่ปรึกษาประธานสภาผู้

แทนราษฎรระบุ

วันเดียวกัน นางมัลลิกา บุญมี

ตระกูล มหาสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาธปิตัย ์(ปชป.) และนายเจอื ราชสหี ์

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. ได้

เข้ามารายงานตัว ส.ส.ใหม่ต่อสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โดย น.ส.มัลลิกากล่าวถึงกรณี 

ส.ส.พปชร.เสนอให้ พล.อ.ประวิตรดึง

กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เข้าไปอยู่ในความดูแลของ

พรรค พปชร.ว่า  นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. 

นำาพรรคเข้าร่วมรัฐบาลด้วยจุดประสงค์ 

3 อย่าง และได้เกิดสัมฤทธิผลทั้ง 3  

อย่างแล้ว โดยหนึ่งในนั้นคือการผลักดัน

นโยบายที่เกี่ยวกับเกษตรกร คือนโยบาย

ประกันรายได้ โดยกระทรวงหลักที่รับผิด

ชอบคือกระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพันธกิจของ

พรรคและเป็นความมุ่งมั่นต่อประชาชน 

ฉะนั้นคิดว่าไม่ใช่แค่พรรค ปชป.ที่จะยืน

หยัดอยู่ตรงนี้ แต่ประชาชนจะยืนหยัดอยู่

เคยีงขา้ง เพราะนโยบายประกนัรายได ้ใน 

3 ปีที่ผ่านมานายจุรินทร์ได้ผลักดันอย่าง

สัมฤทธิผลแล้ว.

ภท.ท้�รบ

ทางการแพทย์ มีผู้นำาของชมรมที่มัก

อวดอ้างเป็นผู้แทนของชมรมโดยการ

แสวงหาผลประโยชน์ เช่นมีพฤติการณ์

ทุจริตในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโค

วิด-19 มีการอ้างว่านำากลุ่มแพทย์ชนบท

เขา้มาชว่ยเหลอืตรวจเชือ้โควดิ-19 ใหแ้ก่

ประชาชนใน กทม. ทั้งที่ในต่างจังหวัดก็มี

ปัญหาอยู่ แต่กลับมาช่วย กทม. ซึ่งทำาให้

สังคมมองว่ามีจิตกุศล แต่ความจริงส่งใบ

เสรจ็มาเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยจาก รพ.สปสช. 

เป็นราคาต่อหัวรวมเป็นเงินจำานวนมาก 

และยังพบว่าโรงพยาบาลที่เป็นแกนนำา

ของแพทย์ชนบทก็ได้รับผลประโยชน์ 

นอกจากนี้ที่ผ่านมาก็ถูกคณะกรรมการ 

สธ.เรียกมาสอบสวนประเด็นการเรียก

ร้องให้ สธ.ซื้อชุด ATK ของกลุ่มบริษัทที่

มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

“เรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยได้แสดง

จุดยืนต่อต้านมาโดยตลอด ทำาให้มีความ

พยายามบดิเบอืนกลา่วหาพรรคภมูใิจไทย 

เช่นกล่าวหานโยบายกัญชาเสรี ที่ระบุว่า

เป็นการมอมเมาพี่น้องมุสลิม 3 จังหวัด

ภาคใต้ ผิดหลักศาสนา วันนี้ชมรมแพทย์

ชนบทกำาลงัใชอ้ำานาจหนา้ที่ไปในทางทีผ่ดิ 

โดยพรรคภูมิใจไทยเตรียมจะดำาเนินคดี

กับชมรมดังกล่าว ในข้อหาความผิดตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทุกคดี นับจากนี้ภูมิใจ

ไทยขอเปิดศึกกับชมรมแพทย์ชนบท เรา

มาสู้กันครับ” นายศุภชัยระบุ

ต่อมาเวลา 10.15 น. ที่ทำาเนียบ

รัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวกรณีพรรค

ภูมิใจไทยเปิดศึกกับแพทย์ชนบทว่า ไม่ใช่ 

พูดคำานี้ ได้อย่างไร พรรคภูมิใจไทยจะไป

รบกับใคร พรรคภูมิใจไทยต้องทำาเรื่องดีๆ 

ให้บ้านเมือง ไม่มีหรอก ถ้าเป็นอย่างนั้น

จริงตนต้องไปตักเตือน และขอโทษไปยัง

ชมรมแพทย์ชนบทด้วย และถ้านายศุภ

ชัยพูดอย่างนั้นจริง ก็ขอให้ถือว่าไม่ได้พูด 

เพราะไม่ใช่หัวหน้าพรรค หัวหน้าพรรค

ไม่มีทางพูดอย่างนั้นเป็นอันขาด

เมื่อถามว่า จะต้องทำาความเข้าใจ

กับนายศุภชัยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า 

เขาพดูในนามสว่นตวั เขาพดูในนามพรรค

ไม่ได้ เพราะถ้าพูดในนามพรรคต้องมีมติ

พรรค  ต้องเป็นฉันทานุมัติของพรรค ตน

คิดว่าไม่ใช่ มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า

“แตเ่อาเปน็วา่จะพดูอยา่งไรกแ็ลว้

แต่ให้ยึดถือคำาพูดของผม ไม่มีการไปทำา

สงครามกบัใครทัง้สิน้ พรรคการเมอืงไมม่ี

สิทธิ์ไปทำาสงครามหรือไปรบกับใคร ต้อง

ทำาในสิ่งที่ดี ถ้าลูกพรรคพูดอย่างนั้นจริง

ซึ่งผมยังไม่ได้ยินก็ต้องขออภัยด้วย ตอน

นี้เรารู้สึกกังวลแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยไป

ประกาศสงครามกับใคร ซึ่งไม่มีเป็นอัน

ขาด” นายอนุทิน ระบุ 

จากนั้นนายศุภชัยชี้แจงเรื่องดัง

กล่าวอีกครั้งว่า เรื่องที่แถลงไปที่รัฐสภา

ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่มติของพรรคภูมิใจไทย

และไม่เกี่ยวข้องกับนายอนุทิน แต่ได้

ดำาเนนิการในนามสว่นตวัทีเ่ปน็ ส.ส. รวม

ถึง ส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนในพรรค 

หลังพบบทบาทของชมรมแพทย์ชนบท

ออกมาเคลื่อนไหวไม่สุจริต และบิดเบือน

นโยบายพรรคภูมิใจไทย เช่นนโยบาย

กัญชา ที่ระบุว่าเป็นการมอมเมาเยาวชน

ซึ่งไม่เป็นความจริง หรือการออกมาโจมตี

การทำางานของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

หลายๆ เรื่อง และยงัพบวา่มแีพทยบ์างคน

ที่อยู่ในชมรมแพทย์ชนบทมีจุดยืนไม่เป็น 

กลาง และอยูฝ่ัง่พรรคการเมอืงบางพรรค

“ดังนั้น ในฐานะตัวเองที่ เป็น 

ส.ส.และเพื่อนๆ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยซึ่งมี

เอกสทิธิ ์จงึขอตรวจสอบกลุม่แพทยช์นบท

ต่อไป หากทำาให้พรรคภูมิใจไทยเสียหาย

ด้วยการใส่ความและบิดเบือนข้อมูลอัน

เปน็เทจ็ กจ็ะมกีารฟอ้งรอ้ง  รวมทัง้บคุคล

ในกลุม่แพทยช์นบท หากดำาเนนิการอะไร

ที่ ไม่ชอบก็จะดำาเนินการตรวจสอบ และ

ดำาเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดด้วย

เช่นกัน” นายศุภชัยกล่าว

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์

ชนบท” โพสต์ข้อความตอบโต้นายศุภชัย

ว่า “แพทย์ชนบทไม่ไปเปิดศึกด้วยหรอก 

เราทักท้วงทุกเรื่องด้วยความสุจริตใจ

เพื่อประโยชน์ชาติ ไม่ ได้เพราะเหลี่ยม

มุมทางการเมือง เราก็อยากได้การเมือง

ที่ดีที่สามารถดูแลปีกงานสุขภาพให้ดูแล

ประชาชนได้ดีขึ้น เป็นธรรม และเคารพ

คุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอำานาจ

บงัซปุเอาเวลาไปดแูลเยาวชนทีซ่ือ้

ขายกัญชา แถวสีลม ทองหล่อ ข้าวสาร   

ดกีวา่ไหม ในชว่งสญุญากาศกญัชา แทนที่

จะมาเปิดศึกกับแพทย์ชนบท” เฟซบุ๊ก 

ชมรมแพทย์ชนบทระบุ 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ นพ.รุง่เรอืง 

กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

กล่าวถึงกรณีแพทย์ชนบทโจมตีการโยก

ย้ายข้าราชการ สธ.ไม่เป็นธรรมว่า ผู้

บริหารและข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในกระทรวงพิจารณาดีแล้ว การเปลี่ยน 

แปลงเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเหมาะ

สมชอบธรรม เป็นเรื่องต้อง Put The  

Right Man On The Right Job และเป็น

ไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

“ทุกตำาแหน่งมีคุณค่า ผมเชื่อว่า

ทุกท่านก็คิดเช่นนี้ ขอขอบคุณที่เป็นห่วง 

อยา่งไรกต็ามขอใหร้อดผูลของการทำางาน

ดีกว่า ซึ่งที่ผ่านมามาตรฐานการทำางาน

ของ สธ.ดีมาก  ระบบสุขภาพของไทย

เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และนี่จะเป็น

มาตรฐานที่คงอยู่สืบไป” นพ.รุ่งเรืองระบุ

โฆษก สธ.กล่าวว่า เราเลือกและ

ตัดสินใจกันมาอย่างละเอียด และกำาลัง

จะสานตอ่ประสทิธภิาพการทำางานดว้ยคน

ที่ถูกต้องเหมาะสม ท่านที่อยู่ในตำาแหน่ง

เดมิหรอืไปตำาแหนง่ใหมท่กุตำาแหนง่ ทา่น

ก็จะทำางานอย่างเต็มที่ ขออย่าเพิ่งสร้าง

ความปั่นป่วนให้คนที่ตั้งใจทำางาน หาก

คิดว่า มีปัญหา มีความไม่โปร่งใส ไม่เป็น

ธรรม ใช้อำานาจมิชอบ  สามารถส่งเรื่อง

เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้. 
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สัตว์ป่าและแผ่นดินมาทั้งชีวิต ยึดที่ดิน

นับแสนไร่ ไม่มีรางวัลนำาจับ ตัวผมไม่ได้

ประโยชนอ์ะไร อยากถามกลบัวา่ทีผ่า่นมา

ตัวผมทำาไปเพื่ออะไร” นายชัยวัฒน์กล่าว 

นายชัยวัฒน์กล่าวอีกว่า เพิ่งได้

รับบรรจุราชการใหม่ในกรมอุทยานแห่ง

ชาติฯ ต้องรอพิจารณาความเหมาะสม

กับงานและตำาแหน่งว่างอีกครั้ง อย่า

กังวลว่าการกลับมารับราชการจะไปยุ่ง

เกี่ยวกับคดีหรือไปคุกคามใคร น้อยใจที่

ถูกคุกคามจากองค์กรหนึ่ง ยืนยันว่าตน

ไม่มีอิทธิพล ถ้าไม่มารุกป่าและล่าสัตว์

ก็ไม่ต้องกลัว อายุราชการจากนี้อีก 2 ปี 

พร้อมถวายชีวิตกับการอนุรักษ์ป่า เร็วๆ 

นี้จะมีกฎหมายใหม่ พ.ร.บ.อุทยานแห่ง

ชาต ิมาตรา 64 ที่ใหส้ทิธิท์ำากนิแกร่าษฎร

ทุกฝ่าย

ด้านนายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ 

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า พนักงานสอบ 

สวนคดพีเิศษไดเ้รยีกนายชยัวฒันก์บัพวก 

4 คน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 

13/2562 มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม 

ตามกฎหมายอาญา มาตรา  83, 309 

ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น โดยใช้อาวุธ ทำาให้

เกดิอนัตรายตอ่สทิธเิสรภีาพและทรพัยส์นิ 

ส่วนข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

ได้แจ้งข้อหาไปก่อนแล้ว ซึ่งจนถึงขณะ

นี้รวมแจ้งข้อกล่าวหา 9 ข้อหาแล้ว ขอ

ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ไม่

หนักใจเพราะทำาตามพยานหลักฐาน

อย่างตรงไปตรงมา วันที่ 5 ก.ย.จะนัดส่ง

สำานวนพร้อมผู้ต้องหาให้อัยการสั่งฟ้อง

ศาลและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตาม

ขั้นตอน การที่นายชัยวัฒน์กับพวกกลับ

มารับราชการอีกครั้งนั้น จะไม่มีผลต่อ

การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษให้กดดันแต่อย่างใด ขณะนี้ในชั้น

สอบสวนดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว และ

จะส่งให้ชั้นอัยการพิจารณาต่อไป

ขณะทีน่ายชยัวฒันเ์ปดิเผยอกีครัง้

หลังพบพนักงานสอบสวนว่า ได้ ให้การ

ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและไม่ต้องทำา

เป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจง วันที่ 5 ก.ย. 

เวลา  10.00 น. ได้นัดหมายกับดีเอสไอ 

เพื่อเดินทางไปสำานักงานอัยการเพื่อส่ง

ฟ้องศาลทันที.

‘2 ป.’

และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย โดยได้มีการหารือเรื่องสถาน 

การณต์า่งๆ ในปจัจบุนั และเรื่องทีร่ฐับาล

กำาลังเร่งดำาเนินการในเรื่องต่างๆ  ตาม

นโยบายที่ได้กำาหนดไว้

ต่อมานายอนุทินได้ชี้แจงภาพดัง

กล่าวว่า เป็นการเข้าไปตรวจอาการต่อ

เนื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์มีสะเก็ดที่บริเวณ

หลงัฝา่มอื ซึง่เกดิจากการแพท้ีค่าดวา่จะมี

การเกา โดยมีอาการตั้งแต่เมื่อ 2 สัปดาห์

ทีผ่า่นมา วนันีต้นจงึพาแพทยด์า้นผวิหนงั

จากสถาบนัโรคผวิหนงัเขา้ไปตรวจอาการ 

ยืนยันว่าไม่มีอะไร อาการดังกล่าวหายแล้ว

ถามวา่ มกีารพดูคยุถงึสถานการณ์

การเมอืงหรอืไม ่ นายอนทุนิกลา่ววา่ ไมม่ี

อะไร แตต่นเขา้ไปในชว่งเวลาใกลเ้ทีย่งจงึ

รับประทานอาหารด้วยกัน เมนูกะเพรา

ไก่ไข่ดาว

ถามต่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้

ฝากอะไรมาหรือไม่ นายอนุทินกล่าว

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ถามถึงการประชุม 

ครม.เมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งท่านก็ฟังอยู่

ด้วยช่วงที่ตนชี้แจงเรื่อง อสม. แต่ไม่มี

ฝากเรื่องอื่น เรื่องการเมืองหรือเรื่อง

สภาพดินฟ้าอากาศ ท่านบอกให้ช่วย

กันประคับประคองดูแลรัฐบาล  ช่วย 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี  รักษาการนายกฯ ทำางาน ใน

ช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ยังปฏิบัติหน้าที่ ไม่

ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ในวงกินข้าวครั้งนี้ตนจะ

ชวนคุยอยู่คนเดียว 

ถามว่ า  ถูก เชิญเข้ า ไปพร้อม 

พล.อ.อนุพงษ์หรือไม่ นายอนุทินปฏิเสธ

ว่าไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมาย

ตนมาสองสัปดาห์แล้ว ให้พาแพทย์ที่

เชีย่วชาญเขา้ไปตดิตามการรกัษา เปน็การ

นัดตามตารางงานอยู่แล้ว ซึ่งตนก็ไม่ได้

เจอ พล.อ.ประยุทธ์มาเป็นสัปดาห์ ขณะ

ที่ พล.อ.อนุพงษ์นั้นไม่ได้มีการนัดกับตน 

ซกัวา่ กลวัภาพการเขา้พบดงักลา่ว

จะถกูนำาไปเชื่อมโยงประเดน็การเมอืงหรอื

ไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อย่าผูกอะไรไปถึง

อันนู้น ถ้ามีใครมาหาตนตอนใกล้เที่ยงก็

ต้องชวนทานข้าวเท่านั้นเอง

ซักอีกว่า กลัวภาพดังกล่าวถูกนำา                                                       

ไปเชื่อมโยงว่านายอนุทินสนิทกับ พล.อ. 

ประยุทธ์และ พล.อ.อนุพงษ์ มากกว่า 

พล.อ.ประวิตรหรือไม่ นายอนุทินกล่าว

ว่า คิดอย่างนั้นไม่ได้หรอก ตนก็ไปมูลนิธิ

อนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ตั้งหลายครั้ง เวลา 

พล.อ.ประวติรเรยีกไปหารอื หรอืมีโอกาส

อะไร สมมติช่วงอภิปรายงบประมาณ 

บางทกีไ็ปขอรบัฟงัวา่พรรคพลงัประชารฐั

คิดยังไง หรือไปแจ้งว่าพรรคภูมิใจไทยทำา

อยา่งนี ้อยา่งวนันีก้ต็อ้งไปกราบเรยีนเรื่อง

กฎหมาย กยศ.ที่พรรคภูมิใจไทยขอโหวต

ในสว่นที่ไมม่ดีอกเบีย้ของเงนิกูน้ี ้กต็อ้งไป

เรียนท่านก่อน เพราะเดี๋ยวเห็นไม่ตรงกัน

เมื่อถามว่า ได้คุยเรื่องการทำางาน

ของ พล.อ.ประวิตร ด้วยหรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า ไม่ได้คุยเลย ไปส่องพระ

กัน 

‘ป้อม’ ไม่แย่งเก้�อี้น้อง

ขณะที่นายรงค์ บุญสวยขวัญ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงการประชุม ส.ส.พปชร.และการ

เข้าพบ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรค ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 

5  จังหวัด เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 ส.ค.ที่

ผ่านมาว่า พล.อ.ประวิตรได้แสดงความ

กังวลพร้อมทั้งมอบนโยบายให้ ส.ส.ดูแล

ประชาชน ในการรบัมอืกบัสถานการณน์้ำา

ทว่ม ซึง่ถอืเปน็เรื่องใหญแ่ละสำาคญัมากที่

ทกุฝา่ยตอ้งชว่ยกนั โดย พล.อ.ประวติรได้

ยกตวัอยา่งเหตกุารณท์ี่ไดต้อ่สายโทรศพัท์

ไปหานายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. 

ด้วยการคาดหวังให้การบริหารบ้านเมือง

เดินไปข้างหน้าแก้ไขปัญหาให้ประชาชน

ได้

ถามว่า ได้มีการพูดถึงเรื่องการ

ปรับ ครม.หรือไม่ นายรงค์ยืนยันว่า ไม่มี

การพูดถึงประเด็นการปรับ ครม. มีเพียง

แตก่ารพดูถงึสถานการณน์้ำาเปน็เรื่องใหญ ่

หัวหน้าพรรคกำาชับให้ ส.ส.ของพรรค

ทำางานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนอุ่น

ใจ อย่าได้วิตกนำามาเป็นประเด็นปัญหา

ทางการเมือง

ซักถึงกระแสข่าวเรื่องการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของพี่น้อง “2 ป.” 

นายรงค์กล่าวว่า หัวหน้าพรรค พปชร. 

ได้ย้ำาตลอดว่า ทุกกระบวนการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย 

“พล.อ.ประวิตรได้กล่าวปรารภ

เสมอวา่ ไมแ่ยง่เกา้อีน้อ้งและยงัใหเ้กยีรติ

นายกรัฐมนตรีอยู่เสมอ ซึ่งในฐานะลูก

พรรคกไ็ดร้บัทราบ และตระหนกัถงึความ

สำาคัญที่จะต้องปฏิบัติตามเจตจำานงของ

หัวหน้าพรรค” กก.บห.พรรค พปชร.ราย

นี้ระบุ

มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค ได้ลงนามคำาสั่งพรรค

พลังประชารัฐ ที่ 115/2565 เรื่องแต่งตั้ง

ทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การ

บริหารงานของพรรค และหัวหน้าพรรค 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม

อุดมการณ์ วัตุประสงค์และนโยบายของ

พรรค อาศัยอำานาจตามข้อบังคับพรรค

พลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่ม

เติม ข้อ 17 โดยแต่งตั้ง น.ส.พัชรินทร์ 

ซำาศิริพงษ์  ส.ส.กทม., นายอรรถกร ศิริ   

ลทัธยากร ส.ส.บญัชรีายชื่อ  พรรค พปชร.                                                                

และ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ เป็นทีมโฆษก

พรรค ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.65 เป็น 

ต้นไป

ที่ทำาเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน 

ศิริชนะ รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ตอบโต้กรณีนายทักษิณ ชิน

วัตร หรือ โทนี่ วูดซัม อดีตนายกรัฐมนตรี 

วจิารณพ์าดพงิเกีย่วกบันโยบายคา่จา้งขัน้

ต่ำาของรฐับาลวา่ ไมท่ราบวา่นายทกัษณิได้

อ่านข่าวด้วยตนเองหรือไม่ ทำาให้ออกมา

วิจารณ์กันไปคนละเรื่องเช่นนี้ จึงอยาก

ชี้แจงความจริงว่า  การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา

ไม่ได้ขึ้นแค่บางจังหวัด ความจริงคือ ถ้า

ผ่าน ครม.ก็จะขึ้นทั้งหมด 77 จังหวัด

ทั่วประเทศ แต่แบ่งเป็น 9 อัตราตาม

กลุ่มจังหวัดที่แตกต่างกัน เพราะมีสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ขนาดอุตสาหกรรม

และความจำาเป็นที่ต่างกัน ตามข้อสรุป

การประชุม 3 ฝ่าย ไม่เคยชี้แจงว่าที่ขึ้น

ค่าแรงไม่ได้เพราะต้องเอาเงินไปจ่ายหนี้

จำานำาข้าว 

“กระทรวงแรงงานจงึมกีารประชมุ

ร่วมกันของคณะกรรมการค่าจ้าง 3 ฝ่าย 

คือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล  โดยหา

สมดุลระหว่าง ค่าจ้าง เงินเฟ้อ ค่าครอง

ชพี กอ่นออกนโยบายเพื่อใหท้ัง้นายจา้งอยู่

ได้และลูกจ้างอยู่ดี จึงมีตัวเลขค่าจ้างขั้น

ต่ำาออกมา จงึอยากฝากใหท้า่นอา่นขา่วอกี

ครั้ง เพราะไม่มีคำาไหนที่เอ่ยถึงกรณีโกง

จำานำาข้าว แต่เข้าใจว่าเรื่องโกงจำานำาข้าว

คงติดอยู่ในจิตใต้สำานึกท่าน ขอบคุณที่ยัง

จำาได้ว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

โกงจำานำาข้าวไปหลายแสนล้าน แล้วเอา

ภาษปีระชาชนไปเสวยสขุ จนทำาใหค้นไทย

ต้องชดใช้หนี้หลายปี” น.ส.ทิพานันกล่าว

ถามถึงกรณีนายทักษิณพาดพิง 

พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าจะต้องลี้ภัยแล้วให้ไป

เช่าบ้านตนเองอยู่ได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

ตั้งใจทำาประโยชน์ ให้ประเทศชาติมา

โดยตลอดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่

จำาเป็นต้องลี้ภัยใดๆ และยังสามารถ

ทำาคุณประโยชน์ ให้ชาติในทุกๆ ด้าน

ได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเพียง

ปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ใช่ปัญหาที่ผู้นำาไม่

เคารพกฎหมายหรือไม่มีจริยธรรม เอามา

เปรียบเทียบกับการไร้จริยธรรมและการ

ทุจริตคอร์รัปชันหนีคดีอย่างนายทักษิณ

และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้ และถึงแม้

หาก พล.อ.ประยุทธ์ต้องยุติหรือไม่ยุติ

‘สิระ’ เบิกคว�มคดีฟ้อง ‘เหรียญทอง’

ศ�ลอ�ญ� • นายสริะ เจนจาคะ อดตี ส.ส.กทม.พรรคพลงัประชา

รัฐ ขึ้นศาลสืบพยานที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.ต.นพ.เหรียญทอง 

แน่นหนา หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา กรณีเมื่อวันที่ 18 

พ.ค.64 จำาเลยได้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เหรียญทอง แน่นหนา” โพสต์

ข้อความทำานองว่า “..ไอ้กุ๊ยหลักสี่..” และข้อความว่า “..มันไม่รู้

เรื่องอะไรเลยจรงิๆ ทัง้ทีม่นัเปน็ถงึประธานกรรมาธกิารกฎหมาย 

สภาผู้แทนราษฎร..” และข้อความอื่นๆ ที่จำาเลยกล่าวนั้นย่อม

หมายถึงโจทก์ และหากผู้ ใดได้อ่านข้อความแล้วย่อมเข้าใจว่า

เป็นการกล่าวถึงตัวโจทก์ทั้งสิ้น เนื่องจากโจทก์เป็นผู้ลงพื้นที่

เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ภายหลังพยานโจทก์เบิกความเสร็จ

แล้ว ศาลจึงนัดสืบพยานครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ย.65) เวลา 

13.30 น.

‘ผบ.ทบ.’ สั่งรีเซต ‘สน�มม้�-มวย’ 

กองทัพบก • พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. กล่าวถึง

กรณีการจัดระเบียบสวัสดิการ ทบ.เรื่องสนามม้าและสนามมวย

ว่า ทุกอย่างยึดตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด

สวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ.2543 ซึ่งได้หารือกับกรม

ธนารักษ์ สิ่งใดที่มีความพร้อมก็ให้ดำาเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมา

มีการแพร่ระบาดของโควิด ก็ต้องให้จัดระบบกันใหม่ สนามมวย

ลมุพนิีไมเ่ปดิใหม้กีารพนนั ดงันัน้ตอ้งตดัเรื่องการพนนัออกไป ซึง่

สนามมวยลุมพินีดั้งเดิมนั้นเป็นในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมที่อยู่คู่

ประเทศไทยมา สว่นความคบืหนา้สนามมา้โคราชในพืน้ทีก่องทพั

ภาคที่ 2 อยู่ระหว่างหารือกับภาคเอกชน ซึ่งก็มีข้อกฎหมายและ

ระเบยีบตา่งๆ อยู ่ทกุอยา่งตอ้งใชเ้วลารว่มกบัทกุสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ป่วยมะเร็งรักษ�บัตรทองแล้ว 6 แสนคน

ทำ�เนียบฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เน้นดูแลให้

ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและมี

ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะเรื่องสขุภาพที่ไดก้ำาชบัใหท้กุภาคสว่นจดั

ระบบการดูแลอยา่งครอบคลมุ จึงเห็นไดว้า่ปจัจุบนัสทิธิบตัรทอง

ได้ยกระดับการให้บริการ การเข้าถึงสิทธิการรักษา โดยเฉพาะผู้

ปว่ยทีเ่ปน็มะเรง็สามารถใชส้ทิธริกัษาได้ในสถานพยาบาลของรฐั

ทุกที่ โดยในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64-30  มิ.ย.

65 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตริายงานวา่ มผีูป้ว่ยโรค

มะเร็งเข้ารับบริการจำานวน 603,060  ครั้ง จากเป้าหมายที่ได้รับ

จดัสรร 339,371 ครัง้ ตวัเลขสถติขิา้งตน้ชี้ใหเ้หน็วา่ ผูป้ว่ยมะเรง็

สามารถเข้าถึงบริการรักษาได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

ประชุม จนท.อ�วุโสเอเปกครั้งที่ 3 ลุล่วง 

เชียงใหม่ • นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ปี  2565 แถลงผลการ

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ครั้งที่  3 ว่า ตลอดระยะเวลาการ

ประชุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง 16-31 ส.ค.65 มีการ

ประชุมทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อ

ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน ที่ให้ โอกาส

คนทุกกลุ่ม ในการฟื้นฟูและส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค 

โดยเฉพาะการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างสะดวกและปลอดภัย  

และการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยการ

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปก ครั้งที่ 3 นี้ถือเป็นอีกก้าวสำาคัญ

ของการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทย ให้พร้อมเดินหน้าเข้าสู่การ

ประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-19 

พ.ย.65 ที่กรุงเทพฯ

DSI แจ้ง

อัยการจะนำาตัวไปส่งฟ้องต่อ

ศาล ถ้านายชัยวัฒน์กับพวกไม่

มา จะแจ้งให้พนักงานสอบสวน

ตดิตามตวั ถา้ตดิตามตวัไม่ไดก้ข็อ

อนุญาตศาลออกหมายจับ วันยื่น

ฟ้องอัยการจะคัดค้านการปล่อย

ชั่วคราวหรือไม่นั้น รายละเอียด

ตรงนี้ยังไม่ได้คุยกับคณะทำางาน” 

นายประยุทธระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำาสั่ง

ชีข้าดใหฟ้อ้งนายชยัวฒัน ์กบัพวก

ประกอบด้วยความผิด 1.ฐานร่วม 

กันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 

2.ร่วมกันโดยมีอาวุธข่มขืนใจผู้อื่น

ให้กระทำาการใด ไม่กระทำาการใด

หรอืจำายอมตอ่สิง่ใด โดยทำาใหก้ลวั

วา่จะเกดิอนัตรายตอ่ชวีติ รา่งกาย 

เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน

ของผู้ถูกข่มขืนใจ 3.ร่วมกันหน่วง 

เหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำา

ด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจาก

เสรีภาพในร่างกาย เป็นเหตุให้ผู้

ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้อง

ปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้น

ถึงแก่ความตาย 4.ร่วมกันโดย 

ทุจริตหรืออำาพรางคดีกระทำาการ

ใดๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมใน

บริเวณที่พบศพ ก่อนการชันสูตร

พลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่า

จะทำาให้การชันสูตรพลิกศพหรือ

ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป 5.เจ้า 

พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ 

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ที่กองคดีความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของ

รัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี

เอสไอ) นายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิต

อักษร, นายบุญแทน บุษราคำา, 

นายธนเสฏฐ์ หรือไพฑูรย์ แช่ม

เทศ และนายกฤษณพงษ์ จิตต์

เทศ รวม 4 ราย ผู้ต้องหาในคดี

พเิศษที ่13/2562 ในคดฆีาตกรรม 

นายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ 

เดินทางเข้าพบนายไตรยฤทธิ์ เต

มหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ, ร.ต.อ.สุร

วุฒิ รังไสย์ ผอ.กองคดีความผิด

เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย

งานของรัฐ และคณะพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับทราบ

ข้อหา ร่วมกันโดยมีอาวุธข่มขืน

ใจผู้อื่นให้กระทำาการใดไม่กระทำา

การใดหรือจำายอมต่อสิ่งใด โดย

ทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ

ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง

หรอืทรพัยส์นิของผูถ้กูขม่ขนืใจนัน้

เอง ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 83, 309 ภายหลงัพนกังาน

อยัการ สำานกังานอยัการพเิศษ สง่

หนังสือแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า การ

แจง้ขอ้หาเพิม่เตมินีถ้อืวา่ครบถว้น 

ก่อนหน้านี้ที่แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่า

อำาพรางนั้น ในฐานะที่ทำางาน

ราชการสืบสวนสอบสวน หากไม่

แจ้งข้อหาใช้อาวุธข่มขืนใจผู้อื่น

ตาม ป.อาญา ม.309 ถอืวา่ขาด จงึ

เป็นเรื่องปกติที่ต้องแจ้งเพิ่ม ไม่รู้

สึกหนักใจ ยืนยันถึงความบริสุทธิ์

ใจและพร้อมเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม ได้เปิดใจคุยกับอธิบดี

และรองอธิบดีดีเอสไอแล้ว เรื่อง

นี้พูดกันทุกปีทุกเทศกาล เรื่องนี้

ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ด้วย เชื่อ

มั่นว่าไม่ได้ทำา 

“พร้อมเข้าสู่ชั้นศาล ต่อไป

จะได้ ไม่ต้องถามว่าบิลลี่อยู่ไหน 

เรื่องการต่อสู้คดีนั้นต้องรอวันยื่น

ฟ้องก่อน จึงจะได้เห็นหลักฐาน

ตา่งๆ เพื่อสูค้ดตีอ่ ยอมรบัไมท่ราบ

ว่าเกิดเหตุเมื่อไหร่ พร้อมขอบคุณ

คนที่ให้กำาลังใจ ตัวผมปกป้องป่า 


